
 ๓๐๑ 
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วันนี้ตองกราบขอบพระคุณทานประธานสภาเปนอยางสูงที่ใหผมไดมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับร า งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป  ๒๕๕๒  จํ านวน  
๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐  ลานบาท  ทานประธานที่ เคารพ  ผมเองขอปรับลดในมาตรา  ๑๑  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานประธานที่เคารพครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นั้นถือวาเปนกระทรวงเกี่ยวกับเร่ืองปากเรื่องทองของพี่นองเกษตรกร ถือวาเปนกระดูกสันหลัง
ของชาติ ผมเองอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังกรรมาธิการวิสามัญวา  
ในสวนของกรมชลประทาน ซึ่งผมเองไดเสนอปรับลด ๕ เปอรเซ็นต ในสวนงบของ 
กรมชลประทาน ๓๕,๖๐๐ ลานบาทนั้น ถามามองดูกับแผนการพัฒนาในหนังสือของ
กรรมาธิการที่พิจารณามา ซึ่งดูแผนการพัฒนาลุมแมน้ํา ซึ่งตองยอมรับวาแผนพัฒนา 
ลุมแมน้ํานั้น สวนใหญจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในแถวภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และหลายจังหวัด ผมเองอยากจะฝากทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญวา 
จังหวัดเลยของกระผมนั้นมีแมน้ําเลยถือวาเปนแมน้ําสายเลือด ซึ่งตองยอมรับวาเปน
จังหวัดเดียวที่เปนเอกลักษณคือ แมน้ําเลย ซึ่งเปนชื่อของจังหวัดเลยอยูแลว ทานประธาน
ที่เคารพ ทานทราบไหมวา จังหวัดเลยนั้นมีแมน้ําเลยมีความยาวถึง ๒๓๐ กิโลเมตร  
ไหลผาน ๔ – ๕ อําเภอ ไลตั้งแตอําเภอภูหลวง อําเภอวังสะพุง ผานอําเภอเมืองเลย 
และอําเภอเชียงคาน ผมอยากจะกราบเรียนวา ในหวงที่ ฯพณฯ พันตํารวจโท ดอกเตอร 
ทักษิณ ชินวัตร ทานไดใหความสําคัญของพี่นองชาวจังหวัดเลย ในขณะที่ทานเปน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ทานไดนํา ครม. สัญจรไปประชุม ไปรับฟงปญหาของพี่นอง 
ชาวจังหวัดเลย ทานก็ไดอนุมัติงบประมาณในการที่จะพัฒนาลุมแมน้ําเลย ทานก็ได
กรุณาอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับการกอสรางเขื่อนยางในแมน้ําเลยถึง ๒ แหง แหงแรกคือ
เขื่อนยางที่บานทาทิศเฮือง ตําบลปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก็ไดดําเนินการ
กอสรางเปนที่เรียบรอยแลว แตอีกสวนหนึ่งซึ่งงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติตั้งแตวันที่ ๙ 
มกราคม ป ๒๕๔๙ กอนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหาร ทานไดอนุมัติงบประมาณกอสราง
เขื่อนยางที่บานทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง ๔๘ ลานบาท แตมาดู 
ในแผนการพัฒนาลุมแมน้ํา ไมมีงบประมาณ นี่ครับอยากจะฝากทานประธานผานไปยัง 
ทานกรรมาธิการ แลวฝากไปยังสํานักงบประมาณวางบประมาณที่กอสรางเขื่อน  



 ๓๐๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๔๑/๒ 
 
อนุมัติพรอมกัน ๒ เขื่อน แตไดรับการจัดสรรเพียงเขื่อนเดียว ไมทราบวาเอาไปสราง 
ที่ไหน ก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานกรรมาธิการ ผานไปทางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานประธานที่เคารพ ผมเองขอเวลาทานประธานอีกสัก  
๒ นาที เนื่องจากวาผมเองขอสงวนคําแปรญัตติไวหลายกระทรวง  แตจะพูดของ 
กรมชลประทานเทานั้น ทานประธานที่เคารพ ตองยอมรับวาจังหวัดเลยของกระผมนั้น  
มีแมน้ําเลยถือวาเปนแมน้ําสายเลือด มีสถานีสูบน้ําอยูหลายแหง ตองกราบเรียน 
ทานประธานวา  งบประมาณเกี่ยวกับการกอสรางสถานีสูบน้ํา ซึ่งเดิมทีนั้นอยูที่
กระทรวงวิทยาศาสตรคือกรมพลังงาน-------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๒/๑ 
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แตเดี๋ยวนี้นะครับมีการตั้งกระทรวงใหม ไดยายจากกรมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
มาอยูกรมชลประทาน อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานกรรมาธิการและฝากไป
ทางรัฐบาลนะครับวาชวงระยะที่ตั้งกระทรวงใหม สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาไดโอน
มอบมาใหกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓ – ๔ ป ยอนหลังนะครับ  
ไมมีการที่จะไปสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใหกับพี่นองชาวจังหวัดเลย ตรงนี้ก็อยากจะ
ฝากทานประธานผานไปยังทางกรรมาธิการ และฝากไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณวาใหเอาใจใสเกี่ยวกับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ซึ่งเปนประโยชนตอพี่นอง 
ภาคการเกษตร เพราะถือวาพี่นองภาคการเกษตรนั้นเปนกระดูกสันหลังของชาติ  
ก็อยากจะฝากทานประธานวาตรงนี้ ไปยังทางทานกรรมาธิการและผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ถือวาการพัฒนาลุมน้ํานั้นไมใชไปพัฒนาที่อ่ืน 
จังหวัดเลยของกระผมนั้นถือวาเปนแมน้ําสายเดียว เปนแมน้ําสายเลือด คือแมน้ําเลย  
ก็อยากจะฝากทานประธานนะครับวาการพัฒนาลุมแมน้ําก็ขอใหไปพัฒนาลุมแมน้ําเลย 
แลวกอสรางสถานีสูบน้ําในระยะทาง ๒๓๐ กิโลเมตร ซึ่งในหลายอําเภอซึ่งจะรอคอย 
ในการกอสรางสถานีสูบน้ําตรงนี้ ก็อยากจะฝากทานประธานไวเพียงเทานี้นะครับวา 
ตองขอขอบคุณทานประธานสภาที่เคารพที่ใหโอกาสผมไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ในงบประมาณวาระที่ ๒ ในการแปรญัตติคร้ังนี้ ขอบพระคุณมากครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขออนุญาตใหพรรคพลังประชาชนหมดเลยนะครับ ทานสุดทายแลว ใหอีก ๕ นาที  
ทานวิทยา ทรงคํา ครับ 
  นายวิทยา ทรงคํา (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายวิทยา ทรงคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม พรรคพลังประชาชน  
ในมาตรา ๑๑ ผมก็ไดแปรญัตติตัดงบประมาณไป ๕ เปอรเซ็นต จริง ๆ แลวอยากจะเพิ่ม
ใหสัก ๕๐ เปอรเซ็นตก็ไดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตกอนจะเขาถึงมาตรา ๑๑  
ผมกราบเรียนทานประธานวา ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชนใหพี่นองประชาชน
ในเรื่อง ๖ มาตรการ ๖ เดือน อันนี้ประการที่ ๑  
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  ประการที่ ๒ ผมตองขอขอบคุณและขอใหกําลังใจทานสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ที่จะปกปองระบอบประชาธิปไตยของเราไวคงอยูคูประเทศไทยครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ความจริงผมแปรญัตติไว 
หลายกระทรวง เชื่อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตผมเขาใจวา 
ในสภานี้เวลาเราจํากัด พรุงนี้ไมรูวาเที่ยงจะจบหรือไม ผมจะใชสิทธิในมาตรานี้มาตรา
เดียวแลวก็จะไมพูดตอไป ในกระทรวงเกษตรและสหกรณนี้ผมไดติดตามโครงการในพื้นที่ 
คืออางเก็บน้ําแมสลวมของอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการพระราชดําริ 
ติดตามมาจนถึงคณะกรรมการศึกษาสิ่งแวดลอม กวาจะเสร็จใชเวลาเปนปสองป  
กรมชลประทานออกแบบสํารวจเรียบรอย ก็เหลืออยางเดียววากรมปาไมในพื้นที่ 
อางเก็บน้ําแมสลวมในกระทรวงเกษตรมีพื้นที่ที่เกี่ยวของอยู ๒ พื้นที่ คือ ๑. อุทยาน
แหงชาติลานนา ๒. กรมปาไม อุทยานแหงชาตินี้ เขาอนุญาตเรียบรอยแลว เหลือ 
กรมปาไม ทานประธานผมฝากดวย ปนี้ผมดูงบประมาณอาจจะไมได แตถากรมปาไม
อนุญาต ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ก็คงมีโอกาส โครงการที่ ๒ คือโครงการเกี่ยวกับการผันน้ํา
จากแมงัดสูแมกวง แมงัดน้ําเยอะ แตพอฤดูฝนน้ําจะลน แตที่ลนแมงัดอยากจะผันมาสู
แมกวง กรมชลประทานศึกษาออกแบบสํารวจเรียบรอย ไปติดที่คณะกรรมการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมรูกี่ปจะเสร็จ ผมเลยวา เอะ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยากจะตัดงบประมาณดวยซ้ํา ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๓/๑ 
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เพราะวาการศึกษาทําไมตองใชเวลากันมากมายกายกอง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนผลประโยชน
แกพี่นองประชาชน เขื่อนแมกวงมีปริมาณน้ําจาก ๑๐๐ เปอรเซ็นต ตอนนี้เหลือประมาณ 
๒๐ เปอรเซ็นต ซึ่งผมเคยไปประชุมกับผูแทนองคกรประชาชนและตัวแทนของพี่นองและ
ตัวแทนของกรมชลประทานในอางเก็บน้ําแมกวง ปรากฏวากรมชลประทานศึกษา
ออกแบบสํารวจเรียบรอย ติดอยูที่คณะกรรมการศึกษาสิ่งแวดลอม ผมจะใชมาตรานี้
มาตราเดียวอภิปรายวาผมฝากไปถึงคณะกรรมการศึกษาสิ่งแวดลอมที่สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยเรงรีบศึกษาหนอยเพราะวากรมชลประทาน
ศึกษาแลว งบประมาณ ถาศึกษาเสร็จทุกอยางก็คงจะดําเนินการเปนประโยชนแกพี่นอง
อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด และถึงพี่นองจังหวัดลําพูน ไมรบกวนทานประธานแลว 
เทานี้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกก็ยังคงเหลือผูอภิปรายจากพรรคประชาธิปตย จริง ๆ แลวรายชื่อที่มีไมไดอยู
ในลิสท (List) ที่วิปสงมา แตจะอนุญาตใหคนละ ๕ นาทีเฉลี่ยเวลากันไป เพราะบางทาน
ขอ ๒ นาทีบาง  ๓ นาทีบาง  ทานแรกขอเชิญทานสัมพันธ ตั้งเบญจผล  เชิญครับ  
ใหทานรังสิมากอน เชิญครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัด
สมุทรสงคราม ดิฉันไดสงวนคําแปรญัตติเอาไวทุกมาตรา แตวาไมไดอภิปรายเพราะวา 
ไมมีเสียง เพิ่งจะมีเสียง ก็ขออภิปรายมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรฯ ขอตัดกระทรวงนี้  
๕ เปอรเซ็นต เนื่องจากกรมชลประทาน ดิฉันคิดวาจังหวัดดิฉันไดไปทําประตูระบายน้ํา
คลองแมกลอง งบประมาณ ๑๐๕ ลานบาทเศษ ตั้งแตป ๒๕๔๔ จนปานนี้ ๗ ป ไมไดเปด
ใชเลยไมไดเปดปดใช และแถมชวงนี้ขโมยก็มาลักตัดสายไฟ ตัดสายไฟก็ตองตั้ง
งบประมาณไปเดินสายไฟใหม เพราะฉะนั้นทําใหเสียงบประมาณ อันที่ ๒ ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน เพราะวาไปปดคลองสาธารณะเดิม แลวก็ใหน้ําเปลี่ยนทิศทางเดิน  
ทานเคยดูรายการตามดูผูแทนไหมคะ ดิฉันเคยออกรายการ บานของพี่นองประชาชน 
หลนไปในน้ําแลว และตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายหลังที่จะพังลงน้ํา เพราะฉะนั้นเมื่อปกอนนั้น 



 ๓๐๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๔๓/๒ 
 
ดิฉันไดอภิปราย ก็มีงบแปรญัตติไปสรางเขื่อนกันตลิ่งพังใหกับพี่นองประชาชน แตปตอมา 
งบของกรมชลประทาน ทานไมมีงบเกี่ยวกับปองกันตลิ่งพังใหเลย พรอมทั้งถนนคันคลอง
ของชลประทาน ทานก็ไมไปปรับปรุง ไมไปลาดยาง แลวแถมเอาถนนที่เปนหลุมเปนบอ 
เอาไปใหคนอื่นเขารับผิดชอบ อยางเชน ใหทางหลวงชนบทเขาเอาไปลาดยาง หรือไมก็ให
ทองถิ่นเปนคนทํา แตเขาก็งบนอยอยูแลว อยางกรมทางหลวงชนบท งบเขาก็นอย ทองถิ่น
ก็นอย เพราะฉะนั้นกรมชลประทานควรที่จะทําใหเรียบรอยกอน กอนที่จะโอนถนนที่เปน
หลุมเปนบอเอาไปใหเขา 
  อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรมประมง ดิฉันอยากตัดงบประมาณกรมประมงมาก
เลย เพราะวากรมประมงดิฉันเห็นปลอยแตกุง หอย ปู ปลา อยางงบจังหวัดก็เชนกัน 
ตั้งแตงบปลอยกุง หอย ปู ปลา ปลอยไปแลวก็นับไมไดวากี่ลานตัว เพราะมันทุจริตงาย 
ดิฉันจึงยื่น ป.ป.ช. ใหตรวจสอบก็มีความผิดจริง แถมเอาพอพันธุแมพันธุเอาไปขายอีก
ตางหาก พอพันธุแมพันธุกุง ปลา ก็เอาไปขาย เพราะฉะนั้นไมอยากใหตั้งงบประมาณใน
กรมประมงมาก ควรที่จะไปตั้งงบประมาณในสวนของกรมปาไม คือดิฉันอยากจะโยงไป
ไวที่กรมปาไมเลย เพราะดิฉันก็แปรญัตติไวเหมือนกันวาควรที่จะปลูกปาชายเลน แลวกใ็ห
งบประมาณเกี่ยวกับเรือที่จะพาผูที่ไปปลูกปาใหเขาดวย ---------------------------------------- 
 

- ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๔๔/๑ 
 
แลวก็ควรที่จะเนนทางดานความปลอดภัย มีเสื้อชูชีพอะไรใหเขา เพราะฉะนั้นการที่ทาน
จะไปปลอยกุง หอย ปู ปลา ยังคิดวาเอาเงินไปทิ้งเปลา ตอนนี้ปลอยไปแลวก็ตายหมด
เพราะกุงมันเล็กมาก ปู ที่จังหวัด งบจังหวัด ผูวาฯ ไปจัดงานแตงงานปู แถมเอาปูตัวผูกับ
ตัวผูมาแตงงานกัน แลวมันจะไปเพิ่มพันธุไดอยางไร แลวเอางบไปเสียเปลาเลย ดิฉันยงัวา
ควรจะตัดงบจังหวัดใหหมดนะคะ แลวแถมงบประมงดิฉันก็อยากจะใหตัด ทานไปเนน
เร่ืองอุตสาหกรรมทางดานโรงงานไมใหปลอยน้ําเสียยังจะดีกวา เพราะวาถาปลอยน้ําเสีย 
ตอไปกุง หอย ปู ปลา ก็ตายอีก ทานก็จะไดยินดิฉันพูดทุกปเร่ืองหอยเนา แตตอนนี้ยังไม
เนานะคะ และอีกเรื่องคือควรใหความรูแกผูประกอบอาชีพ อยางเชน หยอดหอยหลอด 
เดี๋ยวนี้ทานทราบไหมคะเขาไมใชปูนขาวแลว ใชโซดาไฟ เพราะวาจะทําลายพอพันธุ 
แมพันธุของหอยหลอดหมดเลย แถม กุง หอย ปู ปลา ตัวเล็ก ๆ ก็จะตาย เพราะฉะนั้น
ทานปลอยไปเทาไร ถาน้ําเสีย โรงงานอุตสาหกรรมไมบําบัดน้ําเสียก็จะทําใหงบประมาณ 
ที่จะลงไป กุง หอย ปู ปลา ที่จะเอาไปปลอยเพื่อขยายพันธุก็จะเสียเปลา พรอมทั้งการปด
อาวก็เชนกัน ขอใหปดอาวก็ใหปดอาวจริง ๆ ไมใชคนที่มีใตโตะ เอาใตโตะใหเจาหนาที่ 
ก็เขาไปลากปลาได เพราะฉะนั้นก็จะทําใหมีปญหากับพี่นองที่ประกอบอาชีพประมง 
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอตัดงบประมาณในสวนของกรมประมง ๕ เปอรเซ็นตคะ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก  อภิวันท วิ ริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรค
ประชาธิปตย ทานประธานครับ ตรงมาตรา ๑๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณจริง ๆ 
แลวผมไมไดจบทางกฎหมาย แตพอเห็นในเรื่องการจัดงบประมาณที่ไมเปนธรรมแลว  
มีความรูสึกอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ปญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เ ร่ืองของเกษตรกรที่ เกี่ยวของกับเรื่องน้ํา ในสภาของเราในสมัยนี้ มีปญหาน้ํากัน 



 ๓๐๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๔๔/๒ 
 
ทั่วประเทศ มีผูเสนอญัตติเขามาในสภา ๗ ญัตติดวยกัน ผมเปนคนหนึ่งที่เสนอปญหาการ
ขาดแคลนน้ําในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเล และพื้นที่บนเกาะ ก็เขาไปสูกรรมาธิการวิสามัญ
แกไขปญหาน้ําของประเทศ ในยุคนี้มีการกลาวกันวาใครที่ไดงบประมาณที่เกี่ยวกับ 
เ ร่ืองน้ํา  รูสึกจะอุดมสมบูรณที่สุด  เอางบประมาณเรื่องถนนหนทางไปอาจจะมี 
การตรวจสอบกันเห็นงายชัดเจน แตถาเกิดไดเ ร่ืองงบประมาณน้ําไปรูสึกจะงาย  
ทานประธานครับ ปญหาของน้ําทานประธานจะเห็นวารัฐบาลนี้ยังมีการคิดวาจะทํา 
เมกะ โปรเจคทใชเงินถึง ๒ – ๓ แสนลานบาท ในการที่จะเอาน้ํามาใชใหกับเมืองไทย  
เห็นไหมครับวามันมีความสําคัญขนาดไหน ทานประธานครับ แตพอมาดูการจัดการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในการแปรญัตติงบประมาณเพิ่ม ๕๒๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท 
ครับทานประธาน  กรรมาธิการทุกทานคงเห็น  คงสามารถพิจารณาไดวาในงบ 
๕๒๒,๕๓๐,๐๐๐ ลานบาท การที่จะเปนกรรมาธิการอยางนอยก็มองถึงความเปนธรรม
ใหกับพี่นองประชาชนใน ๗๖ จังหวัด ถึงแมวาอาจจะไมไดครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ก็ดูเฉลี่ย 
ใหไดความเปนธรรม ทานประธานครับ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๔๕/๑ 
 
แตพอดูมันกลายเปนวาไดรับงบประมาณเพียงแค ๑๑ จังหวัดแคนั้นเอง กระจุกยิ่งกวา 
ใชคําวา กระจุกตัว อีกครับ ทานประธานครับ ดูตั้งแตจังหวัดแรกครับ ขออนุญาตที่ตอง
เอยชื่อ จังหวัดศรีสะเกษ ใชงบผูกพันในการทําทํานบดินปดกั้นลําน้ํามูล พรอมเปดชอง 
ลัดฝายหัวนา งบ ๒๕ ลานบาท เปนงบผูกพัน หลายทานก็สอบถามผมวางบผูกพันมันทํา
ไดหรือไม ทําไดจริงหรือไมครับ ผมก็ไมแนใจ กรรมาธิการชวยตอบสักนิดครับวางบผูกพัน
ในการแปรญัตติจะไดหรือไม  
  สวนที่ ๒ ดูทาทางวาการทําเกี่ยวกับฝายหัวนา มีมติ ครม. วันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๔๔ ทานกรรมาธิการไดดูหรือไมครับ เปนมติ ครม. สมัยนายกรัฐมนตรี
ทักษิณนะครับ ขอใหระงับการดําเนินการโครงการเขื่อนหัวนาทั้งหมด รวมถึงการกอสราง
ระบบชลประทาน นี่เปนมติ ครม. ครับ เขาหาม แต ณ วันนี้ทานใสไปในงบประมาณ  
ทานตองดูใหดีครับ มันผิดมติ ครม. นอกนั้นก็ลงไปในจังหวัด จังหวัดรอยเอ็ด ได  
๑๕ ลานบาท จังหวัดสงขลา ๔๐ ลานบาท เลย ๑๐ ลานบาท อุบลราชธานี ๒๕ ลานบาท 
อุทัยธานี ๒๕ ลานบาท สุราษฎรธานี ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตาก ๑๕ ลานบาท นครพนม 
๑๐ ลานบาท  เพชรบูรณ ๖๐ ลานบาท  ทําแกมลิง อางทอง ๘๑ ลานบาท  พิจิตร  
๓๐ ลานบาท ทานดูสิครับ ไปกระจุกตัวอยูตรงไหน ไมรูเปนจังหวัดที่มีกรรมาธิการ 
อยูหรือเปลา ทานครับ เราคิดวาฟาสวางแลวครับ เราหมดระบอบทักษิณแลว พี่นอง 
ทุกจังหวัด ไมวาจะเปนเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคประชาธิปตย หรือพรรคใด 
ก็แลวแต เราจะไดรับงบประมาณหรือไดรับการดูแลจากกรรมาธิการเพิ่มขึ้น สุดทายครับ 
เรายังตองผิดหวังเหมือนเดิม ทานไปแกปญหาทางการเมือง ไมไดแกปญหาพี่นอง
ประชาชนเลยนะครับ ผมขอกราบเรียนวาถายกเลิกไดยกเลิกเถอะครับ กระจายใหมัน 
เปนธรรม ใหมีความยุติธรรมตอพี่นองประชาชนทุกคน เราเคยผิดหวังมานานแลว  
ทานกรรมาธิการชุดนี้ผมคิดวานาจะชวยได ทานนายกรัฐมนตรีสมัครก็คิดวานาจะชวยได
สุดทายก็มีเงาขางหลังอยูลาง ๆ ก็ขอความกรุณาจากทานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปเชิญนายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร ครับ 
 



 ๓๑๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๔๕/๒ 
 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่ เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ผมไดสงวนคําแปรญัตติตัดลดงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในมาตรา  ๑๑  จากยอด  ๖๙ ,๖๗๐  ลานบาทเศษ  
ลง ๕ เปอรเซ็นต สาเหตุเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมและไมสอดคลอง
กับความตองการของพี่นองประชาชน ผมขอเสนอตัวอยางเพื่อประกอบในการพิจารณา
สัก ๒ ประเด็น  
  ประเด็นที่ ๑ ในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นจริง ๆ แลวตองใช
งบประมาณมากกวานี้ แตเนื่องจากไดรับการจัดสรรงบเพียงเทานี้ แตผมมีความเห็นวา
ปจจุบันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณเปนในลักษณะ
ของรูปแบบเดิม โดยใชฐานแนวความคิดเดิมเปนสําคัญ แลวก็ปรับเพิ่มงบประมาณขึ้นไป
เล็กนอย ไมมีทิศทางในการที่จะพัฒนาเกษตรกรใหมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาหลุดพน
ความยากจนไปได ผมไดวิเคราะหดูเร่ืองของวิถีชีวิตของเกษตรกรแลว แลวก็มาดู 
การจัดสรรงบประมาณแลวพบวาสวนใหญก็จะจัดสรรลงไปในกิจกรรมทางดานวิชาการ 
และทางดานวัตถุครับ--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๔๖/๑ 
 
กิจกรรมทางวิชาการก็เปนเรื่องของนักวิชาการ กิจกรรมเร่ืองของวัตถุก็เปนเรื่องของการ
กอสราง ในเร่ืองของงบประมาณเกี่ยวกับการที่จะนําการบริหารจัดการมาสูเกษตรกร 
ทั่วประเทศนั้นยังไมมีรูปธรรมใหเห็นเดนชัดในการจัดสรรงบประมาณ ผมอยากจะขอ
ยกตัวอยางสิ่งที่ ใกลตัว  ซึ่งกระผมสามารถที่จะอธิบาย  ชี้แจง  ทานประธานและ 
ทานสมาชิกและกรรมาธิการนะครับ ผมอยูภาคตะวันออก เกษตรกรที่ผมสัมผัสอยูนั้น 
ก็เปนเกษตรกรสวนผลไม เกษตรกรเหลานี้เมื่อมีผลิตผลการเกษตร เขาเหลานั้นก็จะยุง
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเขาไมมีกําลัง ทั้งกําลังเงินและกําลังแรงงานในการที่จะ
ระบายผลผลิตการเกษตรไปสูตลาด แลวก็นําไปสูตลาดที่หางไกลเพื่อใหมีมูลคาเพิม่สงูขึน้ 
เกษตรกรทุก ๆ คนนั้นไมมีอํานาจในการตอรองไมมีอํานาจทางดานการเงินและไมมี 
องคความรูทางดานการตลาด การบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง นั่นยอมแปลวารัฐบาล 
ไดปลอยใหเกษตรกรนั้นเปนปจเจกบุคคลตั้งแตสมัยโบราณกาลมาจนปจจุบันนี้ 
บานเมืองนั้นไดพัฒนาใหเกิดการศึกษาเลาเรียนทางดานการบริหารจัดการโดยทั่วไป  
แตวาเกษตรกรนั้นไดถูกละเลยไมใหเขาไดมีโอกาสพัฒนาจนเปนนิติบุคคล ซึ่งผมจะขอ
เชื่อมโยงไปถึงวาเหตุไฉนกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไมเนนความสําคัญของ 
กรมสงเสริมสหกรณ เพราะกรมสงเสริมสหกรณนั้นจะไปสงเสริมใหเกษตรกรรวบรวมเปน
สหกรณ สหกรณนั้นก็มีเงินทุนจากการที่เขาเก็บออมและที่เขาสามารถขายผลผลิตไดใน
ราคาที่สูงขึ้นและนําเปนทุนสํารองในการที่จะขยายกิจการ สิ่งนี้ผมอยากจะตัดงบของ
กระทรวงเกษตรลง ๕ เปอรเซ็นต ซึ่งจะไดเงินออกมาประมาณ ๓,๔๐๐ ลานบาทเศษ 
นําไปแปรญัตติใหกรมสงเสริมสหกรณเพื่อสงเสริมใหเกิดสหกรณการเกษตรที่เปนรูปธรรม 
พรอมอุดหนุนเงินทุนใหกลุมสหกรณเหลานั้น และก็มีการฝกอบรมพัฒนาองคกรใหมี
ความรูเร่ืองการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจซึ่งสามารถที่จะ
นําผลผลิตนั้นไปตอสูแขงขันในตลาดได ผมเห็นวาสิ่งนี้จะทําใหเกษตรกรนั้นหลุดพน 
จากความยากจน และรัฐบาลไมจําเปนจะตองยุงเกี่ยวกับเกษตรรายบุคคลนะครับ 
เกษตรกรนั้นจะชวยเหลือกันในกลุมสหกรณ และสหกรณนั้นก็จะเปนนิติบุคคลที่จะ
สามารถที่จะไปกอหนี้ผูกพันแลวก็ทําการซื้อขาย ยกตัวอยาง ผลไมเวลาที่เราจะขาย 
ในหางสะดวกซื้อเขาจําเปนจะตองมีเครดิต ๗ วัน ๑๔ วัน เกษตรกรรายบุคคลรายยอย 



 ๓๑๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิ ริลักษณ  ๑๔๖ /๒ 
 
ไมมีทางเลยครับที่จะคาขายกับเขาได แลวก็จะตองมีการคัดผลผลิตตั้งแตขั้นตอน 
การผลิตจนถึงขั้นตอนการสงมอบนะครับ สิ่งนี้ผมอยากจะเรียนทานประธานถึง
กรรมาธิการและก็ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเห็นความสําคัญของหนวยงาน
สหกรณการเกษตร เมื่อทานตั้งสหกรณใหเขาเรียบรอย ทานสงเสริม ทานอยูเฉย ๆ เขาจะ
มาหาองคความรูจากกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรเอง และเขาก็จะสง
สมาชิกของเกษตรกรนั้นไปศึกษาเลาเรียนการบริหารจัดการเองนะครับ ทานอาจจะตอง
ชวยกันผลักดันให เกิดตลาดกลางเกษตรกร  ผมขอยกตัวอยางเปนตนแบบใน 
ภาคตะวันออกนั้น ๓ จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี และ ตราด สามารถขายผลผลิต  
ผลไมการเกษตรปหนึ่งนับหมื่นลานบาท ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๔๗/๑ 
 
หากสามารถขายไดราคาอาจจะไดรายไดเขาประเทศมาไมต่ํากวา ๒ เทาตัว สิ่งเหลานั้น
คือผลผลิตของมวลรวมของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ ทานไดโปรดลงทุนตลาดกลาง
ผลไมการเกษตรใน ๓ จังหวัดนี้ไปลงทุนที่จันทบุรีกอน ซึ่งมีตนแบบไดออกแบบกอสราง
ตาง ๆ ไวเ รียบรอยแลว ขาดงบประมาณอีกประมาณสัก ๕๐๐ ลานบาท  ซึ่งทาน  
ส.ส. ยุคล ไดนําเสนอเรียนทานประธานไวแลวนะครับ ขอไดบรรจุสิ่งเหลานี้เขาไปใหเกิด
รูปธรรม และก็เปนตนแบบ และก็เกิดสถาบันวิจัยพัฒนาสงเสริมการตลาดผลไมหรือ
ผลิตผลการเกษตรอยางเปนรูปธรรมตอไปครับ ผมขอฝากเรียนทานประธานถึง 
ทานกรรมาธิการและทางรัฐมนตรีผูเกี่ยวของครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชินวรณ บุณยเกียรต ิครับ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จริง ๆ แลว
วันนี้ทั้งวันผมยังไมไดอภิปรายในมาตราใดเลยนะครับ แตมาชวงหลังทานประธาน 
ก็ใหเวลาเพียง ๕ นาที ซึ่งผมคิดวาผมก็ไมอยากที่จะทวงสิทธิในฐานะที่ผมเปนผูแปรญัตติ 
แตวาอยางไรก็ตามผมคิดวาถาผมไมขึ้นมาพูดถึงแมจะมีระยะเวลาอันสั้นก็จะเปนปญหา 
เพราะผมนั่งฟงการแปรญัตติของเพื่อนสมาชิกในมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรฯ ยังไมมี
ใครไดพูดถึงผลิตผลหลักของกระทรวงเกษตรฯ เลย คือเร่ืองขาว เร่ืองยางพารา เรื่องปาลม
น้ํามัน และก็เร่ืองผลไม ซึ่งเปนเกษตรกรหลักที่ทํารายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล 
นะครับทานประธาน  ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวางบประมาณของ 
กระทรวงเกษตรฯ นั้นตั้งไวถึง ๖๙,๖๗๐ ลานบาท กรรมาธิการแปรญัตติปรับลดไป  
๑,๔๔๙ ลานบาท ผมไดขอแปรญัตติในการปรับลดรอยละ ๕ ซึ่งไปคํานวณตัวเลข 
ในสวนราชการตาง ๆ แลวควรจะปรับลดลงอีก ๓,๕๐๐ ลานบาท ทานประธานที่เคารพคร
ผมอยากจะกราบเรียนวาจริง ๆ แลวเรื่องยางและเรื่องปาลม เร่ืองยางนั้นมีสถาบัน 
วิจัยยางอยูที่กรมวิชาการเกษตร มีสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และ
องคการสวนยาง เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ผมอยากจะเรียนกับทานประธานวาจริง ๆ แลวในชวง ๓ - ๔ ป ที่ผานมาเราพบ 



 ๓๑๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๔๗/๒ 
 
ความเปนจริงวาไดมีการเสนอในเรื่องของยุทธศาสตรการพัฒนายางครบวงจร รัฐบาล 
ที่ผานมาก็ไดทํานโยบายในการหาเสียงในเรื่องของการสรางเมืองยาง ซึ่งจริง ๆ แลวถาเรา
จะทบทวน ทานประธานจะเห็นไดวาในการที่จะสรางพัฒนายางใหครบวงจรนั้นเราจะตอง
ดําเนินการตามยุทธศาสตรในการพัฒนายางครบวงจรที่รัฐบาลสมัยทานชวน หลีกภัย  
ไดกําหนดเอาไว และในชวงนั้นเองพวกกระผมไดเสนอใหมีการดําเนินการจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรมยางขึ้นมานะครับ  แตทานไปตั้ ง เมืองยางที่สงขลาอยู รวมกับ 
นิคมอุตสาหกรรมยางอื่น จึงไมสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดจนถึงวันนี้ ผมอยากจะ
ใหกรรมาธิการทบทวนลงไปดูนะครับ วากรรมการนโยบายยางแหงชาติไดศึกษาในเรื่อง
ของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยาง ถาทานมีความสนใจนะครับ ผมคิดวามอบหมายให
กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง
ไดเปนเจาภาพในการรับผิดชอบ เพราะเรื่องยางนั้นวันนี้ไมใชเกี่ยวของเฉพาะพี่นอง 
ในภาคใตเทานั้นนะครับ มีทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ พี่นอง
เกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้เปนที่ยอมรับกันวากระจายไปอยูทุกภูมิภาคของประเทศ
นะครับ แตวาไมไดมีใครไดพูดถึง กรรมาธิการก็ไมไดพูดถึงในสวนนี้ ผมจึงอยากจะ 
กราบเรียนวานี่คือสวนที่อยากจะฝากกรรมาธิการวาทานไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
ในสวนของกรมวิชาการเกษตรในดานนี้หรือไม  
  เรื่องที่ ๒ คือเร่ืองปาลม ปาลมน้ํามันครับ ซึ่งก็ในชวงรัฐบาลที่ผานมานั้น 
ทานไปสงเสริมการปลูกปาลม ซึ่งจริง ๆ ไมไดดูในเรื่องของการที่กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษา
พื้นที่ที่เหมาะสมอยางแทจริง ทานก็ไปจัดงบประมาณเพื่อไปแจกพันธุกลาปาลม แลวก็ให
เกษตรกรกูยืมจาก ธ.ก.ส. มาปลูกปาลม แตไมไดดูในการพัฒนาพี่นองชาวสวนปาลม
อยางครบวงจร ซึ่งในอนาคตนั้นผมคิดวาปาลมน้ํามันนั้นก็เปรียบเสมือนน้ํามันบนดิน  
ซึ่งจะเปนผลผลิตการเกษตรที่สําคัญในอนาคต -------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๘/๑  
 
 



 ๓๑๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๔๘/๑ 
 
แตก็ไมมีการพูดถึงเชนเดียวกันในสวนของกรรมาธิการ ในสวนที่ผานมา นอกจากนั้นก็คือ
ชาวสวนผลไม ซึ่งไดมีการพูดถึงตั้งแตคุณยุคล ชนะวัฒนปญญา จากจันทบุรีนะครับ  
ไดพูดถึงเรื่องนี้ แตวาพูดถึงในเชิงของการตลาด แตจริง ๆ ผมคิดวากรมสงเสริมการเกษตร
นั้นตองมาดูแลในการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ในการปลูกผลไม ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพ
ของผลไมไทยเพื่อใหพรอมที่เราจะนําไปสงขายตางประเทศไดอยางมีคุณภาพดวย  
ทานประธานที่เคารพครับ จริง ๆ ในเรื่องของกระทรวงเกษตรนั้นถาเราจะมองใหครบวงจร
จริง ๆ แลวผมคิดวาวันนี้กรรมาธิการตองมองการพัฒนาในเรื่องของพี่นองเกษตรกร 
อยางครบวงจร ตั้งแตเร่ืองปจจัยการผลิตก็คือเร่ืองดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินวาจะตอง
ดําเนินการอยางไร ไดมีการวิจัยและมีการพัฒนาเรื่องดินอยางเปนกระบวนการและอยาง
มีรูปธรรมหรือเปลานะครับ 
  อันที่ ๒ คือเร่ืองน้ํา ผมไมอยากพูดซ้ําเรื่องน้ํา เพราะวามีเพื่อนสมาชิก 
ไดมีการพูดถึงวาเราจะตองมาดูแลในการจัดกระบวนการน้ํา มีผลเชิงวิจัยเห็นอยางชัดเจน
วาถาหากเรามีพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น จะมีผลตอการที่จะทําใหรายไดของพี่นอง
เกษตรกรเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันนะครับ 
  เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวาในเรื่องของการ
วิจัยเพื่อใหองคความรูแกเกษตรกรและดานเทคโนโลยี ทานประธานที่เคารพครับ งานวิจัย
ดานพืชก็ดี ดานปศุสัตวก็ดี ดานการประมงก็ดี ดานดินก็ดี ดานการประมงนั้น ทาน ส.ส. 
พิมพภัทรา วิชัยกุล ไดพูดถึง แตวาไดพูดถึงในดานของการที่จะเขาไปชวยเหลือพี่นอง
เกษตรกรชาวประมง ซึ่งกําลังเดือดรอนอยางหนักอยูในขณะนี้นะครับ ซึ่งผมอยากจะ
กราบเรียนทานประธานวาในวันนี้เราไมไดพูดถึงองคความรูในการที่จะวิจัยในเชิง
ยุทธศาสตร ประเทศไทยประเทศเดียวถาพูดถึงผลงานการวิจัยเกี่ยวกับทางดานเกษตร
แลวผมคิดวาเราดอยกวาประเทศอื่น ๆ อยางมากมาย แมแตประเทศเพื่อนบานของเรา 
ทานประธานที่เคารพครับ ในขณะนี้ไดมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมการในการวิจัย
ครบทุกดานเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรรมนั้นถือวาเปนกระดูกสันหลังของชาติ  
และวันนี้ประเทศไทยเราพูดกันอยางสวยหรูวาเราจะเปนครัวไทยสูครัวโลก เราจะนํา
อาหารไทยไปสูความปลอดภัย เราจะดําเนินการในการที่จะสรางใหพี่นองเกษตรกรนั้น 



 ๓๑๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๔๘/๒ 
 
ไดพัฒนาอยางยั่งยืน แตเมื่อมาดูยุทธศาสตรที่มีการจัดตั้งงบประมาณตั้งแต ๔ – ๕ ป 
ที่ผานมานั้นเปนเชิงการตลาดเทานั้นเองนะครับ ไมใชเปนเชิงยุทธศาสตรที่นําไปสูการ
พัฒนาอยางแทจริงตามที่ผมกราบเรียนไปแลว ผมอยากจะเรียนถามกรรมาธิการวาจริง ๆ 
นั้นมันมีสวนที่ทานจะตองตอบชี้แจงในเรื่องของสถาบันเกษตรกรดวย คือเร่ืองสหกรณ 
ซึ่งเปนดานหลักครับ ผมไมอยากพูดถึงในการแปรญัตติเพิ่มงบประมาณนะครับ ในพื้นที่
ของผมทานประธานครับ ขอเวลานิดเดียวครับ มีโครงการพระราชดําริอางเก็บน้ํา 
คลองกระทูนและคลองดินแดง ตั้งแตน้ําทวมป ๒๕๓๑  เรื่องนี้ผมเคยกราบเรียน 
กับทานอธิบดี เคยกราบเรียนกับทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ วันนี้ครบ ๒๐ ป 
ทานประธานครับ ๒๐ ป พอดีวันนี้ แตงบประมาณกลับแทนที่วาจะไดรับงบประมาณ 
ใหครบวงจร ซึ่งเพิ่มอีกไมกี่ลานบาทแลวก็ไมเกิน ๓๐ ลานบาทก็สามารถที่จะทําให
โครงการอางเก็บน้ําคลองกระทูนและคลองดินแดงที่เกิดจากน้ําทวมใหญ มหาวิปโยค 
ทานประธานจําไดไหมครับ ที่อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้กลับไมไดรับ
งบประมาณ งบประมาณถนนรอบอางไดไปครึ่งเดียวครับ อางคลองดินแดงไมได ผมฝาก
กรรมาธิการวาไปชวยแปรญัตติหนอย บอกวาไดมา ๒ ลานบาท บอก ๒ ลานบาท 
ทําไมได แตวาเมื่อมาดูทานประธานครับ ไปแปรญัตติเพิ่มใหกับการไปสรางเขื่อนแยงหิน
หรือเปลาไมทราบ แตใชชื่อวาอาคารปองกันตลิ่งพังที่อางทอง ๘๑ ลานบาท ผมอยากจะ
เรียนผานทานประธานไปยังกรรมาธิการผานไปยังรัฐมนตรีครับ ทานปรับลดงบกอนนี้ 
ลงเสียครับ ไปดําเนินการโครงการพระราชดําริตามที่ผมกราบเรียนแลว ไมใชเฉพาะวา 
อยูในพื้นที่ผม แตเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ใชเวลาครบรอบ ๒๐ ป ผมจะ
เฝาดูงบประมาณกอนนี้ตอไปครับ ในฐานะที่ผมเปนฝายที่จะตองตรวจสอบเรื่องนี้  
และอยากเห็นอยางชัดเจนวาความเดือดรอนและความจําเปน เขาออกแบบรูปแบบ
รายการ มีการประมาณการมาเรียบรอย สงมาที่กรมเรียบรอย สงมาเขากรรมาธิการ
เรียบรอย กลับไมไดรับงบประมาณ แตกลับไปจัดตั้งงบประมาณโดยการแปรญัตติเพิ่ม
ใหกับโครงการที่ไมมีการสํารวจออกแบบ อยางนี้จะใหผมพูดอยางไรครับทานประธาน  
ผมฝากทานประธาน ไวเพียงแคนี้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ ขอบคุณมากครับ 
 



 ๓๑๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๔๘/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสาธิต ปตุเตชะ ครับ  
 

- ๑๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                      สาริศา ๑๔๙/๑ 
 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ผมจะขอใชเวลาสั้น ๆ 
ของสภาแหงนี้นะครับ เพื่ออภิปรายงบประมาณในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดแปรญัตติเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ  
ในสัดสวน ๕ เปอรเซ็นต ผมเรียนวาที่ผมแปรปรับลดจํานวนแค ๕ เปอรเซ็นตนั้น ผมคิดวา
กระทรวงเกษตรฯ เปนกระทรวงที่มีความสําคัญ เปนหัวใจของพี่นองเกษตรกรชาวไทย  
ผมคิดวาการแกไขปญหาของเกษตรกรมีเร่ืองสําคัญไมกี่เร่ือง ประเด็นแรกก็คือเร่ืองพืชผล
ทางการเกษตรและก็ตนทุนของเกษตรกร ทานประธานครับ กอนที่จะไปแกไขปญหาเรื่อง
การเกษตร และกอนที่จะไปพูดถึงปญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ผมคิดวาวันนี้เปน
โอกาสที่ดีที่วันนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ก็มาอยู ณ สภาแหงนี้ ผมอยากจะ
พูดใหทานไดยินดัง ๆ วาผมไดตรวจสอบการจัดทํางบประมาณในงบประมาณรายจาย
ประจําปของป ๒๕๕๒ แลว ผมยังพบวากระทรวงเกษตรฯ ยังไมไดใหความสําคัญในเรื่อง
ของดานขอมูลที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ ไมวาจะเปนเรื่องของจํานวนพื้นที่ที่ปลูกพืชผล
ทางการเกษตรแตละชนิด ไมวาจะเปนจํานวนผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรที่จะ
ออกมาสูตลาดในแตละป ผมไดตรวจสอบ ไมวาจะเปนกรมสงเสริมเกษตร ไมวาจะเปน
กรมวิชาการเกษตร แตผมยังไมเห็นมีการบรรจุงบประมาณในเรื่องฐานขอมูลที่เปน
ประโยชนในเรื่องนี้เลย เพราะฉะนั้นในสวนที่จะไปแกไขในปญหาที่ผมพูดถึงทั้ง ๒ เร่ืองนี้
ได ไมวาจะเปนเรื่องราคาพืชผลก็ดี เร่ืองเกี่ยวกับตนทุนของพี่นองเกษตรกรก็ดี จําเปน
อยางยิ่งที่กระทรวงเกษตรฯ จะตองมีขอมูลตาง ๆ เพื่อใชเปนพื้นฐาน ไมวาจะเปนการ
แกไขปญหาในการระบายสินคาจากเกษตรกรไปสูผูบริโภค หรือการบริหารจัดการ  
ทําอยางไร เชน ไมวาจะเปนเรื่องผลไมใน ๓ จังหวัดทางภาคตะวันออก ทานประธาน
ทราบไหมครับวาแตละปพวกผมลุกขึ้นมาพูดในเรื่องนี้ แตวาสุดทายก็ยังไมมีการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน แลวก็ไมประสบความสําเร็จ ผมเรียนวาสิ่งที่ขาดขอมูลในเร่ือง 
ของจํานวนพื้นที่ การจัดโซนนิ่งเหมือนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานชินวรณไดกลาว 
ไปแลวเมื่อสักครูนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนวาสิ่งเหลานี้จําเปนที่จะตองบรรจุเขาไป
ในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมจึงอยากจะอภิปรายเพื่อให 



 ๓๑๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๔๙/๒ 
 
ทานกรรมาธิการไดใหความสําคัญในเรื่องขอมูลอันนี้เปนเบื้องตน ผมจึงขออนุญาตที่จะ
อภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณในสวนของกระทรวงนี้ลง ๕ เปอรเซ็นต เพื่อที่จะฝาก
ขอคิดไปยังทานกรรมาธิการ และก็ฝากไปถึงทานรัฐมนตรีดวยวาถามีโอกาสไดตั้ง
งบประมาณในปตอไป โปรดใหความสําคัญในการจัดทําพื้นฐานขอมูลอยางถูกตองและ
แมนตรงจะไดแกไขปญหาตาง ๆ ของพี่นองเกษตรกรได ขอบพระคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
นาวาตรี สุธรรม ระหงษ ครับ  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นาวาตรี สุธรรม ระหงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร 
พรรคประชาธิปตย ผมไดปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ ไว ๑ เปอรเซ็นต  
เพื่อวาจะไดใชสิทธิในการอภิปราย ในกระทรวงเกษตรฯ นั้นไดรับงบประมาณในจํานวน 
๖๘,๐๐๐ ลานบาทเศษ มีการปรับลดลงไป ๑,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งก็นาเห็นใจทาง
กระทรวงวาเปนกระทรวงที่สําคัญแตก็ยังถูกปรับลดงบประมาณลงไปอีก ทั้ง ๆ ที่
งบประมาณที่ไดรับก็ไมเพียงพออยูแลว แลวก็ในเร่ืองการเกษตรนั้นเกี่ยวเนื่องกับพี่นอง
ประชาชนถึง ๑ ใน ๓ ของประเทศไมต่ํากวา ๒๕ ลานคนทีเดียวนะครับ จะเห็นไดจาก
สมาชิกหลายทานไดลุกขึ้นอภิปรายในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ---------------- 
 

- ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๕๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมคิดวากระทรวงนี้มีความสําคัญมากตอประเทศของเรา ทีนี้งบประมาณ 
ที่ไดรับนอยไมเพียงพอก็อยูที่กระทรวงจะตองปรับเกลี่ยงบประมาณดังกลาวใหถึงมือ 
พี่นองทั่วประเทศอยางทั่วถึงแลวก็เปนธรรม ไมกระจุกอยูที่ใดที่หนึ่งอยางที่เมื่อสักครู 
ทานสมาชิกผูอาวุโสทานไพจิต ศรีวรขาน ไดอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้ ผมคิดวาอันนี้เปน
เร่ืองที่สําคัญ ทางกระทรวงคงตองรับไปพิจารณาดวย เพราะวาพี่นองประชาชนทุกคนก็
จายภาษีเทากัน ผมหมายถึงวาจายทุกคน มากนอยแตกตางกันไป ทั้งทางตรงทางออมก็
ตองจายกันทั้งนั้น ก็ควรจะใหความเปนธรรมกับพี่นองประชาชน ถาเราพูดถึงเกษตรนี้  
ทานประธานครับ ก็คงตองพูดถึงเรื่องน้ํา ก็คงตองพูดถึงกรมชลประทาน หลายคนได
อภิปรายถึงกรมชลประทานไปดูงบประมาณก็ถูกปรับลดลงไป ๔๐๐ กวาลานบาท ทีนี้ 
ก็ไมทราบเหตุผลในการปรับลดลงไป ผมคิดวาทางคณะกรรมาธิการวิสามัญก็คงจะมี
เหตุผลชี้แจงเพื่อนสมาชิกนะครับ 
  ในสวนของกรมชลฯ พื้นที่ทางการเกษตรนี้ทั้งหมดเลยของประเทศเรามี 
๑๓๐ ลานไร อยูในพื้นที่กรมชลประทาน ๓๓ ลานไร ที่เหลือ ๑๐๐ ลานไรนี้ก็อยูนอกพื้นที่
ชลประทาน สวนนี้จริง ๆ แลวผมคิดวาถาเรามีงบประมาณผมคิดวาบริหารจัดการได  
แตสาเหตุที่มันไมสามารถจะดําเนินการไดก็เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณนั่นเอง  
ก็อยากจะเรียกรองรัฐบาลใหความสําคัญกับเร่ืองน้ํานี้อยางจริงจังสักทีหนึ่ง เอากัน 
จริง ๆ จัง ๆ ใหมันตอเนื่องถือเปนวาระแหงชาติ ผมขอเรียกรองในเรื่องดังกลาวนะครับ  
สิ่งหนึ่งที่สามารถจะชวยบรรเทาความเดือดรอนในชวงนี้ไปไดครับ เร่ืองการขาดแคลนนี้
น้ําก็คือแนวทางการขุดลอกคู คลอง ที่มีอยูตามธรรมชาติ แลวก็คู คลอง ที่มีอยูเดิมนี้ให
รองรับน้ําที่เพียงพอ ประเทศเราปริมาณน้ําไมขาด แตขาดวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งเปนผล
การขาดแคลนงบประมาณสวนหนึ่งที่จะมาทําในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา คูคลองตาง ๆ 
วันนี้ไมวาทุกภาคของเรานี้ถูกละเลย ไมไดขุดลอกขึ้นมา สมุทรสาครผมเชนเดียวกันครับ 
คลองหลัก ๆ ภาษีเจริญวันนี้ก็สวนใหญก็ไมไดใชในการเกษตรแลว เพราะน้ําเนาเสีย
ทั้งนั้น ก็ฝากทางผูเกี่ยวของกรมชลประทานชวยเปด-ปดประตูระบายน้ําอยาใหน้ําไดขัง
อยูเปนเวลานานพี่นองประชาชนก็เดือดรอนจริง ๆ แลวก็สิ่งที่ทําตลอดนะครับ สวนคลอง
ดําเนินสะดวกและคลองสุนัขหอน แลวก็คลองเชื่อมโยงคลองซอยตาง ๆ วันนี้ก็ตื้นเขิน 



 ๓๒๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๕๐/๒ 
 
ไปหมดพี่นองเกษตรกรบริเวณทั้งอําเภอเมือง อําเภอบานแพว ไดรับความเดือดรอน 
ไมสามารถจะใชน้ําในการเกษตรดีเหมือนเดิมก็ฝากทางหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลในเร่ือง
ดังกลาว  
  มาดูถึงกรมประมงนิดหนึ่งครับทานประธาน ดูแลวก็ถูกปรับลดไปอีก
เชนเดียวกัน แตวาก็นาเห็นใจอยากจะใหกําลังทานอธิบดี สมหญิง เปยมสมบูรณ  
ทานเปนคนเกง และผมคิดวางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดนี้ ดวยความรูความสามารถ
ของทานคงจะชวยดูแลบริหารจัดการในกรมประมงไดอยางดี ก็ฝากทานไปเรื่องหนึ่งครับ  
เร่ืองประมงน้ําลึกของจังหวัดสมุทรสาครและวันนี้มีปญหามาก และทําธุรกิจตอเนื่องจาก
ประมงมีผลกระทบเชนเดียวกัน ฝากทานไวดวย ในเรื่องปุยยาราคาแพง แลวก็ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา บานผม มะมวง ฝร่ัง ชมพู องุน กลวยไม สินคานี้ไมมีการ
ประกันราคา แลวก็ไมมีหลักประกันก็อยากจะฝากทางกระทรวงเกษตรฯ ดวยนะครับ 
ชวยดูแลพืชผลทางการเกษตรดังกลาว  
  ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณก็ถูกปรับลดไปเชนเดียวกัน ก็อยากจะฝาก
ทางกระทรวงดวย เพราะผมคิดวาเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยเหลือเกษตรกรไดอยางดี 
ก็คือสหกรณนั่นเอง  
  ในสวนของการแปรญัตติเพิ่มนะครับทานประธาน ผมจะฝากคําถามไปถึง
ทางคณะกรรมาธิการนิดหนึ่งครับ ทางกรมวิชาการเกษตร มีการไดรับงบประมาณ
เพิ่มเติมในเรื่องของการปรับปรุงสวนและจัดภูมิสถาปตยก็อยากจะทราบวาจํานวน  
๓๐ ลานบาท ทําที่ไหน และก็มีความจําเปนมากนอยเพียงใด ถาไมจําเปนก็ขออนุญาต
ทานไดปรับเกลี่ยไปทําในสิ่งที่มีความจําเปนมากกวา ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญกรรมาธิการครับ  
 

- ๑๕๑/๑ 
 
 



 ๓๒๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๕๑/๑ 
 
  นายปาน  พึ่งสุจ ริต  (กรรมาธิการ )   :   กระผม  นายปาน  พึ่งสุจ ริต 
กรรมาธิการ  กอนอื่นผมตองกราบขอบพระคุณสภาแหงนี้ที่แตงตั้งใหผมไปเปน
กรรมาธิการงบประมาณอีกวาระหนึ่ง ทานประธานครับ ที่ผมตองลุกขึ้นมาพูดตรงนี้นั้น 
ผมตองกราบเรียนทานประธานวา  การบริหารจัดการงบประมาณ  การกระจาย
งบประมาณจะเปนธรรมหรือไมนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงนี้ ฯพณฯ สมศักดิ์  
ปริศนานันทกุล ในฐานะรัฐมนตรีคงตอบไดดี แตสิ่งหนึ่งผมตองกราบเรียนในที่ประชุม 
แหงนี้นั้น เพราะวาไดมีการอภิปรายกัน แลวทานประธานก็ทราบดีวาทุกสิ่งทุกอยาง 
ที่พูดกันนั้นมันเปนหลักฐาน แตอีก ๑๐ ป อีก ๑๐๐ ป ก็ยังปรากฏอยู คือทานประธาน
ครับ ไดมีการกลาวกันวาการเพิ่มงบประมาณเพิ่มใหกับกรรมาธิการ ลงในพื้นที่
กรรมาธิการ ทานประธานครับ เ ร่ืองนี้กระผมตองกราบขอบพระคุณทานพิเชษฐ  
พันธุวิชาติกุล อดีตรัฐมนตรี ทานไดกลาวเรื่องนี้ตั้งแตเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
ของวันพฤหัสบดีที่  ๔  กันยายน  คือวันนี้  แล วผมก็นึ กว า เ รื่ อ งนี้ จะจบไปแล ว  
เพราะทานประธานครับ การทําขัดตอรัฐธรรมนูญนั้น ผมวาเปนเรื่องที่สําคัญมาก ยิ่งกวา
การขัดกฎหมายตาง ๆ นานา ฉะนั้นตองกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับ  
ว าการพิจารณาของกรรมาธิการชุดนี้  ๖๓  คน  เ ราไม ไดกระทํ า เยี่ ยงนั้ น เลย  
เพราะทานประธานก็ทราบดีนี่ครับวา ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๘ ไดบัญญัติไวชัดเจน 
ในวรรคหาบอกวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ 
หรือจํานวนในรายการมิได ทานประธานครับ วันแรกที่ประชุม ถาทานไปดูรายงานการ
ประชุม กระผมเปนคนแรกครับที่พูดในที่ประชุม บอกวาผมนี่แหละครับจะแปรญัตติ
เพิ่มเติมได เพราะผมไมใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทุกคนก็หัวเราะกันครับ ผมบอกดูสิ
ครับในมาตรา ๑๖๘ เขียนอยางนั้นจริง ๆ ผมเปนคนนอกครับ ทานประธานครับ สมัยกอน
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ นั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เปนพยาน
ไดเพราะทานเปนกรรมาธิการงบประมาณมาตลอด ผมเคยรวมงานกับทาน สมัยกอน 
เราแปรญัตติเสร็จแลวเอามารวมกัน แลวพอถึงสุดทายปุบผูแทนก็มาแปรญัตติกัน  



 ๓๒๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      นภา ๑๕๑/๒ 
 
ตรงนี้เราทํา แตรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ เขียนไวชัดเจน แลวที่สําคัญครับ  
ทานประธานครับ นี่วรรคหกนะครับ การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของ
คณะกรรมาธิการ ในการเสนอการแปรญัตติหรือกระทําการประการใด ๆ ที่มีผลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวน ไมวาทางตรง 
หรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิไดครับ แลวเรื่องนี้ใหญนะครับ 
เพราะวาทานสมาชิกที่นั่งอยูตรงนี้ ๑๐ เปอรเซ็นตครับ เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญครับ ศาล
ตองพิจารณาภายใน ๗ วันครับ ตอกรณีนี้ ทานประธานครับที่ผมตองลุกขึ้นมาพูด เพราะ
ภาษิตไทยบอกไววาการนิ่งเทากับเปนการยอมรับ ผมไมยอมรับครับ ทานประธานครับ 
แลวเรื่องนี้ถาเกิดมีคนหัวหมอไปฟอง ทานประธานอะไรเกิดขึ้นครับ ก็จะมีการถูกจับกุม
ทั้ง ๖๓ คน ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีเอกสิทธิ์ครับ เพราะทานก็ไมไดถูกจับกุม ผม
เปนคนนอกครับ ผมถูกจับกุมครับ ทานประธานครับ เบี้ยประชุมวันละ ๑,๐๐๐ บาท  
หักผมไป ๒๐๐ บาทตอวัน เหลือ ๘๐๐ บาท กลับถึงบานผมก็ตองใหภรรยาผม ผมไดเงิน
มา ๒๘,๐๐๐ บาท มันพอกับประกันตัวไหม ทานประธานตองประกันใหผมนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมเรียนดวยความเคารพวา เร่ืองนี้เรายืนยันครับวาเราจะไมทําผิดตาม
รัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพราะทานพิเชษฐนั้นไดอธิบายเรียบรอยเลยครับวาเปนอยางไร  
มาอยางไร ทานใชเวลาประมาณเกือบ ๓๐ นาที ผมนึกวาจบแลว ฉะนั้นผมเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพนะครับวา เราไมไดทําอะไรขัดรัฐธรรมนูญเลย สวนการ 
แปรญัตติแลวจะเปนอยางไร เปนธรรมหรือไมเปนธรรมนั้น ผมแนใจครับ การบริหาร
จัดการนี้รัฐมนตรีคงจะแกไขปญหาไดครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณทานกรรมาธิการปาน พึ่งสุจริต นะครับ เชิญนายแพทยชลนาน ศรีแกว ครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จากจังหวัดนาน ในฐานะ
กรรมาธิการ ผมขออนุญาตใชเวลาทานประธานสั้น ๆ ครับ กราบเรียนผานไปยัง 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่มีขอซักถามเกี่ยวกับการทําหนาที่ของกรรมาธิการ ประเด็น 
ที่สําคัญคือการปรับลดงบประมาณตามบทบาทภารกิจที่ ได รับมอบไปจากสภา  



 ๓๒๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                         นภา ๑๕๑/๓ 
 
เพราะคําถามในการปรับลดของกระทรวงเกษตรฯ ภาพรวมผมจะไมพูดถึงครับ แตสิ่งที่
เปนประเด็นที่ทานสมาชิกไดสนใจคือของกรมชลประทาน -------------------------------------- 
 

- ๑๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๕๒/๑ 
 
การปรับลดทั้งหมด ๙๒๓,๐๙๐,๙๐๐ บาท การปรับลดตรงนี้กราบเรียนทานประธาน 
ดวยความเคารพครับ กรรมาธิการเราพิจารณาดวยความรอบคอบ  แลวดูเหตุผล 
ความจําเปน ดูการปรับใชกับสถานการณปจจุบัน และลักษณะของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการใชงบประมาณเปนหลัก เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานประธาน 
ดวยความเคารพวาขอคําถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมยกตัวอยางเชน ใชเอกสาร
เลมที่ ๓ ประกอบครับทานประธานครับ เพราะจะมีรายการรายละเอียดอยูทั้งหมด 
ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติสามารถตรวจสอบได 
  ของทานศุภชัยครับ ถามวาในการปรับลดรายการระบบกระจายน้ํา สถานี
สูบน้ํ าพีอาร  ๓  โครงการฝายอํานาจเจริญที่ จั งหวัดอุบลราชธานี  ปรับลดไป  
๒๑ ลานบาท  มีเหตุผลอะไร กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับวา 
ตามเอกสารทานจะสังเกตเห็นวาโครงการตาง ๆ จะเปนโครงการผูกพันงบประมาณ 
มาตั้งแตป ๒๕๕๑ กรรมาธิการไดเขาไปดูในรายละเอียด สวนใหญจะเปนรายการที่
คณะรัฐมนตรีไดมีการปรับแผนงานโครงการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เกี่ยวกับ 
การใชจาย การกอหนี้ผูกพัน และการขอใชเงินงบประมาณ เพราะฉะนั้นทําใหลักษณะ
งวดงานจะมีความล าช า ไป  เมื่ อนํ ามาคํ านวณเปรี ยบ เที ยบในงบประมาณ 
ป ๒๕๕๑ ตอเนื่องมา ป ๒๕๕๒ เม็ดเงินที่มีความจําเปนจะตองจายจริง ๆ ตามลักษณะ
งวดงานที่คํานวณไดก็เปนไปตามที่คณะกรรมาธิการไดปรับลดไป แลวก็สวนที่เหลือก็คือ
สิ่งที่จะตองจายจริง ๆ ในป ๒๕๕๒ โครงการที่ผมกราบเรียนทานประธานครับ ป ๒๕๕๒ 
ตั้งงบประมาณไป ๖๒ ลานบาท ปรับไปคร่ึงหนึ่งก็คือลักษณะของงวดงาน ลักษณะเชนนี้
จะปรากฏไปในเอกสารงบประมาณในเลมที่ ๓ คลายกันครับ เพราะเปนการกอหนี้ผูกพัน 
ลักษณะที่ไมมีความสามารถที่จะจายตามงวดงานที่เตรียมได แตกราบเรียนทานประธาน
ผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับวากรณีรายการใดที่เปนรายการกอหนี้ผูกพัน
ขามป สวนใหญเปนการกอหนี้เร่ิมมาตั้งแตป ๒๕๕๑ นะครับ งบประมาณแมจะถูก 
ปรับลดไปในป ๒๕๕๒ แตยอดเม็ดเงินรวมของทานไมไดสูญเสียไปไหนนะครับ  
กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ ประเด็นนี้กรรมาธิการไดซักถาม สอบถามผูที่ 
เกี่ยวของและก็ทางสํานักงบประมาณตลอดวาสามารถที่จะตั้งรายจายในป ๒๕๕๓ ได  



 ๓๒๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๕๒/๒ 
 
ถึงแมในป ๒๕๕๓ จะมีเม็ดเงินที่ตั้งเปนโครงการกอหนี้ผูกพันเอาไวก็สามารถที่จะนํา 
เม็ดเงินไปตั้งรวมได เพราะฉะนั้นโครงการไมไดเสียหายครับ เพียงแตเราปรับไปตาม
ลักษณะงวดงาน  
  ประเด็นที่ ๒ ครับทานประธานครับที่ผมขออนุญาตกราบเรียนดวยความ
เคารพครับวา ในการที่กรรมาธิการไดพิจารณาใชงบประมาณแปรญัตติ อาศัยเหตุผลและ
เงื่อนไขใด แลวไฉนตองไปลงในพื้นที่ของกรรมาธิการ ทานอาจารยปาน พึ่งสุจริต ขออภัย
ที่เอยนามทานในฐานะกรรมาธิการ ทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ขออนุญาตเอยนามทาน 
นะครับ ทานผูอาวุโสไดกรุณาชี้แจงเปนประเด็นหลักไปแลว รายการนี้เชนเดียวกันครับ 
เปนรายการที่คณะกรรมาธิการไดใหสิทธิหรือปรับตัวเลขใหกับทางคณะรัฐมนตรีและ 
ฝายกรรมาธิการของคณะรัฐบาลผาน ครม. มา ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาท เราปรับตัวเลขให 
๑๐,๖๐๐ กวาลานบาท ใน ๑๐,๖๐๐ กวาลานบาทตรงนี้ ครม. ยืนยันมา แลวก็มีรายการ
เหลานี้ปรากฏขึ้นมา พวกเราเองดวยความที่ไดพิจารณาดูความเหมาะสม ไดพิจารณาดู
ความเกี่ยวของและก็สอดคลองตามการใชจายงบประมาณใหเปนประโยชนสูงสุดกับ 
พี่นองประชาชนแลวเราก็ไมไดติดใจในประเด็นนี้ ก็เปนกระบวนการของการพิจารณา 
ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกดวยความเคารพยิ่งนะครับ 
  สวนรายการขอเสนอแนะของทานสมาชิก ผมจดไวทุกคนนะครับ และ 
เปนขอเสนอแนะที่จะมีผลตอการจัดงบประมาณในปตอไป ผมเรื่องนี้เขาใจวาเปนการ
บันทึกอยู ในสภาผูแทนราษฎรของเราเรียบรอยแลว  ก็นาจะเปนประโยชนครับ 
ถากรรมาธิการสามัญเราที่มีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประกอบในการ
พิจารณาในปตอไปได กราบขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปเชิญทานสุทัศน เงินหมื่น ขอสั้น ๆ นะครับ เดี๋ยวเราจะไดลงมติกันครับ  
 

- ๑๕๓/๑ 
 
 



 ๓๒๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๕๓/๑ 
 
  นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ  กระผม  นายสุทัศน  เงินหมื่น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ระบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตย กระผมไดแปรญัตติปรับลดงบประมาณในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ แตเพื่อนสมาชิกไดกรุณาอภิปรายประเด็นตาง ๆ ไปครบถวนแลว กระผมจะ 
ไมติดใจในการปรับลดดังกลาวนั้น แตกระผมยังติดใจอยู ๓ ประเด็นครับ 
  ประเด็นที่ ๑ กรณีที่มีการแปรญัตติตั้งงบประมาณ ๖,๐๐๐ ลานบาท  
โดยเริ่มป ๒๕๕๒ เปนตนไปถาเริ่มป ๒๕๕๑ กระผมไมติดใจ แตมาเร่ิมป ๒๕๕๒  
เปนตนไป ทําไดหรือไม กรรมาธิการยังไมตอบ 
  ประเด็นที่  ๒  กรณีการปรับเพิ่มในงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่อนสมาชิกของใจวาทําไมจึงปรับเพิ่มในจังหวัดที่กรรมาธิการสังกัดอยูหรือเปน ส.ส. อยู 
ปรับเพิ่มเขามา ๑๑ จังหวัดครับ ทานก็อธิบายวาผานคณะรัฐมนตรีออกมาแลวมาได 
อยางนี้ คําอธิบายเพียงเทานั้นยังไมเปนที่กระจางสําหรับสมาชิก ทานคงจะตองอธิบาย
เพิ่ม เพราะจังหวัดที่เพิ่มเขามานั้นมี ๙ จังหวัดและเปนจังหวัดที่กรรมาธิการอยูทั้งนั้น 
  ประเด็นที่ ๓ ครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานสมบูรณไดกรุณาถามวากรณีที่
มติคณะรัฐมนตรีหามดําเนินการในสวนนั้น เชน กรณีฝายหัวนา มติคณะรัฐมนตรี  
ป ๒๕๔๔ มีมติวาหามดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น จนกวาจะมีการชดเชยคาใชจายใหกับ
ราษฎรที่เดือดรอนและในกรณีที่มีการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดลอมใหเรียบรอยเสียกอน 
ถามวา กรณีมติคณะรัฐมนตรีมีดังกลาวนั้นแตมีมติคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับเพิ่มนั้น 
ทําไดหรือไมอยางไร ถาปรับเพิ่มเชนนี้แลวมติคณะรัฐมนตรีเดิมยังอยูวาหามดําเนินการ 
ใด ๆ แลวกระทรวงเกษตรฯ จะไปดําเนินการในสวนที่กระผมไดกราบเรียนนั้นไดหรือไม 
อยางไร ใน ๓ คําถามครับทานประธาน กรรมาธิการคงจะตองชี้แจงเพื่อเปนที่กระจางตอ
เพื่อนสมาชิกและผูฟงทางบานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญกรรมาธิการครับ ทานรองฯ บัณฑูรยครับ 
  นายบัณฑูร  สุภัควณิช  (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 
และทานกรรมาธิการผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทาน กรณีที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



 ๓๒๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๕๓/๒ 
 
ทานสุทัศนที่ไดกรุณาสอบถามวาจะกอหนี้ผูกพันไดหรือไมในป ๒๕๕๒ อันนี้กระผมขอ
กราบเรียนวาถาเปนเรื่องของการตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๒ เปนปแรก การกอหนี้ผูกพัน
จะตองเร่ิมในป ๒๕๕๓ ตอไปเปนการผูกพันงบประมาณครับ ในป ๒๕๕๒ เปนปแรก 
แตถาเปนป  ๒๕๕๑  เปนปแรกก็ผูกพันงบประมาณในป  ๒๕๕๒  หลักการเขียน
งบประมาณเราเขียนอยางนี้นะครับทานครับ  
  สวนเรื่องของการแปรญัตติที่ทานไดสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองวาทําไม 
มีรายการผูกพันงบประมาณรายจายในปตอๆ ไปได อันนี้หลักเกณฑซึ่งทางคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติมาวาแนวทางและหลักเกณฑในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายมี
อยางไรบาง ในขอ ๑. เขียนไววาการขอแปรญัตติเพิ่มควรมีเงื่อนไขดังนี้ ควรมีนะครับ 
ไมทําใหเกิดภาระรายจายประจําเพิ่มขึ้น ยกเวนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ขอ ๒. ไมผูกพันงบประมาณรายจายในปตอ ๆ ไป  ขอ ๓ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นมีขีดความสามารถและมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที กราบขอบคุณ
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสุทัศนครับ 
  นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ยังเหลือขอหนึ่ง
ครับ คือขอที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๔๔ กําหนดให หามดําเนินการใด ๆ กับฝายหัวนา
ไมวาจะเปนการขุด ลอก ถม จนกวาจะมีการชดเชยคาราษฎรเดือดรอนและมีการ
ตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดลอมเสียกอน หรือวาเมื่อมติคณะรัฐมนตรีใหแปรญัตติเพิ่มได 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนั้นก็ตกไปหรืออยางไรครับทานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวิทยา บุรณศิริ ครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กรณีที่ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานสุทัศน เงินหมื่น 
ไดสอบถามนั้น กรรมาธิการในสวนที่เกี่ยวของในการพิจารณาเบื้องตน ไดรับคําชี้แจงจาก 
 



 ๓๒๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๕๓/๓ 
 
สํานักงบประมาณ ในโครงการที่อยางนอยตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ในกรณีแปรญัตติ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๕๔/๑ 
 
สวนโครงการที่กระทรวง ทบวง กรมนั้นบรรจุเขาโดยสวนที่พิจารณาแลว นาจะตอง 
ไมเกี่ยวของหรือมีอุปสรรคตามที่ทานกลาว ไมอยางนั้นบรรจุไมได ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสุทัศน ขออีกครั้งเดียวนะครับ เอาสั้น ๆ ก็แลวกันครับ 
  นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน)  :  สั้น ๆ ครับ ก็หมายความวา กรณีนี้
กระทรวง ทบวง กรมมีอุปสรรค เพราะมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็ผูกพันกับกระทรวง ทบวง 
กรม กระผมขออนุญาตอานมติคณะรัฐมนตรี ใหระงับการดําเนินการโครงการเขื่อนหัวนา
ทั้งหมด รวมถึงการกอสรางระบบชลประทานและการถมลําน้ํามูลและเรงดําเนินการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมใหเสร็จสิ้นกอนการดําเนินการใด ๆ ตอไป  
มติคณะรัฐมนตรีนี้ ออกเม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ ไดแจงไปยังกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ นี่คือขอขัดของของหนวยงานครับ แลวทาน 
มาตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ไดอยางไร  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวิทยาครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตครับทานประธาน 
ถาเปนประเด็นตามที่ทานสุทัศนไดกลาวนั้น คงจะตองดูรายละเอียด แตอยางไรก็แลวแต 
นะครับถามีอุปสรรคตามที่ทานกลาว ผมคิดวาในสวนของงบประมาณสวนนั้นกระทรวง
เกษตรฯ โดยเฉพาะในฐานะที่เกี่ยวของนาจะพิจารณา ถาหากทําไมไดเงินจํานวนนั้นก็คง
จะตองพับไป คงไมมีความสามารถทําไดนะครับ ถาหากเปนกรณีตามที่ทานกลาว เพราะ
สวนนี้กรรมาธิการคงไมเกี่ยวของนะครับ แตวาพิจารณาจากกระทรวง ทบวง กรม จัดมา 
นะครับทาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสุทัศนครับ 
  นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ขอสั้น ๆ นิดเดียว 
บังเอิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอยูในสภานี้ดวย เมื่อสักครูนี้ 



 ๓๓๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๕๔/๒ 
 
ทานก็เดินไปเดินมา กระผมขออนุญาตใหทานใหความกระจางในเรื่องนี้ เพื่อจะเปน 
แบบอยางในการพิจารณาตอไป ไมเชนนั้นแลวตรงนี้ก็จะคางไวอยางนี้ อนุมัติไปก็ทําไมได 
ก็เสียหายเฉย ๆ แลวก็การอนุมัติดังกลาวนั้นก็จะไมชอบดวยกฎหมาย เพราะมีการขัดมติ
คณะรัฐมนตรีเดิมครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ทานอยูไหมครับ เมื่อสักครูเห็นเดินอยู เผอิญ 
ไมอยูแลวครับทานสุทัศน คุณชินวรณครับ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผมไดเรียนถามกรรมาธิการนะครับ กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกรณีของการสรางอาคารปองกันตลิ่งในพื้นที่อําเภอเมือง 
๒ แหง จังหวัดอางทอง ๘๑ ลานบาท โดยขอเท็จจริงแลวในการพิจารณาของชั้น
กรรมาธิการเวลาเราจะแปรญัตติปรับเพิ่มตองเปนรายการงบประมาณที่สามารถ 
ที่จะดําเนินการไดทันที นี่ผมทราบจากเพื่อนกรรมาธิการไดไปซักถามวา อาคารปองกันตลิ่ง
ในพื้นที่อําเภอเมืองทั้ง ๒ แหงนั้น ยังไมไดมีการออกรูปแบบรายการที่สามารถดําเนินการได
ทันที ผมคิดวาตรงนี้นาที่จะไดมีสวนที่กรรมาธิการจะไดตรวจสอบใหเกิดความชัดเจน  
นะครับ ทั้งที่มีโครงการอื่น ๆ ที่มีความเดือดรอนเหมือนผมกราบเรียนไปแลว เชน 
อางเก็บน้ําคลองกระทูน คลองดินแดง ๒๐ ปที่ผานมา มีโครงการมีแผนงานเรียบรอย  
แตวาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณวิทยาครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ กรณี
ของทานชินวรณ เปนประเด็นปญหาตามรายละเอียดที่ทานกลาวนะครับ ก็เดี๋ยวคงตอง
สอบถามรายละเอียดจากสํานักงบฯ ถามีรายละเอียดเพิ่มเติมอยางไรผมขออนุญาต 
สงเปนลายลักษณอักษรใหทานก็แลวกันครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ  ไดประสานกับทานสุทัศนแลวใชไหมครับ  



 ๓๓๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๕๔/๓ 
 
ทานสุทัศน เงินหมื่น ครับ 
  นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน)  :  ผมก็ฝากใหทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณนําไปพิจารณาก็แลวกันครับ ถาหากเปนการผิดกฎหมาย
ทานตองดําเนินการแกไขครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ ขอเชิญเขาหองประชุมเพื่อลงมตินะครับ  
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
 

- ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๓ 
สผ. ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๕๕/๑ 
 
 พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญทานสมาชิกกดปุมรายงานตัวดวยครับ ขอเชิญสมาชิกทุกทานกดปุมแสดงตน 
ดวยครับ สําหรับผูใดที่เครื่องขัดของเดี๋ยวรายงานดวยปากเปลาก็ไดนะครับ ขอเชิญ 
ทุกทานกดปุมแสดงตนดวยครับ  
 (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ ขณะนี้มีผู เขารวมประชุม ๓๓๒ ทานนะครับ เปน 
องคประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๔ 
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  มาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการแกไข มีคณะกรรมาธิการ
ขอสงวนและมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เพราะฉะนั้นจะตองมีการลงมตินะครับ 
ผมจะถามอยางนี้นะครับวา ทานผูใดเห็นดวยกับการแกไขตามรางของคณะกรรมาธิการ
ใหกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นดวยกับการแกไขการสงวนคําแปรญัตติของกรรมาธิการ
เสียงขางนอยและการแปรญัตติของผูสงวนคําแปรญัตติใหกดปุม ไมเห็นดวย ทานผูใด  
งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง ครับ เชิญลงมติครับ 
 (สมาชิกทําการเสียบบัตรและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานผูใดยังไมไดออกเสียงบางครับ ปดการลงมติครับ รวมคะแนนครับ มีผูเขาประชุม
ทั้งสิ้น ๓๔๐ ทานนะครับ เห็นดวย ๒๔๘ ทาน ไมเห็นดวย ๙๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน 
เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้เห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการแกไขครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๕ 
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  ตอไปขอเชิญเลขาธิการครับ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม  มีการแกไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ ทานประธานสภาไดประสานกับวิปทั้ง ๒ ฝายนะครับ วันนี้คาดวาเราจะ
จบการประชุมประมาณตีหานะครับ ไมไดขูครับจริง ๆ ครับ แลวพรุงนี้ก็จะตองเริ่มประชุม
เวลาบายโมงครึ่ง แลวก็จะไปจบตีหาเชนเดียวกันนะครับ คิดวานาจะจบภายในตีหา 
ก็จะตองเปนวันเสารแลวครับ เพราะฉะนั้นผมจะอานรายชื่อตามที่วิปแตละพรรคเสนอชื่อ
มานะครับ แลวเรากําหนดเวลาเปนกรอบไวกอนนะครับวา ใหอภิปรายทานละ ๕ นาที 
สําหรับบางทานผมก็จะพิจารณาตามเนื้อหาเปนราย ๆ ไปนะครับ ไมอยางนั้นเราก็ 
ไมสามารถจบตามที่ผมไดบอกครับ ตีหาคงไมจบเหมือนกันครับ ขอเชิญคุณปารเมศ  
โพธารากุล กอนครับ 
 

- ๑๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๖ 
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  นายปารเมศ โพธารากุล (กาญจนบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 
ปารเมศ  โพธารากุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เขต  ๒  จังหวัดกาญจนบุรี  พรรค
ประชาธิปตย กระผมไดขอสงวนคําแปรญัตติเพื่อขอปรับลดงบประมาณลงในสวนของ
กระทรวงคมนาคมลง ๑๐ เปอรเซ็นต ทานประธาน กระทรวงคมนาคมนั้น มีหนาที่โดย
สวนใหญที่จะตองกอสรางถนนใหเกิดความสะดวกสบายแกประชาชนคนไทย รวมไปถึง
เปนหนาเปนตาของประเทศเมื่อเวลาที่มีชาวตางประเทศมาเยือนบานเรา เสนทาง
คมนาคมที่ทางกระทรวงโดยกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทก็ตามไดสรางขึ้นมา
นั้น ถือวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก สินคาที่เปนวัตถุดิบหรือจะ
เปนสินคาอุปโภคบริโภคก็ตาม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอความกรุณางดใชเสียงในหองประชุมดวยนะครับ 
  นายปารเมศ โพธารากุล (กาญจนบุรี)  :  ที่เราไดมีการขนยายขนถายไปยัง
ที่ตาง ๆ ในประเทศนั้นถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในระบบเศรษฐกิจของไทยเรา แตสิ่งที่
เกิดขึ้นในการที่กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น โดยที่
ผมขอแปรญัตตินั้นมีเหตุผลที่ตองขอแปรญัตติดวยกัน ๒ ประการ ก็คือในเรื่องของ
คุณภาพของถนนที่เราใชสัญจรไปมาในปจจุบัน จะเห็นไดวากระทรวงคมนาคมนั้น 
ไมสามารถที่จะควบคุมการกอสรางใหไดมาตรฐานได ประการที่ ๒ กระทรวงคมนาคม 
ไมสามารถควบคุมการบังคับใชกฎหมายโดยปลอยให มีการละเมิดกฎหมาย 
ดวยการบรรทุกสินคาหรือวัตถุดิบตาง ๆ เกินจนถนนไมสามารถจะรับน้ําหนักได จึงทําให
ถนนหนทางในปจจุบันที่เรามักจะเห็นกันอยูตลอดเวลา ไมวาเราจะขับรถไปที่ไหน 
หรือนั่งรถไปที่ไหนก็ตาม ถนนจะมีสวนที่เสียหายคอนขางมาก นั่นคือเหตุผลที่ผมขอ 
แปรญัตติขอลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม อยากจะฝากกระทรวงคมนาคมผาน
ทานประธานไปยังรัฐมนตรี รวมไปถึงกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง รวมไปถึง
กรมการขนสงทางบก งบประมาณที่กระทรวงคมนาคมไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น 
มีถึง ๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท นั่นถือเปนงบประมาณที่มากพอสมควร ถือเปนกระทรวง 
ที่ใหญ ที่ใชงบประมาณในการพัฒนาประเทศ กรมทางหลวงเองนั้น มีงบประมาณ 



 ๓๓๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๕๖/๒ 
 
ในป ๒๕๕๒ นี้ ถึง ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท รวมกับกรมทางหลวงชนบทซึ่งใชงบประมาณ
ถึง ๒๒,๐๐๐ กวาลานบาท รวม ๒ กรมแลว ประมาณ ๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งถือวา 
๒ กรมนี้เปนกรมใหญในกระทรวงคมนาคม ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ปจจุบันเรา
จะเห็นไดวาถนนหนทางนั้น -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๕๗/๑ 
 
ในหลาย ๆ ที่ไมวาจะเปนทางหลวงสายสําคัญหรือเสนทางในชนบทที่เชื่อมตออําเภอ 
ตาง ๆ หรือตําบลตาง ๆ ก็ตาม ถนนเกิดความเสียหายมากมายนะครับ ผมอยากจะฝาก
ถึงกระทรวงคมนาคมนะครับวา การซอมสรางถนนนั้นถือวามีความสําคัญ ปจจุบันนี้
กระทรวงคมนาคมนั้นปลอยใหถนนเสียหายไปเปนจํานวนมากแลวถึงคอยมาซอม  
ผมอยากจะบอกวาผมไปเห็นมาในหลาย ๆ ที่นะครับในตางประเทศ ตองขอเพิ่มเวลา 
นิดหนอยนะครับทานประธาน ทีแรกผมเขาใจวาเปนคนละ ๗ นาที ถนนปจจุบันที่ผม 
ไปเห็นในตางประเทศเขาเกิดรอยราวนิดหนึ่งหรือรอยแตกนิดหนึ่งเขาจะมีการซอมทันที 
แตในบานเราไมใชอยางนั้น ปลอยใหมีการแตกราวแลวก็ทรุดจนมากมายแลวถึงคอย
ดําเนินการซอม ซึ่งตองใชงบประมาณมากมาย เพราะฉะนั้นอยากเรียนผานทานประธาน
ไปถึงทานกรรมาธิการวาควรจะตรวจสอบใหดีวางบประมาณที่ไปใชนั้นใชคุมคา 
จริงหรือเปลา ถนนที่สรางมาแตละเสนนั้นใชไดกี่ป โดยสวนใหญเราจะเห็นวาสรางมาแลว
ไมไดมาตรฐาน ใชไดสักปหรือ ๒ ป ก็จะเริ่มมีการชํารุดทรุดโทรมแลว นั่นเปนเหตุหนึ่งที่จะ
ทําใหเราสิ้นเปลืองงบประมาณของแผนดินอยางมากมาย เพราะถนนที่สรางนั้นขาดความ
มาตรฐานรวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายที่จะใหผูกระทําผิดนั้นปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎระเบียบของทางหลวง กรมการขนสงนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมขอสงวนคําแปรญัตติ  
ขอลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง ๑๐ เปอรเซ็นตครับ ขอบคุณมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะอานรายชื่อตามที่วิปไดเสนอมาใหกอนนะครับ แลวก็จะเรียกไปตามนี้กอนนะครับ 
ทานตอไปก็จะเปนคุณกัลยา รุงวิจิตรชัย คุณอนุชา บูรพชัยศรี คุณอรรถวิชช สุวรรณภักดี  
คุณสราวุฒิ  ออนละมัย  คุณอภิชาติ  สุภาแพง  สาธิต  ปตุ เตชะ  เทพไท  เสนพงศ  
ชินวรณ  บุณยเกียรติ  วิ รัตน  กัลยาศิ ริ  ชาญชัย  อิสระเสนารักษ  นริศ  ขํานุ รักษ  
แล ว ผมแถมให ที่ ย กมื อนะครั บ  มี คุณ เ ชน  เ ทื อ กสุ บ ร รณ  ฮอชาลี  ม า เ ห ร็ ม  
ประกอบ รัตนพันธ พิมพภัทรา วิชัยกุล นะครับ ขอแคนี้กอนก็แลวกันครับ เพราะวาแคนี้ 
ก็เกินเวลาแลวครับ เชิญคุณกัลยา รุงวิจิตรชัย ครับ  
  นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย (สระบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉันนางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระบุรี  



 ๓๓๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๕๗/๒ 
 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะดิฉันก็เปนผูหนึ่งที่ขอแปรญัตติตัดลดงบประมาณ  
ในมาตรา ๑๒ ของกระทรวงคมนาคม ๑๐ เปอรเซ็นต จากวงเงินงบประมาณ ๖๖,๐๐๐ 
กวาลานบาท จากการที่ดิฉันไดดูรายงานของคณะกรรมาธิการ ในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ดิฉันไดพิจารณาดูงบประมาณของกระทรวง
คมนาคม ซึ่งดิฉันก็ถือวาเปนกระทรวงเกรดเอ (Grade A) ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
กระทรวงหนึ่ง เนื่องจากมีหนาที่สําคัญในการดูแลการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชน  
ซึ่งดิฉันก็ใหความสําคัญในทุกเสนทางนะคะ ไมวาจะเปนเสนทางสัญจรทางน้ํา ทางบก 
และทางอากาศ ทานประธานคะดิฉันเองเปนคนตางจังหวัด ทุกสัปดาหดิฉันก็ตองขับรถ
เขากรุงเทพฯ เนื่องจากวาจังหวัดสระบุรีของดิฉันนั้นไมมีสนามบินนะคะ ดิฉันก็ชอบ
เดินทางโดยใชรถยนตไปในทั่วประเทศ ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต หรือ
ภาคอีสาน ซึ่งจากประสบการณตรงที่ดิฉันไดเดินทางโดยรถยนตนั้นก็ทําใหไดเห็น 
ในสภาพปญหาตาง ๆ ของสภาพถนนในประเทศไทยของเรานะคะ ซึ่งดิฉันมีความรูสึกวา
ถนนที่ดิฉันไดเดินทาง ไมวาจะเปนในเสนทางมิตรภาพออกสูอีสาน หรือจะเปนในสาย
เพชรเกษมลงสูทางภาคใต หรือจะเปนในสายสุขุมวิทออกสูภาคตะวันออกก็ตาม ในแตละ
เสนทางนั้นมีความแตกตางกัน ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๕๘/๑ 
 
สภาพพื้นถนนโดยทั่วไปเราจะเห็นวามีลักษณะปะผุเปนหลุมเปนบอ มีการทรุดตัว 
ของถนนในบางเสนทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลายจังหวัดซึ่งเปนจังหวัดที่เปนจังหวัด
ทองเที่ยว ดิฉันเห็นปายบอกทาง สัญญาณไฟจราจรซึ่งมีลักษณะที่ไมสมบูรณในการ 
ใชงานนะคะ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องปาย มีบางจังหวัดเปนจังหวัดทองเที่ยวคะ
ทานประธาน แตไดติดปายเตือนสติผูใชรถสัญจรไปมานะคะในเชิงที่กอใหเกิดความตกใจ 
อยางไรคนไทยเราก็ถือโชคลางนะคะทานประธาน หลาย ๆ ปายก็จะเขียนวา โคงรอยศพ 
ขับรถผานก็ใจหายแลว ไมรูวาจะเปนศพที่เทาไร บางปายก็บอกวา ขับถาไมเหยียบคันเรง
ตายแน ปายเหลานี้ดิฉันทราบดีคะวาเกิดจากการที่อยากจะเตือนสติผูที่ขับรถบนเสนทาง
นะคะ แตดิฉันวาใชขอความไปในเชิงบวกนาจะกอใหเกิดสติที่ดีกวานะคะ เพราะวา
อยางไรเราก็อาจจะถือในเรื่องโชคลางในความที่ไมเปนมงคลนะคะ ในสวนของนอกจาก
สิ่งเหลานี้แลวยังทําใหขาดความสวยงามนะคะ และกอใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําใหเกิดความ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคายิ่ง และดิฉันเขาใจดีนะคะทานประธานวาในการจะตัด
ถนนแตละเสนทางหรือโครงการนี้เขาก็จะมีการวัดจํานวนความหนาแนนของผูใชเสนทาง
ในแตละเสนทางที่จะตัด แตบางโครงการไมมีความหนาแนนก็จริง เราก็ตองคํานึงในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ เพราะวาบางเสนทางอาจจะไมมีความหนาแนนซึ่งเปนขออางของกระทรวง
คมนาคมที่ไมตัดถนนเสนนี้ แตในเชิงเศรษฐกิจแลวเปนเสนทางการทองเที่ยว เปนเสนทาง
การขนสงวัตถุดิบหรือเสนทางที่สําคัญในการที่จะทําในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
ดิฉันคิดวาเราตองคํานึงในเรื่องของเศรษฐกิจดวยเชนเดียวกันนะคะ แลวก็ขออนุญาต
ทานประธานยกตัวอยางที่จังหวัดสระบุรีของดิฉันนะคะ ถนนมิตรภาพซึ่งดิฉันถือวา 
เปนถนนสายหลักเสนหนึ่งเปนประตูสูภาคอีสาน ซึ่งไปทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนะคะ 
การที่สัญจรผานเสนมิตรภาพนั้นจะมีบางจุดบางบริเวณ เชน หลักกิโลเมตรที่ ๑๐๒  
ฝงหนึ่งเปนคายทหารนะคะทานประธาน สวนฝงตรงกันขามเปนโรงเรียน แลวก็เปนวัด  
ทุก ๆ ปจะมีคนตายมากมายนะคะ  คราชีวิตคนสระบุรีและพี่นองในจังหวัดอื่น ๆ  
ทั่วประเทศที่สัญจรไปมาผานเสนทางนี้นะคะ ดิฉันก็อยากจะใหกระทรวงคมนาคมนั้น 
ไดดูแลในเรื่องความปลอดภัยในสวนนี้นะคะ ทานประธานคะ ดิฉันทราบดีวาเวลา 
จะหมดแลวนะคะ แตวาเตรียมมา ๗ นาที อันนี้ก็พยายามที่จะรวบรัดนะคะ ก็อยากจะให 



 ๓๔๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๕๘/๒ 
 
กระทรวงคมนาคมนั้นไดมีการทบทวนดูแลโครงการตาง ๆ ที่จัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางนะคะ 
  ขอสงสัยของดิฉันจากทั้งหมดที่ไดตั้งไวแลวก็เปนเหตุในการที่ดิฉันจะขอ 
ปรับลดงบประมาณลง ๑๐ เปอรเซ็นต ก็มาจากที่วาในขณะที่การกอสรางของภาคเอกชน
และก็ภาครัฐนั้น ดิฉันเองก็เปนผูประกอบการอยูในจังหวัดสระบุรีนะคะ ไดเคยคํานวณ
คราว ๆ จากผูประกอบการทั้งหมดของภาคเอกชน เปนตัวเลขคราว ๆ วานาจะมีสวน
ยืดหยุนถึง ๓๐ เปอรเซ็นต ในการที่วาถาภาครัฐกับภาคเอกชนในสเปค (Spec) เดียวกัน 
สรางถนน งบประมาณจะต่ํากวา คือพูดงาย ๆ วายังมีกําไรอีก ๓๐ เปอรเซ็นตที่เผื่อเอาไว 
ดังนั้นดิฉันคิดวาขอตัดลดงบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตนี้แลวดวยความเห็นใจนะคะ  
ทางกระทรวงคมนาคมนี้ถือเปนกระทรวงหลักและก็เปนหัวใจทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ดิฉัน
เห็นใจนะคะ แตวา ๑๐ เปอรเซ็นตที่ดิฉันขอตัดลดนั้นดิฉันมั่นใจวายังมีสวนที่จะทํา 
ใหผูประกอบการหรือคูสัญญากับผูรับเหมาตาง ๆ ยังสามารถที่จะมีกําไรและอยูได  
และสรางถนนที่มีคุณภาพไดดวยเชนเดียวกันนะคะ ก็ขอกราบเรียนทานประธาน 
ผานไปยังคณะกรรมาธิการของกระทรวงคมนาคมทุกทานนะคะวาขอตัดลด  
๑๐ เปอรเซ็นตนี้ในยุคที่ขาวยากหมากแพงเชนนี้ ก็ชวยกันประหยัดงบประมาณแผนดิน
นะคะ กราบขอบพระคุณทานประธานคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
แค ๖ นาที ไมถึง ๗ นาทีครับ คุณอนุชา บูรพชัยศรี ครับ  
 

- ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๑๕๙/๑ 
 
  นายอนุชา บูรพชัยศรี (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรค
ประชาธิปตย กระผมไดสงวนคําแปรญัตติไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ หลายมาตราเลยครับ แตจะอภิปรายในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงคมนาคมนะครับ โดยไดเสนอปรับลดงบประมาณไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
ผมคิดวาควรจะมีการปรับลดนะครับ ก็คือสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร 
หรือเรียกสั้น ๆ วา สนข. ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีงบประมาณตั้งไว ๕๗๕ ลานบาท 
เกือบ ๘๐ เปอรเซ็นตครับทานประธาน หรือประมาณ ๔๔๔ ลานบาท เปนงบประมาณ 
ที่เปนคาจางที่ปรึกษาในการศึกษาโครงการตาง ๆ ทีนี้ถาไปดูถึงงบผูกพันถึงป ๒๕๕๓ 
งบประมาณรายจายเปนคาจางที่ปรึกษาที่สูงถึง ๗๘๐ ลานบาท ผมเปนกังวลครับ 
เพราะอาจจะผิดมติ ครม. เพราะวางบผูกพันที่คิดเปนสัดสวนงบลงทุนไมควรจะเกิน  
๖๐ เปอรเซ็นต แตถาคํานวณแลวนะครับในป ๒๕๕๒ มีงบผูกพันสูงถึงกวา ๒,๕๘๗ 
เปอรเซ็นต เปนตัวเลขที่ไมผิดนะครับ ๒,๕๘๗ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นกรรมาธิการตองไป
ตรวจสอบดูนิดหนึ่งนะครับ ถึงแมกรรมาธิการจะปรับลดไปแลว ๘๓ ลานบาท แตผม 
คิดวาก็ยังไมมีความเหมาะสมในตัวเลขนะครับ  
  พูดถึง สนข. นะครับเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนกระทรวง
คมนาคมและรัฐบาลในการที่จะวิเคราะหแลวก็เสนอแนะนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เร่ืองของยุทธศาสตรในการพัฒนาดานการขนสงและจราจรของประเทศ แตผลการศึกษา
ของ สนข. บางโครงการครับทานประธาน ที่เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมและเปนผลให
รัฐบาลนําไปเปนนโยบาย ผมเห็นวามีความผิดพลาดอยางเห็นไดชัดนะครับ อยางเชน 
ยกตัวอยางในป ๒๕๕๑ ทาง สนข. ไดใชงบประมาณไป ๒๕ ลานบาท เพื่อเปนคาจาง 
ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการระบบรถโดยสารประจําทางและการเชื่อมตอในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือที่พูดงาย ๆ นะครับ มีการนําไปใชในสวนขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ เอาการศึกษานี้ไปใช ที่เราเรียก ขสมก. นะครับ มีแผนในการเชา
รถเมลเอ็นจีวี (NGV) จํานวน ๖,๐๐๐ คัน ถึงแมรัฐบาลจะมีการปรับลดไป ๔,๐๐๐ คัน 
แตผมคิดวาการที่ สนข. เสนอวาจะตองการติดตั้งระบบตั๋วอีเล็กทรอนิกส (Electronics)  
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หรือเราเรียกวา อี - ทิกเก็ต (e-Ticket) หรือวาการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงรถ 
ดวยดาวเทียมหรือจีพีเอส (GPS) ในการมาควบคุมตารางการเดินรถ และการรับสง
ผูโดยสาร ผมคิดวาไมมีความเหมาะสมเลยนะครับ เพราะวางบประมาณทั้งหมด 
๑๑๒,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนคาเชาคันละ ๕,๑๐๐ บาทตอวัน ถาตัดระบบ อี - ทิกเก็ต  
จีพีเอสไปได เราจะประหยัดไปไดกวา ๑๐,๐๐๐ ลานบาทเลยนะครับทานประธาน 
เพราะฉะนั้นไมมีความจําเปนนะครับที่ สนข. จะตองเสนอไปวาจะตองมีตั๋วอีเล็กทรอนิกส 
ผมคิดวาควรจะศึกษาและมีการเสนอในเรื่องของตั๋วรวมมากกวานะครับ จะไดเดินทาง 
ทั้งรถไฟใตดิน รถขนสง ขสมก. หรือวาเรืออะไรตาง ๆ ในระบบเดียวกัน จีพีเอสก็ยังไมมี
ความจําเปนนะครับ  
  อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ในเรื่องของคาจางที่ปรึกษาในเรื่องของแผนแมบท
เพื่อการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ตั้งงบประมาณไว ๔๘ ลานบาท แตผม 
คิดวาเรื่องของการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาระบบรางจากที่ไดฟงจากทางการรถไฟ 
แหงประเทศไทยยังไมมียุทธศาสตรที่แนนอนครับ ผมคิดวาทาง สนข. นาจะไปศึกษาเรื่อง
ของขนาดความกวางของรางมากกวาวาจะเปนในสวนของสแตนดารด เกจ (Standard 
Gage) หรือวาในสวนของมิดเดิล เกจ (Middle Gage) เอาใหชัดเจนเลยครับ ยุทธศาสตร
จะไดชัดเจนในเรื่องการดําเนินงาน เร่ืองของรถไฟความเร็วสูงเชนกันนะครับ ผมคิดวา 
ยังไมมีความจําเปนครับ ตอนนี้เราพัฒนาเรื่องของรถไฟชานเมืองจะดีกวานะครับ ใหเปน
รูปธรรม รถไฟความเร็วสูงนั้นขอไวอีกระยะหนึ่งกอนนะครับ อยาพิ่งเสียงบประมาณ 
ตรงนี้เลย  
  อีกประเด็นหนึ่งนะครับ เร่ืองของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางทาเรือ อาวไทย และฝงอันดามัน อันนี้
เราพูดกันในเรื่องของที่เราเรียกทั่ว ๆ ไปวา แลนด บริดจ (Land Bridge) นะครับ ที่มีการ
จะเชื่อมตอระหวางในสวนของทาเรือสงขลา แลวก็ในสวนของทาเรือที่ปากบาราที่ฝงสตูล
นะครับ งบประมาณตั้งไว ๑๐๐ ลานบาท เปนป ๒๕๕๒ ๔๐ ลานบาท งบผูกพัน 
ป ๒๕๕๓ ๖๐ ลานบาท ไดขาวจากสื่อทุกทานนะครับคงจะไดอานวามีบริษัทที่จัดตั้งโดย 
รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ชื่อวาดูไบ เวิลดส (Dubai World’s) เขาเคยมา  
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แลวเขาก็เคยทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมไปแลวนะครับ เสนอความชวยเหลือ 
แบบใหเปลาเลยครับ ในการศึกษาโครงการนี้ในวงเงินกวา ๒๐๐ ลานบาท ทีนี้ในสวน 
ของที่ทาง สนข.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๐/๑ 
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ไดตั้งงบประมาณไว ๑๐๐ ลานบาท ผมกําลังไมเขาใจนะครับวาจะเปนการซ้ําซอน 
หรือเปลานะครับ เพราะวา ครม. เองก็มีมติเห็นชอบในรางบันทึกความเขาใจหรือเอ็มโอยู 
ไปแลว แลวทาง สนข. ก็ลงนามไปแลวนะครับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
นอกจากนั้นดูไบ เวิลดส เขาทํารางขอกําหนดขอบเขตการศึกษาความเหมาะสม 
หรือเรียกวาทีโออารนะครับ แลวก็ไดเห็นชอบรางทีโออารไปแลวเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๑ ที่ผานมานี้นะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อทางดานดูไบ เวิลดส เขาจัดสรรงบประมาณ
ใหแลว ๒๐๐ ลานบาท ทาง สนข. ทําไมถึงไดมีการจัดงบประมาณอีก ๑๐๐ ลานบาท  
เขาไป โดยเปนป ๒๕๕๒  ๔๐ ลานบาท ป ๒๕๕๓ อีก ๖๐ ลานบาท  ผมเห็นแลวมันไมมี
ความจําเปนเลย หรืออาจจะมีการปรับลดแตคณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณานี้ไมมี
การปรับลดเลยครับ สุดทายนะครับ ผมคิดวาทางหนวยงาน สนข. เปนหนวยงาน 
ที่สําคัญครับ ผมเห็นความสําคัญในเรื่องการกําหนดนโยบายและก็ยุทธศาสตรอะไรตาง ๆ 
แตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ผมคิดวาการปรับลดงบประมาณควรที่จะตองมีการดําเนินการ 
นะครับ เพราะวาหลาย ๆ เร่ืองนะครับผมเห็นมีทั้งหมด ๑๗ รายการ ในเรื่องของการ 
ที่จะตองไปจางที่ปรึกษามูลคากวา ๔๔๔ ลานบาท ในป ๒๕๕๒ ยังไมชัดเจนในเรื่องของ
หลักเกณฑและก็การตั้งงบประมาณในการจางที่ปรึกษาครับ  ขอบพระคุณครับ  
ทานประธานครบั 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอรรถวิชช สุวรรณภักดี ครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ กระผม อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
เขต ๔ พรรคประชาธิปตย วันนี้เหตุที่ตองลุกขึ้นมาอภิปรายในขอแกไขมาตรา ๑๒  
แหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๒  ในสวนของกระทรวงคมนาคม 
งบประมาณกวา ๖๖,๓๗๑ ลานบาท คงไมไดเปนเพราะวาผมมาจากฝายคาน เลยตอง
คานแบบหัวชนฝา แตวันนี้ผมมาคานแบบหัวพิงหมอนครับ ไมใชเพราะงวงนอน 
อีกเชนเดียวกัน แตเปนเพราะวาผมและคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในเขตจตุจักร
ที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินกําลังนอนอยูบนปญหาครับ ทานประธานที่เคารพ  
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ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเวนคืนที่ดิน และเปนที่นาสนใจอยางยิ่งในงบประมาณ
ปนี้ครับ นั่นคือเร่ืองของคาจางบริษัทที่ปรึกษาในการทําแบบทดสอบสิ่งแวดลอมหรือ 
ที่เขาเรียกวาอีไอเอ เทสท (EIA Test) นี้นะครับ ตกใจครับ ไปอานดู กรมทางหลวง ๑๔๗ 
ลานบาท สํานักนโยบายและแผน การขนสงและจราจร ๔๔๔ ลานบาท กรมทางหลวง
ชนบท ๓๓๑ ลานบาท รวมเบาะ ๆ เฉพาะ ๓ ที่ ๙๒๒ ลานบาท คําถามจึงเกิดขึ้น 
ในหัวสมองผมทันทีเลยครับ ขาราชการของทานไมมีหรืออยางไรครับ จางคนกัน ๙๒๒ 
ลานบาท ใหบริษัทนอกมาทํา ศึกษาเรื่องพวกนี้ ผมวาทานเอาเงินพวกนี้ไปใหทุนดีกวา
ครับ สรางคนใหเอาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนานี่แหละ แกไขปญหาไดมากกวา เพิ่ม
ศักยภาพขาราชการของทาน ๙๒๒ ลานบาท ทําไปไดนึกวาไมมีราชการอยูแลว นึกวา 
ไมมีขาราชการอยูในกระทรวงนี้นะครับ ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ไปพบกับตัวเจอกับ
ตาในเขตจตุจักรในการเวนคืนที่ดินครับ มีการจางบริษัทที่ปรึกษาในราคา ๑๑ ลานบาท 
ใหมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ถนนเสนหนึ่งครับในเขตจตุจักร เลาใหฟงสักนิด 
เถอะครับ สั้น ๆ วา เปนถนนที่ใชงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท เชื่อมระหวาง
จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพมหานคร เขาเรียกวาเสนนครอินทร – วิภาวดีรังสิต  ๘ กิโลเมตร 
๔ ชองจราจร มีบนฟามีบนทางพื้นปกติแบบทางดวนเรียบเอกมัย – รามอินทรา นะครับ 
งบประมาณ ๔,๖๐๐ ลานบาท เลาใหฟงนะครับวา ๑๑ ลานบาท จายไปแลวไดผลสรุปวา
จะทําถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ระหวางแยกตัดระหวางถนนประชาราษฎร เขาไปหลัง
กระทรวงสาธารณสุข แลวเลาะมาตามแนวสายไฟแรงสูงผานกระโดดขามคลองเปรม 
ไปถนนกําแพงเพชร  ๒ เขาวัดเสมียนนารี ออกวิภาวดีรังสิต ๗ เดือนศึกษาเสร็จ 
กุมภาพันธถึงกันยายน ๒๕๕๑ เสร็จแลวครับ เลมนี้ ๑๑ ลานบาท จายบริษัทที่ปรึกษา  
ฟงดูดีเหมือนเรียบรอยครับ แตที่นาตกใจก็คือวาหมูบานที่ไดรับการเวนคืนที่จะตอง 
ถูกเวนคืน หมูบานที่ไดรับผลกระทบ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๑/๑ 
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จากสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีหมูบานประชานิเวศน ๑ หมูบานสัมมากร หมูบานเกร็ดแกว 
หมูบานสินพัฒนาธานี หมูบานประชาสุข หมูบานอาคเนยนิเวศน หมูบานชลนิเวศน  
ในเขตจตุจักร ไมตองไปจาง ๑๑ ลานบาทครับ ส.ส. ประชาธิปตย เรามี ๓ คนในเขตนี้
ถามไดครับ แลวคนในที่นี่หลายคนก็ตอบไดครับ เพราะอยูในระแวกนี้ครับ ไมมีใครเขา 
ทํากันครับ เพราะเปนเขตที่อยูอาศัยหนาแนน นาผิดหวังครับ ทานจายเงิน ๑๑ ลานบาท 
กับสิ่งที่จะรูคําตอบอยูแลว การทําประชาพิจารณหรือการมีสวนรวมของประชาชน  
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนี้นะครับ ตองบอกวานาผิดหวังครับ 
งบประมาณทานใชแตละที่เปนสิบลานทั้งนั้น แตตองบอกวาสื่อสิ่งพิมพทานก็ไมมี  
เราขับรถไปถนนหนทางก็ไมเห็นครับ ลงเลือกตั้ง ส.ส. นี้เขาใหงบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
คาติดปายไมกี่แสนหรอกครับ ทานได ๑๑ ลานบาท ไมเห็นปายสักใบ แลวก็ไปแอบทํากัน 
วันนี้ชาวบานเขารวมตัวกัน ๒,๐๐๐ กวาคนคัดคานเรื่องนี้ เสนอเรื่องไปที่กรรมาธิการ
คมนาคมแลวนะครับ นี่แหละครับการใชงบประมาณแบบไรประสิทธิภาพของรัฐบาล  
ทานครับชวยดูเถอะครับเร่ืองนี้ เงินภาษีของพี่นองประชาชนทั้งนั้น ถากลาวโดยสรุปอีก
คร้ังหนึ่ง ทานมีงบเรื่องแบบสํารวจอยางนี้ถึง ๙๒๒ ลานบาท ขอปรับลดครับ ๑ เปอรเซ็นต
ของงบประมาณทั้งหมดของทานคือ ๖๖,๓๗๑ ลานบาทก็ผมตัดไปครับ ขออนุญาตตัด 
๖๖๓ ลานบาท เปอรเซ็นตเดียวเทานั้นเองครับ เหลือใหทาน ๒๕๙ ลานบาทจาก  
๙๒๒ ลานบาท เพื่อใชในการทํางานแบบนี้ดวยประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณครับ รักษาเวลาดีครับ คุณสราวุธ ออนละมัย ครับ 
  นายสราวุธ ออนละมัย (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สราวุธ ออนละมัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ กระผมไดขอสงวนคําแปรญัตติไวในมาตรา ๑๒ ซึ่งเปนงบประมาณ 
ในสวนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งกระผมขอปรับลด จึงขออนุญาตอภิปรายประกอบ 
คําแปรญัตติเฉพาะในสวนของกรมการขนสงทางน้ํา  และพานิชยนาวีครับ  ซึ่งมี
งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๗๓๓,๘๐๙,๘๐๐ ลานบาท ในฐานะของ ส.ส. ซึ่งมาจากพื้นที่
ชายฝงทะเล คือจังหวัดชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ติดฝงทะเล มีระยะทางยาว ๒๒๒ กิโลเมตร  



 ๓๔๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๑๖๑/๒ 
 
เกือบจะยาวที่สุดในประเทศไทยครับ พื้นที่ชายฝง ซึ่งมีความยาวดังกลาวนี้ประกอบ 
ไปดวยรองน้ําจํานวนมากทานประธานครับ ดังนั้นสิ่งที่กระผมรับรูตลอดเวลาคือปญหา
ความทุกขยาก ซึ่งเกิดจากปญหาความตื้นเขินของรองน้ํา ซึ่งเปนภารกิจหลักของกรมการ
ขนสงทางน้ํา และพานิชยนาวี ทานประธานครับ กระผมขออนุญาตกราบเรียนวาปญหา
เหลานี้ ถาคนที่ไมเขาใจนะครับ อาจจะมองวาเปนปญหาที่เรือประมงออกไปทําการ
ประมงไมได ซึ่งจริง ๆ แลวมันมีมากกวานั้นครับทานประธาน ซึ่งขณะนี้พี่นองชาวประมง
เองก็ประสบปญหาเกี่ยวกับภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเปนตนทุนจริง ๆ นะครับ  
แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งแลวอุปกรณการประกอบอาชีพก็แพงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อ
ประสบกับปญหาภาวะรองน้ําตื้นเขินแลวทําใหออกทะเลก็ออกไมไดครับ ซึ่งบางครั้งตอง
รอไปคอนคืนคอนวัน ปญหาความตื้นเขินของรองน้ําจึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของพี่นองประชาชนชาวประมงชายฝงอยางมากครับ ทานประธานครับปญหาที่กระผมได
กลาวมาทั้งหมดในขั้นตนนั้น ผมเองหวังวาในงบประมาณป ๒๕๕๒ นั้นของกรมการขนสง
ทางน้ํานี่นาจะจัดสรรไดดีกวานี้ครับทานประธาน เพราะวาปญหาเหลานี้เกิดมาเปนสิบ ๆ 
ปแลว เดี๋ยวขุดตรงนี้เดี๋ยวขุดตรงนั้นทุกปครับ ซ้ําซากอยูแบบนี้ ตั้งแตยังเปนกรมเจาทา 
ผมเองมีความเห็นวาจริง ๆ แลวทางกรมการขนสงทางน้ําและพานิชยนาวีนั้นนาจะมี
แนวทางและความคิดที่จะปรับปรุงและหาวิธีการใหม ๆ แบบบูรณาการที่จะชวยแกไข
ปญหาเหลานี้ เพราะงบประมาณปละเปนพัน ๆ ลานบาทครับ เหมือนกับเอาไปทิ้งทะเล 
เพราะเวลาหนามรสุมนี่ครับ โดยเฉพาะปจจุบันนี้เราไมสามารถที่จะรับรูไดเลยวาลมทะเล
ที่พัดเอาคลื่นใตทะเลมาอุดรองน้ําตื้นเขินนี้นะครับ มันเกิดขึ้นเปนประจํา -------------------- 
 

- ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๖๒/๑ 
 
ทางแกที่ดีที่สุดก็คือพยายามใหทองถิ่นมีเรือขุดหรือเรือดูดไมวาจะเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ แลวแตพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณบางสวน ซึ่งทางกรมการขนสงทางน้ํา
ทานจะตองไปดูระเบียบขอบังคับเอง ดีกวาเอาเงินปละเปนพัน ๆ ลานบาทไปทิ้งทะเล  
ถาเราปลอยปูปลอยปลามันยังเปนทรัพยากรสัตวน้ําเติบโตได แตถาเราเอาเงินในแตละป
ทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ กันอยูแบบนี้ไมเกิดประโยชนหรอกครับ ผมเองเห็นวาการจัดสรร
งบประมาณในครั้งนี้ แนวคิดที่ผมเสนอไปนี้จะเปนไปไดหรือไมก็อยูที่กรมการขนสงทางน้ํา 
ทานตองไปศึกษาในระเบียบปฏิบัติและความเปนไปไดตอไป  ตัวอยางที่ยกให 
ทานประธานและเพื่อนสมาชิกไดรับฟงเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวาถึงเวลาที่เราตองคิดแบบใหม 
เพื่อใหงบประมาณทุกบาททุกสตางคไดใชอยางสมประโยชนอยางมีคุณคาและสามารถ
แกปญหาไดจริง ๆ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมเสนอขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณลง 
รอยละ ๑๐ เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหภาครัฐไดปฏิบัติแนวคิดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการแกไขปญหาและเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนชายฝงทะเลอยางแทจริงครับ 
ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณมากครับ รักษาเวลาดีมากอีกทานหนึ่งครับ ตอไปดอกเตอรอภิชาต สุขัคคานนท 
  นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ (ตรัง)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ   
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญครับ 
  นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ (ตรัง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สมชาย โลสถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ผมอยากใหทานประธานไดอานรายชื่อผูอภิปรายที่สงไปใหครับ เพื่อเราจะไดทราบลําดับ
การอภิปรายตอไปครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ความจริงเมื่อสักครูผมอานไปรอบหนึ่งแลว ขออานใหมอีรอบหนึ่งครับ ตอไปจะเปน 
ดอกเตอรอภิชาติ สุภาแพง คุณสาธิต ปตุเตชะ  เทพไท  เสนพงศ สมัย เจริญชาง  
วิรัตน กัลยาศิริ ชาญชัย อิสสระเสนารักษ คุณนริศ ขํานุรักษ และที่ยกมือและผมแถมให 



 ๓๕๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๖๒/๒ 
 
อีก ๕ ทาน เชน เทือกสุบรรณ ฮอชาลี มาเหร็ม ประกอบ รัตนพันธ พิมพภัทรา วิชัยกุล 
คุณสาคร เกี่ยวของ ตอไปเชิญดอกเตอรอภิชาติ สุภาแพง ครับ 
  นายอภิชาติ สุภาแพง  (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ ผม อภิชาติ  
สุภาแพง สมาชิกพรรคประชาธิปตย จังหวัดเพชรบุรี แคปริญญาโทพอครับ ไมไดเปน
ดอกเตอร ประเดี๋ยวชาวบานพี่นองบานผมฟงจะตกใจวาผมไปซื้อปริญญาดอกเตอรมา
หรืออยางไร จะเปนที่เสื่อมเสีย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ความจริงดอกเตอรอภิชาติ การิกาญจน ผมลืมครับ 
  นายอภิชาติ สุภาแพง (เพชรบุรี)  :  ใชครับ เพราะวาตอนนี้เร่ืองปริญญา
นั้นก็เปนสิ่งที่ขุนเคืองใจของพี่นองประชาชน ฉะนั้นอยู ๆ คนเมืองเพชรไมเคยทราบเลยวา
ผมเปนดอกเตอร อยู ๆ เปนดอกเตอรตองขอแกไข และก็บอกใหพี่นองประชาชน 
ชาวจังหวัดเพชรบุรีไดทราบดวย ทานประธานครับ ผมเองก็คงไมใชเวลาเกินกวาที่กําหนด  
แตถาจะเกินบางนิดหนอยก็หวังวาทานประธานคงอนุญาตหรือวามีน้ําใจใหกับ ส.ส. 
เพชรบุรีคนนี้ดวย เนื่องจากวาคราวอภิปรายงบประมาณเมื่อตอนวาระ ๑ นั้น เร่ิมตน 
เดิมทีผมไดรับทราบวาพูด ๒๐ นาที อยูไป ๆ บอก ๑๕ นาที พอใกลเขามาใกลเขามาบอก 
๗ นาที พอใกลถึงเวลา เหลือ ๕ นาที พอถึงเวลาจริง เหลือ ๓ นาที ถาตอนนั้นยังไมถึงผม
ก็คงจะเหลือคร่ึงนาที ฉะนั้นตองขอชดเชยถาเกินเวลา ทานประธานครับ ผมเองในฐานะ 
ที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ทานประธานครับ ผมไมเห็นดวยกับการแกไขของ
คณะกรรมาธิการ เนื่องจากวาการแกไขของกรรมาธิการนั้น ถาแกไขแลวไปกอเกิด
ประโยชนตอพี่นองประชาชน อันนั้นผมพอรับได แตการแกไขและไปกอเกิดผลประโยชน
กับคนใดคนหนึ่งหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันนี้ผมรับไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน 
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ซึ่งจริง  ๆ  แลวถาเรามีการแกไข  แลวทาน 
คณะกรรมาธิการคํานึงถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชนจริง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
งบประมาณที่คั่งคางมาในหลาย ๆ ป ผมยกตัวอยางไดวาเมื่อคราววาระ ๑ นั้นผมก็ไดพูด 
แตวา ๓ นาที จําเปนเหลือเกินครับ ----------------------------------------------------------------- 
                - ๑๖๓/๑ 



 ๓๕๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๖๓/๑ 
 
โดยปกติแลวผมยิงทีละนัดครับ แตวาวันนั้น ๓ นาทีเลยตองปลดออโต (Auto) เลยทําให
ไมสามารถจับใจความได วันนี้ก็เลยขอคอย ๆ ยิงทีละนัดพอนะครับทานประธานครับ 
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ผมจะยกตัวอยางในจังหวัดเพชรบุรี พูดไปแลว
อาจจะฟงวาพูดเพื่อหาเสียงหรืออยางไร อันนั้นไมใช เพราะผมจะไปยกตัวอยางจังหวัดอื่น
ก็ไมได เพราะมันไมเห็น ผมพูดไดเฉพาะเทาที่ผมเห็น ทานประธานครับ ทานประธาน 
นึกแปลกใจไหมครับวา การที่คณะกรรมาธิการจะมีการแกไข ถาไดเรียกหนวยงาน
รับผิดชอบไดมาดูงานเกา ๆ ที่มันคั่งคาง ที่มันทําใหกอเกิดความเสียหายใหกับพี่นอง
ประชาชน ทานประธานครับ งบประมาณตั้งมาตั้งแตป ๒๕๔๔ งบแค ๑๗๙ ลานบาท 
เทานั้นเอง ปนี้ปเทาไรครับ ๒๕๕๑ ไปทําอะไรกันอยูครับ จนทุกวันนี้ชาวบานยังไมได 
ใชถนนเลย ทําไมครับทานคณะกรรมาธิการ ทําไมไมคิดที่วาจะเรียกมาดูงานเกา งานไหน
ที่มันมีการรองเรียนหรือวาพี่นองประชาชนเดือดรอน เร่ืองนี้ เปนเรื่องใหญนะครับ 
เพราะวาพี่นองทั้งอําเภอหนองหญาปลองเดินขบวนไปที่ผูวาฯ ก็แลว เดินขบวนไปที่  
ผอ. ทางหลวงก็แลวรับปากกันอยางเดียวแตไมมีการแกไข ทานประธานลองคิดสิครับวา 
ป ๒๕๔๔ ตั้งงบประมาณเริ่มสัญญา ป ๒๕๔๕ มันกลับกันหมดแลวครับ มันเบิกเงิน 
กันไปเรียบรอยแลวครับงานดิน ถนนเดิมทีนั้นเปนถนนลาดยาง ชาวบานก็มีความสุข 
แฮปป (Happy) ครับ ถึงแมจะเล็กแตชาวบานก็สัญจรไปมาไดสะดวก เสนทางสายนี้ไปสู 
แกงกระจาน ผานอําเภอทายางเปนสายเศรษฐกิจ เปนสายที่ไปสูแหลงทองเที่ยวของ
อําเภอแกงกระจานดวยซ้ําไป แตพี่นองประชาชนในชนบทก็ยังพอใชได อยูดี ๆ เอาดินไป
ถมไปขยายถนน ทานประธานคิดสิครับ ๗ - ๘ ปแลวครับ ผมพูดมาตลอด แตก็ไมมี
กระดิกเลยครับ มันคลาย  ๆ กับวาพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเฉยเสียตําลึงทอง แตผมเปน
ผูแทนฯ นิ่งไมไดครับ ถานิ่งสอบตก ฉะนั้นทานประธานครับ ผมขอทานประธานเถอะครับ 
ชวยนําเรื่องที่ผมไดพูดวันนี้ไปสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมาธิการ มีการ 
ตอสัญญากันมาตลอด เพิ่งเลิกสัญญาเมื่อไรรูไหมครับ ทิ้งงานกันไป เพราะงานนี้ฟนกัน
โดยขาดทุน แลวทิ้งงาน ทานประธานครับที่ผมเรียนทานประธานไวเบื้องตนแลววา 
ขอความอนุเคราะหจากทานประธานสักนิดหนึ่ง หวังวาที่ประชุมแหงนี้คงใหอภัยครับ  
 



 ๓๕๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                 สุทธิกานต ๑๖๓/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมเปนไรครับ ปนี้เกียร ๓ เทานั้นเองครับ 
  นายอภิชาติ สุภาแพง (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ สาเหตุเกิดจากวา
กรมทางหลวงนั้นไมใชระเบียบเครงครัด ระเบียบควบคุมในการสัญญาวาจางมีอยาง
เครงครัดอยูแลว แตวาไมดําเนินการตามนั้น กฎระเบียบมีอยูแลว คลาย ๆ กับวาเวลาเรา
แกง แกงก็มีน้ําพริก ก็มีมะพราว แตถาเราเพิ่มน้ําพริก เพิ่มมะพราว เพิ่มกะทิเขาไป 
มันเขมขน ผมเชื่อวาคนกินก็อรอย ฉันใดฉันนั้นครับ ผู รับเหมาเรามีสัญญาที่จะใช 
อยูแลวแตเราไปอะลุมอะลวยกันทําใหผูรับเหมาไดใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับเหมาที่มี
อิทธิพลหรือวาอาศัยคราบนักการเมืองตอทอถึงกรมทางหลวง อธิบดีเกรงใจ ทานประธาน
ครับ เพิ่งมายกเลิกสัญญาเมื่อตนป ๒๕๕๑ นี้เองครับ ถาพูดกันตรง ๆ ในที่นี้ก็มายกเลิก
ในตอนที่ทักษิณ ชินวัตร หมดอํานาจครับ ยกเลิกมา ๗ เดือนแลว ก็ไมเห็นทําอะไรกัน  
พี่นองประชาชนเดือดรอน ทานประธานครับผมยกตัวอยางเปรียบเทียบอีกสายหนึ่ง 
บริษัทนพวงศรับจางสรางทางสายวังมะนาวถึงชะอํา ซึ่งตอนนี้ใครไปสายใตก็คงจะเห็น 
ครบสัญญา สัญญาครบหลังจากนั้น ๔ เดือน ยกเลิกสัญญาเลยครับ ไมมีการตอสัญญา
ใด ๆ ทั้งสิ้น แลวก็หาผูรับเหมาคนใหมมา พอหาผูรับเหมาคนใหมมา ตอนนี้สรางเสร็จ 
แลวครับ แลวถาสายที่ผมวา บริษัท ร. ศิลาชัยอาศัยความเปนนักการเมืองครับ เจาของ
บริษัทนั้นก็เปน ส.ส. อยูนครปฐม อธิบดีก็เกรงใจ ------------------------------------------------ 
 

- ๑๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๖๔/๑ 
 
ผมไปถามทาน ผอ. ผอ. ก็บอกวาผมเขาใจ แตวาฝายการเมืองนั้นเขาเอื้ออํานวยกัน  
ผมตัวเล็กไมสามารถทําได ฉะนั้นผมอยากจะใหทานกรรมาธิการก็ดี ทานประธานก็ดี  
ชวยดูเร่ืองนี้เปนพิเศษหนอย พูดมาปนี้ปที่ ๔ แลว ๔ ครั้งแลวครับ พูดปที่ ๔ ไมได  
เพราะวา ๒ ปที่แลวไมไดพูด เพราะวาไมมีสภา พูดเทาไรก็ไมได แลวอยางนี้หรือครับที่เรา
จะจัดสรรงบประมาณไปทํางานใหม ๆ งานใหม ๆ ไมจําเปนมีเยอะแยะ แตวาเปนการทํา 
เพื่อพวก แตงานที่จําเปนเดือดรอนกับที่จะเอื้ออํานวยให แตบริษัทที่ไมมีเครื่องแบบ
นักการเมืองคุมกะลาหัว แตกับ ๔ เดือนปุบยกเลิกสัญญาทันที แลวก็หาผูรับเหมาใหม 
มาสราง ถายกเลิกบริษัท ร. ศิลาชัย ไดตอนนั้น แลวก็หาผูรับเหมามาทํา ปานนี้เสร็จไป
แลวครับ  ทุกวันนี้ชาวบานเดือดรอนจริง  ๆ  ครับ  เดือดรอนแสนสาหัสเลยครับ  
พี่นองประชาชนคนตางจังหวัดจะไปเที่ยวอําเภอแกงกระจานขึ้นอําเภอหนองหญาปลอง
ไปแลว  พูดงาย  ๆ  ก็ขับไปก็ดาไปละครับ  ฉะนั้นผมอยากใหทานประธานและ 
ทานคณะกรรมาธิการ ตลอดจนเจาหนาที่ของกรมทางหลวงชวยดูแลแกไขตรงนี้ดวย  
แลวก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สายวังมะนาว – เพชรบุรี สรางขึ้นมาเพิ่มอีก ๑ เสนทาง  
ชาวบานเองในละแวกนั้น คนอําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอเมือง  
อํ า เภอท า ยา ง  ซึ่ ง เ ป นคนพื้ นที่  ยั ง ไม ท ร าบ เลยครั บ ว า จ ะกลั บ รถตร ง ไหน  
แลวคนตางจังหวัดมาจะกลับรถถูกไหมครับ บางครั้งชาวบานตองไปอาศัยใตสะพาน  
ไปทําตามมีตามเกิด รถยนตผม รถยนตพี่ชายผมนั่งอยูขางหลัง ขับเขาไปรอด บางที่ก็สูง 
บางที่ก็ต่ํา พอเปลี่ยนรถไปรถยนตพังเพราะไมพนใตสะพาน อันนี้คือเปนความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชน อยากจะใหไปสํารวจดูแลวาเราควรจะทําทางกลับรถยูเทิรน  
(U-turn)ที่ไหนบาง ตรงไหนที่สามารถทําทางรอดไดชวยจัดงบประมาณไปดวย ไมใช
ปลอยให อบต. ทําตามมีตามเกิด ก็ขอฝากไว หวังวาทานประธานก็คงจะเขาใจผมนะครับ 
แลวก็ตองขอขอบคุณทานประธานดวย แลวก็ฝากพี่นองเพชรบุรีดวยวา ทําหนาที่แลว  
ไดไมไดก็แลวแตเวรแตกรรมครับ ขอบคุณมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมอนุญาตใหเปนพิเศษครับ เพราะปที่แลวคุณอภิชาติบอกใสเกียรอัตโนมัติ ปนี้ 
เอาเกียร ๓ ก็แลวกัน คุณสาธิต ปตุเตชะ ครับ 



 ๓๕๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๖๔/๒ 
 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายสาธิต ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ ผมไดแปรญัตติเพื่อปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมไว  
๑๕ เปอรเซ็นต ผมกราบเรียนกับทานประธานวา สําหรับกระทรวงคมนาคมเปนกระทรวง
ที่มีความสําคัญ แลวก็เปนหัวใจของการขนสงทางบก แลวรัฐก็ไดจัดงบประมาณใหเปน
วงเงินทั้ งสิ้น  ๖๖ ,๓๗๑  ลานบาท  คณะกรรมาธิการไดปรับลดงบประมาณของ 
กระทรวงคมนาคมลง ๓,๕๗๗ ลานบาท แลวก็แปรเพิ่มกลับเขาไปเปนเม็ดเงินทั้งสิ้น 
๗,๙๐๐ ลานบาท ผมเรียนวาที่ผมตั้งขอสังเกตในหนวยงานนี้โดยเฉพาะ ก็เปนหนวยงาน
ที่ไดรับการจัดสรรเงินเพิ่ม คือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดรับจัดสรรงบเพิ่มไปเปนเม็ดเงิน 
๖,๗๐๐ ลานบาท ผมเรียนกับทานประธานวาทางหลวงชนบทนี้ ชื่อก็บอกอยูแลวนะครับ
วา เปนหนวยงานที่สํ าคัญ  เพราะวาไปพัฒนาถนนในแหลงทุ รกันดารสําหรับ 
พี่นองประชาชนที่อยูในชนบท แตวาภารกิจของทางหลวงชนบท ขณะนี้ผมเรียนวา 
มีปญหามากมาย ซึ่งผมจะนําเรียนกับทานประธานตอไปวา ผมมีเหตุผลในการปรับลด
งบประมาณของกระทรวงนี้ กรมนี้อยางไร ทานประธานที่เคารพครับ หัวใจสําคัญในการ
จัดทํางบประมาณ ผมคิดวาทุกคนเห็นพองตองกันวา ไมวาจะเปนกระทรวงใด นั่นก็คือ
เร่ืองคุณภาพ เร่ืองประสิทธิผล เร่ืองผลประโยชนการใชงานที่จะตกถึงกับพี่นองประชาชน 
ที่สําคัญที่สุดก็คือความคงทนถาวรของการใชเงินงบประมาณไปดําเนินการกอสราง
โครงการตาง ๆ เหลานั้น------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ                จิตตานันท ๑๖๕/๑ 
 
ผมเขาใจวาทุกคนพูดตรงกันนะครับวามันเปนเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชนที่เขาเสีย
ภาษีอยางสุจริต เขาก็ตองการที่ไดรับเงินงบประมาณมาเพื่อใหไดประโยชนถึงพี่นอง
ประชาชนโดยสวนรวม ผมมีเหตุผล ๓ ประการครับทานประธานที่ผมจะปรับลด
งบประมาณก็คือวา  ผมพบวากรมทางหลวงชนบทไดใชงบประมาณ  โดยไม มี
ประสิทธิภาพ ๒. ก็คือวาแสวงหาประโยชนเพื่อทางการเมืองใหผูใดผูหนึ่ง ๓. ก็คือวาไมมี
ความมั่นคงถาวรของโครงการที่นําเงินงบประมาณไปจัดทําโครงการนั้น ๆ โครงการที่ผม
พูดถึงอยูในสังกัดกรมทางหลวงชนบทนะครับอยูในพื้นที่ทางภาคเหนือใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๕๑ ลานบาท ที่ผมบอกวาไมมีประสิทธิภาพผมเรียนกับทานประธานอยางนี้ครับ 
แทนที่กรมทางหลวงชนบทจะทําการจัดซื้อจัดจางใหกับบริษัทเอกชนเอง ก็กลับไป
มอบหมายใหหนวยงานรัฐดวยกันก็คือหนวยงานทหารพัฒนาดําเนินงานกอสราง โดยใช
เหตุผลวาอยางนี้ครับทานประธานครับ เขาใชเหตุผลงาย ๆ วาที่จําเปนตองใหหนวยงาน
ทหารพัฒนาเปนกําลังหลักในการพัฒนาพื้นที่ชนบทใหมีความใกลชิดกับพี่นองประชาชน
และก็ทําใหประชาชนรูสึกเปนมิตรไมตรีที่ดีตอภาพลักษณของทหาร ผมเรียนกับ 
ทานประธานวาดูผิวเผินก็ไมผิดปกติอะไรนะครับ ถาหนวยงานของรัฐจะมอบหมายงาน 
ใหทหารไปทําและก็ไมใชความผิดของทหารครับ แตถาดูใหลึกลงไปทานประธาน 
ทราบไหมครับวาความจริงมันเปนเหมือนกับการจัดซื้อจัดจางแบบพิเศษ เพราะวา 
เปนการใหงานกับผูรับเหมารายเดียวไปทําครับ ไมไดมีการเปดประมูลเพื่อหาผูรับเหมา 
ที่เสนอราคาที่ต่ําสุดที่จะประหยัดงบประมาณสูงสุดใหกับหนวยงานนั้น เพราะฉะนั้น 
ผมคิดวาสิ่งที่ผมตั้งขอสังเกตในขอแรกก็คือวา เร่ืองคุณภาพทีนี้ลงไปดูการกอสรางจริง ๆ 
ในพื้นที่ครับทานประธานครับ เราก็พบวาแทนที่ทหารผมสั้นจะไปสรางภาพลักษณที่ดี 
กับประชาชน  เราก็พบแตเครื่องมือของทหารครับที่ไดใหเชาชวงไปกับผู รับเหมา 
ซึ่งมารับเหมาชวงตอไปอีกทอดหนึ่ง จนชาวบานเขาก็มารองเรียนกับผมวาจริง ๆ  
พบแตทหารผมยาวไปทํางานก็ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กรมทางหลวงชนบทไดเขียนไว
ในรายงานวาเหตุผลสําคัญในการที่มอบหมายใหหนวยงานรัฐดวยกันไปทํา เหตุผลที่ ๒  
ที่ผมบอกวาอาจจะเปนการแสวงหาประโยชนเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางการเมือง  
ผมก็เรียนกับทานประธานวาผมไปพบหลักฐานครับ และผมก็คิดวาไมใชเฉพาะที่นี่ที่เดียว 



 ๓๕๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                จิตตานันท ๑๖๕/๒ 
 
ถายอนกลับไป ๑ - ๒ ป ผมคิดวามีการกระทําอยางนี้มากในแตละจังหวัดตาง ๆ เพราะวา
เมื่อถนนดังกลาวทําเสร็จแลวแทนที่ผมจะเห็นปายที่จะบอกสายทางวาไดรับงบประมาณ
จัดสรรมาจากกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบทนะครับ ผมกลับเห็นปายที่ติดคูกัน
กับปายสายทางครับ ซึ่งทําอยางสวยงามครับแลวก็มีสีคลายกับหนวยงานของทางการ 
ซึ่งเปนเจาของงบประมาณที่จัดทําโครงการนั้น ผมขออนุญาตใชภาพใหทานประธานดู 
นะครับ เพื่อใหเห็นชัดเจนนะครับ ทานประธานที่เคารพครับทานประธานอนุญาตไหมครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอรวบรัดดวยนะครับ เพราะวาเวลาเกินไปนิดแลวครับ 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ผมจะพยายามเรงครับทานประธานครับ 
อันนี้เปนปายสายทางนะครับ ซึ่งที่ประกบอยูกับปายสายทางคือปายบอกสายทาง 
แตมีคําวาประสานงานโดย ส.ส. ทานประธานครับ ซึ่งถาเปนปนี้ป ๒๕๕๑ ก็ผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญชัดเจนครับถึงแมวาจะใชคําวาประสานงานก็ตาม --------------------------------- 
 

- ๑๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๖๖/๑ 
 
ทานประธานก็ทราบครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ พูดไวชัดครับ
วาไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปกาวกายแทรกแซงในการจัดทํางบประมาณ แตอันนี้
เปนเหมือนวัฒนธรรมที่ทํากันมา ๒ ป หรือปที่ผานมาในพรรคที่เปนรัฐบาล ที่สําคัญที่สุด
ในเหตุผลขอที่ ๓ ผมเรียนกับทานประธานวา ความมั่นคงถาวร ความคุมคาของการใช 
เงินงบประมาณผานไปแค ๑ ปครับทานประธาน นี่ เปนการประเมินอยางชัดเจน  
ผมไมทราบวากรรมาธิการไดถามหรือไดไปสํารวจไหมครับวา กระทรวง ทบวง กรม  
ที่เอาเงินงบประมาณไปใชนี่ ตัวชี้วัดที่ดีก็คือวาการใชงาน ความคงทนของโครงการนั้น ๆ 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ทานประธานครับ อันนี้เวลาผานไป ๑ ปครับ
ทานประธาน ถนนที่ผมพูดถึงใชเงิน ๕๑ ลานบาท มีสภาพอยางนี้ครับ ผมก็เรียนกับทาน
ประธานวา เอาละ ผมจะมองไปขางหนานะครับวาเมื่อถนนมันพังหนวยงานก็ตองไปซอม 
ก็พบปญหาครับ ปญหาที่วาก็คือวาทางหลวงชนบทไดมอบงานใหกับหนวยงานทหาร
พัฒนาไปทําจึงไมไดมีการเซ็นสัญญาค้ําประกันผลงานครับ ซึ่งโดยปกติถาเปนการจัดซื้อ
จัดจางแบบปกติเขาก็จะมีการเซ็นสัญญาเพื่อค้ําประกันผลงาน ๒ ป ถามีเงินค้ําประกัน 
ถาถนนพังเขาก็มาซอมใหครับ แตวานี่ผานไป ๑ ปถนนพังอยางนี้ทําอะไรไมไดเลยครับ
ทานประธาน หนวยงานราชการดวยกันที่เขารับงานมา มอบหมายมาเขาก็กลับกรม  
กอง ไปหมดแลวครับ สัญญาค้ําประกันก็ไมมี เขาไดมอบสายทางอันนี้ไปใหทองถิ่นครับ 
ทองถิ่นที่วาก็คือ อบต. ผมเรียนกับทานประธานวา อบต. นี่นะครับ ลําพังเงินงบประมาณ
ที่พัฒนาตําบลตัวเองก็ไมมีอยูแลวครับ รับมอบสายทางที่ใชเงินงบประมาณ ประมาณ 
๒๐ – ๓๐ ลานบาท จะไปซอม เงินเขาก็ไมมีพัฒนาตําบลตัวเอง เขาก็ทําไมได วันนี้ 
ก็เลยปรากฏวางบ ๕๑ ลานบาทที่พูดถึงนี่มันก็ละลายหายไปกับอากาศ หายไปกับน้ํา 
เหลือเห็นแตซากถนนที่ชาวบานวิ่งไปแลวก็บนไปครับ ผมก็เรียนวาตัวชี้วัดที่สําคัญในการ
จัดทํางบประมาณก็คือผลงานที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ ผมก็เลยคิดวาผมเลยแปรญัตติ 
เพื่อปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในสวนของกรมทางหลวงชนบทลง  
๑๕ เปอรเซ็นต ซึ่งถาผมคิดวาดูจากผลงานผมคิดวาอาจจะนอยไปเสียดวยซ้ํานะครับ 
ความจริงถาผลงานอยางนี้ผมคิดวาไมใชเฉพาะแตที่เห็นในรูปนะครับ แถวบานผมอําเภอ 



 ๓๕๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๖๖/๒ 
 
ที่ทุรกันดารถนนจากกรมทางหลวงชนบททําอยางนี้ครับพังเยอะแยะ  ก็ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณเทพไท  เสนพงศ ครับ ทานตอไปก็ขอเวลาใหใกลเคียงดวยนะครับ เพราะวา
ไมอยางนั้นทานหลัง ๆ ก็จะยืดไปเรื่อย ผมขออานชื่อตามที่วิปไดเสนอชื่อมานะครับ แลวก็
ยังมีชื่อสํารองที่เมื่อกี้ผมอานเพิ่มไวอีก ๕ ทานไวแลว เชิญคุณเทพไท เสนพงศ กอนครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
จะใชเวลาที่จํากัดนะครับ และก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการประทวง และก็เขาใจวา 
ขาประจําก็คงจะหลับกันไปหลายรายแลวนะครับ ผมแปรญัตติกรมทางหลวงไวครับ 
ทานประธาน ซึ่งเปนสิทธิที่อยากจะพูดเพื่อจะไดบันทึกไวในงบประมาณคราวหนา 
เพราะวาสําหรับคราวนี้เองผมก็ไดยืนยันตั้งแตเมื่อวานแลววาผมตัด ๑๐๐ เปอรเซ็นต
สําหรับงบประมาณปนี้ สิ่งที่อยากจะเรียนกับทานประธานก็คือวา ในงบประมาณ 
กรมทางหลวง ทานประธานครับ ซึ่งมีงบปนี้ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ก็ถือวาสูงนะครับ แตวา
ผมไปพิจารณาในรายละเอียดในงบคาสํารวจออกแบบ ๑๓๙ ลานบาทกวา ประมาณ 
๑๔๐ ลานบาท และก็งบคาจางบริษัทที่ปรึกษาประมาณ ๑๔๗ ลานบาทกวา ผมมาดู
รายละเอียด ผมไมแนใจวาคณะกรรมาธิการไดสอบถามเรื่องการทํางานของหนวยงานนี้
หรือไม เพราะวาผมมีปญหาก็คือวาผมไดคุยกับทาน -------------------------------------------- 
 

- ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๖๗/๑ 
 
โดยไดทําหนังสือตั้งแตกอนที่จะมีสภาผูแทนราษฎรเสียดวยซ้ําไปวา ปญหาของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไมใชเปนเขตเลือกตั้งของผมนะครับทานประธาน แตไดทราบวา
ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชมีขึ้นมา ถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราชไมไดเพิ่มขึ้นมาเลย 
แลวก็กอใหเกิดปญหาแออัด จราจรติดขัด ถาทานประธานไดมีโอกาสไปนครศรีธรรมราช
ในชวงที่จตุคามกําลังดังทานประธานก็คงจะเห็นวาที่นั่นรถจะติดมาก เพราะวาถนน 
มีจํากัด ผมไดนําเรื่องนี้นําเรียนกับทานปลัดกระทรวงคมนาคม ทานปลัดไดสั่งการไปยัง
สํานักงานทางหลวงที่ ๑๔ แลวก็แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช เพื่อจะใหออกแบบถนน 
เพื่อแกปญหาจราจรในนครศรีธรรมราช โดยใชถนนเลียบทางรถไฟระยะทางประมาณ  
๖ กิโลเมตร ๔ ชองจราจร พวกผมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนครศรีธรรมราชทั้งหมด 
ไดมีโอกาสไปพบกับผูบริหารของกรมทางหลวง แลวก็ชี้แจงวาจะทําแผนเรื่องนี้เขามาสู
คณะกรรมาธิการงบประมาณในปนี้ ในป ๒๕๕๒ เมื่อถึงการพิจารณาในปนี้ ผมก็ไดไป
เปดดู ก็ยังไมมีแผนงานขึ้นมาเลย ซึ่งก็เปนความจริงวาคณะกรรมาธิการเขาคงจะ 
ไมสามารถพิจารณาใหได ตรงนี้เองผมเห็นวาเปนความหยอนยาน แลวก็เปนการ 
ไรประสิทธิภาพของกรมทางหลวง สํานักสํารวจออกแบบและก็สํารวจหนวยงานที่ทํา 
ที่ปรึกษาซึ่งมีงบประมาณสูงจํานวนหลัก ๑๔๐ ลานบาทกับ ๑๔๗ ลานบาท คอนขางสูงมาก 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะนําเรียนกับทานประธานเพื่อใหไดบันทึกไวแลวก็ไดนําเรื่องนี้ 
ไปยังอธิบดีกรมทางหลวงไดทราบวา ในปนี้ถาหากวาทานจะไมดําเนินการเรื่องนี้หรือวา 
มีขอจําเปนในเรื่องนี้อยางไรก็ตามผมก็คิดวา ก็คงไมวากัน แตวาจะไดนําเรียนกับอธิบดีวา
ในงบประมาณคราวหนาผมคิดวากรมทางหลวงก็ควรที่จะไมละเลยปญหาเหลานี้ และผม
ก็ยืนยันวา ผมก็จะติดตามเรื่องนี้ อีกตอไป ถาหากวาในปหนายังมีสภาอยูและผม 
ไดมีโอกาสมาเปนกรรมาธิการ ผมคิดวาผมก็คงจะติดตาม เพราะฉะนั้นฝากทานประธานวา 
อยากจะใหกรมทางหลวงเอาใจใสกับเร่ืองนี้ แลวก็ปหนาตองทําแผนเรื่องนี้เขามาสู 
การพิจารณาของกรรมาธิการใหได ผมคิดวาถาหากนครศรีธรรมราชมีถนนเสนนี้เปนถนน
๔ ชองจราจรเลียบทางรถไฟจากวังวัวมาสูสี่แยกทาวัง ซึ่งเปนเขตของทางรถไฟที่กันไวแลว
ประมาณขางละ ๔๐ เมตร แลวก็จะไมมีปญหาในเรื่องการเวียนคืน เพราะวาเปนที่ดิน 
ของการรถไฟและอยูสังกัดเดียวกับกรมทางหลวงคือกระทรวงคมนาคม คงจะไมมีปญหา 



 ๓๖๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๖๗/๒ 
 
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว ถาหากวาเรื่องนี้ในปหนาไมเขาสูการพิจารณาของ
กรรมาธิการ ผมคิดวาผมจะไมยอมครับทานประธาน ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณ คุณเทพไทครับ รักษาเวลาดีมากเหมือนกัน อาจารยสมัย เจริญชาง ครับ 
  นายสมัย เจริญชาง (กรุงเพทมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สมัย เจริญชาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานที่เคารพ กระผมไดขอสงวนคําแปรญัตติในการปรับลดงบประมาณของ
กระทรวงคมนาคมไวจํานวน ๑๕ เปอรเซ็นต โดยขอปรับลดงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก และสํานักงานนโยบายและแผน การขนสง
และจราจรทั้ง ๓ หนวยงาน จํานวน ๑๕ เปอรเซ็นต โดยกระผมมีเหตุผล เพราะเนื่องจาก
สภาผูแทนราษฎรไดอนุมัติ เพราะเนื่องจากสภาแหงนี้ไดอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหกับกระทรวงคมนาคมไปบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน  แตกระทรวงคมนาคมไมสามารถดําเนินการ 
ใหประชาชนไดรับความสุขและหมดสิ้นจากความทุกขได จึงควรปรับลดงบประมาณ 
ในป ๒๕๕๒ ลง เพื่อเปนการประหยัดเงินงบประมาณของแผนดิน --------------------------- 
 

- ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๖๘/๑ 
 
ตัวอยางที่กระผมจะขออนุญาตไดหยิบยกเรียนตอทานประธานในวันนี้ก็คือ กรณี 
การใหบริการรถยนตโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก.  
ที่ให  บริการกับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คงจะตองเรียนตอ 
ทานประธานที่เคารพครับวา การดําเนินการของ ขสมก. ไดดําเนินการในลักษณะของ
ประสบความลมเหลวในหลายดาน เปนอาทิ ๑. ในเร่ืองมาตรฐานในการควบคุมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารและของผูใชรถใชถนน ซึ่งไดรับ
ผลกระทบประสบความเสียหายอยูบอยครั้งตามที่เปนขาวเปนคราว  
  นอกนั้นประการที่ ๒ เร่ืองการใหบริการของ ขสมก. แบบไมรูรอนรูหนาว 
ประชาชนจะเดือดรอนอยางไร ขสมก. ก็ใหบริการแบบเดิม ๆ ไมมีการปรับปรุงพัฒนา 
ใหดีขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะอาด ความสะดวก มารยาทของพนักงานและอื่น ๆ ยกเวน
มีแตการปรับเพียงเรื่องเดียวก็คือ การปรับราคาคาโดยสารเพิ่มขึ้น 
  เหตุผลประการที่ ๓ โดยที่รถยนตโดยสารประจําทางเปนบริการทางสังคม
ที่ถือวาเปนสวัสดิการทางสังคมของรัฐที่ใหกับประชาชน เพราะคนยากคนจนตองฝากชีวิต
ในการเดินทางไวกับรถยนตโดยสารประจําทางมากกวาคนรวย เพราะคนจนไมมีรถยนต
สวนตัวใชเหมือนกับพวกเรา หรือทานคณะกรรมาธิการ แตขณะนี้คนยากคนจนไดรับ 
การบริการอยางไมทั่วถึง ไมเพียงพอกับความตองการ การบริการนั้นเปนการใหบริการ
แบบกระจุกไมกระจาย ซึ่งในปจจุบันนี้ ขสมก. มีรถยนตโดยสารตามสถิติขอมูลก็คือ 
มีรถยนตโดยสารของ ขสมก. ในปจจุบันจํานวน ๓,๕๔๙ คัน แยกเปนรถยนตโดยสาร
ธรรมดาจํานวน ๑,๖๗๗ คัน เปนรถยนตโดยสารปรับอากาศจํานวน ๑,๘๗๒ คัน 
นอกเหนือจากนั้น ขสมก. ยังมีรถโดยสารรถที่เรียกกันวา รถรวม อีกจํานวน ๓,๘๖๕ คัน 
เปนโดยสารธรรมดาจํานวน ๒,๖๕๓ คัน และเปนรถโดยสารปรับอากาศที่เรียกกันวา  
รถเย็นอีกจํานวน ๑,๒๑๒ คัน นอกเหนือจากนั้นยังมีรถยนตตูโดยสารของเอกชน 
ที่จดทะเบียนกับ ขสมก. อีกจํานวน ๖,๓๗๐ คัน ยังไมนับรถตูผีอีกจํานวนมาก  
  ประการที่ ๔ กระทรวงคมนาคมโดย ขสมก. ไมขยายเสนทางการเดินรถ 
ใหเหมาะสมและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกําหนด
เสนทาง มีการวิ่งทับซอนกันหลายสาย มีทั้งรถเมลธรรมดา รถปรับอากาศและรถเมลเล็ก 



 ๓๖๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๖๘/๒ 
 
สีเขียวซึ่งเปนรถรวม วิ่งชุลมุนกันอยูในบริเวณใจกลางเมือง แตขอบ ๆ เมืองในเขต 
รอบนอกของกรุงเทพมหานครนั้น จะพบวาเปนพื้นที่ที่ไมมีรถโดยสารประจําทางไปบริการ
แกชุมชนหมูบานตาง ๆ ที่จะออกมาสูตลาดและตัวเมือง ประชาชนเหลานั้นไดรับ 
ความเดือดรอนมากที่จะตองเสียคาใชจายสูงในการโดยสารรถตูบาง รถแท็กซี่ รถสองแถว 
รถซาเลงหรือรถมอเตอรไซดรับจางที่มีความเสี่ยงตออันตรายสูง ในเรื่องนี้ ขสมก. อาจจะ
อางวา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตรอบนอกมีประชาชนอาศัยอยูนอยไมคุมคากับ 
การประกอบการขยายเสนทางการเดินรถ กระผมก็ขอแยงวา สภาพการณของ ขสมก.  
ทั้งอดีตและปจจุบันตั้งแตวันกอตั้งจนถึงวันนี้ก็อยูในสภาวะที่ขาดทุนมาโดยตลอด ไมเคย
มีกําไรแมแตปเดียว แมกระทั้งการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ ขสมก. เติมจากสถานีบริการ 
ปตท. ก็ไมเคยชําระเงินใหกับ ปตท. นอกจากจะตองนํางบกลางไปใชหนี้ให ในเมื่อ
ขอเท็จจริงตั้งแตเกิด ขสมก. ในอดีตจนถึงปจจุบันไดทําธุรกิจอยูบนความขาดทุน  
เพื่อชวยเหลือประชาชน ซึ่งสวนใหญเปนคนที่ฐานะไมคอยดี แลวทําไมถึงไมชวยเหลือ
ประชาชนใหทั่วถึง ไมควรเลือกปฏิบัติโดยใหบริการเฉพาะประชาชนที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นในเทานั้น 
  ประการที่ ๕ รัฐบาลใช ขสมก. เปนเครื่องมือในการหาเสียงจากนโยบาย
ความสุขที่คนไทยยิ้มไดใน ๖ มาตรการ ๖ เดือน เร่ิมตั้งแต ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งกระผม
ขออนุญาตไดเรียนตอทานประธานครับวา การดําเนินการดังกลาวนั้นจะนํามาซึ่ง
ความรูสึกแบงแยกระหวางพี่นองประชาชนที่อยูในเขตชั้นในกับเขตชั้นนอก เพราะเหมือน
ประหนึ่งวา คนที่อยูในเขตชั้นนอกนั้น ไมไดรับการดูแลจากรัฐบาล การดําเนินการ
ดังกลาวก็คงจะเปนประโยชนกับคนบางกลุม ก็คือนักการเมืองในซีกของรัฐบาลที่ 
ไดรับคะแนนนิยม และอาจจะไดประโยชนกับประชาชนสวนหนึ่งที่ไดรับการบริการ 
รถเมลฟรี แตประชาชนที่ขาดแคลนรถโดยสาร ขสมก. เชน คนขอบเมืองรอบนอกของ
กรุงเทพมหานครก็ยิ่งชอกช้ํามากยิ่งขึ้น ถูกซ้ําเติมความรูสึกที่ไดรับจากการเลือกปฏิบัติ
ของรัฐบาลชุดนี้ กระผมจึงเห็นควรวาควรจะไดมีการปรับลดงบประมาณของกระทรวง
คมนาคมลงในครั้งนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
                - ๑๖๙/๑ 



 ๓๖๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๖๙/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
สลับมายังพรรคพลังประชาชนบางนะครับ คุณพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมขออนุญาต
กราบเรียนทานประธานสั้น ๆ นะครับ เพราะวาผมมีปญหาเดือดรอนมาก พื้นที่อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายนั้น ขณะนี้กําลังจะมีการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงนะครับ
เพื่อเชื่อมการขนสงไปประเทศลาว แลวก็ผานไปที่ประเทศจีน ซึ่งถาสะพานเสร็จนะครับ 
จากอําเภอเชียงของจะไปที่ประเทศจีนใชเวลาแค ๓ ชั่วโมง ก็ถึงชายแดนจีน ดังนั้นขณะนี้
อําเภอเชียงของมีการกอสราง ทั้งการพัฒนาที่ดิน การปลูกสรางอาคารตาง ๆ มากมาย 
แลวก็เปนแหลงขนสงถานหินระหวางลาวเขามาฝงไทย ทําใหถนนสาย ๑๑๗๔ ซึ่งเปน
ถนนที่รถจะไปเชียงรายจะตองผานเสนนี้นะครับ เพราะวาเสนทางสั้นมาก ประหยัดน้ํามัน 
ทําใหพี่นองชาวบานเดือดรอนนะครับเพราะวามีรถใชมากและก็ถนนชํารุดเสียหาย 
อยางรวดเร็วนะครับ ถึงขนาดวาเอาตนกลวย ตนบัวไปปลูกในถนน และก็บอกวาจะปด
ถนนประทวง ผมก็ไดหามปรามไวหลายครั้งนะครับในฐานะที่วาเปน ส.ส. ของรัฐบาล  
จะพยายามแกไขแลวก็ไดรองเรียนไปยังทานรัฐมนตรีและทานปลัดนะครับ ทานอธิบดี  
ก็ยังนิ่งอยูนะครับ กราบเรียนทานประธานผานไปยังกรรมาธิการและคณะรัฐมนตรี  
ชวยดูแลหนอยนะครับ ถนนสาย ๑๑๗๔ เดือดรอนจริง ๆ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณวิรัตน กัลยาศิริ ครับ 
  นายวิรัตน กัลยาศิริ (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม วิรัตน กัลยาศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย  
ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขางนอยนะครับ ผมไดขอสงวนคําแปร ขอปรับลดงบประมาณ 
ของกระทรวงคมนาคมไวรอยละ ๒๐ ดวยเหตุผลความจําเปนอยางนี้ครับ กระทรวง
คมนาคมดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางนอย ๒ แหง ก็คือการบินไทยและการทา 
อากาศยาน การบินไทย ทานประธานคงทราบวาหุน ๆ ละ ๕๐ บาท ตอนนี้ตกลงมาเหลือ 



 ๓๖๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๖๙/๒ 
 
ประมาณ ๑๕ บาท เหตุผลคงจะอางไดหลายเรื่อง แตวาที่เปนเชิงประจักษจับตองไดก็คง
จะเปนกรณีที่ซื้อแอรบัส ๓๔๐ - ๕๐๐  และ ๓๔๐ - ๖๐๐ มา ๔ ลํา เอามาเพื่อบิน
ระยะไกล แตสุดทายโดยไมมีการสํารวจตลาด ตั้งแตเร่ิมตนจนสุดทายตองเลิกบิน  
พอตอมาก็มีการประกาศขาย ลําหนึ่งขาดทุนประมาณ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งยัง
ขายไมได เพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่กระผมกราบเรียนยอ ๆ ก็คือวากรณีการบินไทย ก็เปน
เพราะนักการเมืองเขาไปกาวกายวิสาหกิจแหงนี้จนเกินขนาด นั่นคือประเด็นที่ ๑ ทีก่ระผม
กราบเรียน 
  ประเด็นที่ ๒ ครับกรณีการทาอากาศยาน โดยเฉพาะกรณีทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เร่ืองนี้ คตส. ไดตรวจสอบและชี้มูลวามีการทุจริต สงเรื่องไปยัง ป.ป.ช.  
ทั้ง ๑๑ – ๑๒ รายการนะครับ ผมจะขอหยิบยกมาบางรายการเทานั้น เหตุผลที่กระผม
ตองหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะวาทานปลัดกระทรวงก็ดี ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมก็ดี สามารถแกปญหาในเชิงการบริหารได จึงอยากจะกราบเรียนถาม
วาทานไดใชหลักในการแกปญหาในเชิงบริหารนั้นหรือไม มีรายการทุจริตอยูจํานวน  
๑๑ – ๑๒ รายการ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริวรรณ ๑๗๐/๑ 
 
ผมคงจะหยิบยกขึ้นมาบางรายการใหเห็นวาเปนการทุจริตที่คลาสสิก (Classic) อยาง
กรณีใหเชารานคาปลอดภาษี ทางการทาฯ ก็บอกวาเปนการตอสัญญา คําวาตอสัญญา
แปลงาย ๆ วาตองมีสัญญาเดิมถึงจะตอสัญญาได อันนี้ไมมีครับ สุวรรณภูมิสรางใหม
สรางครั้งแรกอางวามีการตอสัญญาก็เลยดําเนินการ มีการใหเชาพื้นที่เสียคาเชา ๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร เอาเขาจริงใหบริษัทเอกชนใชประโยชน ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร เกินไปถึง 
๖,๐๐๐ ตารางเมตร โดยการที่การทาฯ หรือทางราชการไมไดประโยชนอะไร นั้นก็คือเร่ือง
แรกที่ใหเห็นวามีการเอื้อประโยชน มีการทุจริต ในฐานะที่ทานปลัดกระทรวง ในฐานะที่
รัฐมนตรีคมนาคมกํากับดูแลการทาฯ กํากับดูแลสนามบินสุวรรณภูมิไดดําเนินการหา
ผูกระทําผิดมาลงโทษ ไดดําเนินการเรียกรองคาเสียหายในทางแพงบางหรือไม หรือกรณี 
แอรพอรต ลิ้งค ซึ่งเกิดขึ้นในป ๒๕๔๗ ในสมัยที่ทานนายกฯ ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรี  
มีการเปดซองเทคนิคและซองราคา  ปรากฏวาเปดเรียบรอย ผูที่ประมูลไดต่ําสุด 
ไมสามารถใชเครดิตของตนหาแหลงเงินกู เมื่อไมสามารถหาแหลงเงินกูทําไดอยางไรครับ 
คณะรัฐมนตรีแกไขมติคณะรัฐมนตรี จากเดิมวาจะจายเงินใหกับผูรับจางตอเมื่องานแลว
เสร็จ ก็แกเปนวากอสรางไปได ๙๐๐ กวาวันก็ใหจายเงิน หนักไปกวานั้นครับ หลังจากลง
นามในสัญญา ๗ วัน ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งก็ภายใตการกํากับดูแลของทาน
รัฐมนตรีก็ไดออกเอกสารเพื่อรับรองใหธนาคารเบิกจายเงินใหแกผู รับเหมาเปน
คาธรรมเนียมแกธนาคาร ๑,๘๖๖ ลานบาท ทั้งที่ขอเท็จจริงธนาคารเรียกเก็บเพียง  
๔๐๐ กวาลานบาท การทุจริตแค ๗ วันหลังลงนามไดมีการทุจริตไปในวงเงินประมาณ 
๑,๒๐๐ ลานบาท มาถึงวันนี้ครับทานประธาน ผมใชสิทธิของทานจุติดวยครับตอเนื่องกัน 
ทานจุติสละเวลาใหผม เพราะฉะนั้นกราบเรียนขอเวลาทานประธานนิดเดียวครับเพื่อจะ
ไดกระชับ มาถึงวันนี้การรถไฟแหงประเทศไทยซึ่งมีสิทธิเรียกคาปรับไดจํานวน ๕๔๐ วัน 
วันละ ๑๒ ลานบาท คูณออกมาเปนเงินประมาณ ๖,๕๐๐ ลานบาท ไมมีการเรียกเก็บ 
สักบาท อางเหตุผลตาง ๆ นานาครับ สําคัญไปกวานั้น คณะรัฐมนตรีของทานนายกฯ 
สมัคร สุนทรเวช ไดขยายเวลาใหไปอีก ๑๘๐ วัน ชาไดอีก ๑๘๐ โดยไมมีการคิดคาปรับ 
อันนี้ผมยกตัวอยางกราบเรียนขึ้นมาสั้น ๆ ยอ ๆ เพียง ๒ รายการ ทั้งที่เนื้อความจริง ๆ 
แลวคณะ คตส. ซึ่งเรื่องอยูใน ป.ป.ช. ลงมติแลววาผิด กําลังดําเนินการ ก็ถามไปยัง 



 ๓๖๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริวรรณ ๑๗๐/๒ 
 
รัฐมนตรีครับวาไดดําเนินการในเชิงบริหารอยางไรที่จะรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 
ผมในฐานะกรรมาธิการจึงขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมรอยละ ๒๐ ครับ
ทานประธาน ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนริศ ขาํนุรักษ ครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมไดขอปรับลดงบประมาณ
ของกระทรวงคมนาคมใน ๒ หนวยงานดวยกันคือ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ปรับลดลง ๕ เปอรเซ็นต กับกรมทางหลวงปรับลดลง ๕ เปอรเซ็นต ดวยเหตุผลตอไปนี้
ครับ  
  สําหรับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีนั้น แมจะมีงบประมาณ 
๓,๐๐๐ กวาลานบาท แลวก็ทางกรรมาธิการไดปรับลดลงสวนหนึ่งแลว แตวาผมเห็นวา 
ยังมีความจําเปนที่จะปรับลดตอเพราะวาหนวยงานดังกลาวไมสามารถที่จะปองกัน 
ตลิ่งพัง และรักษาตลิ่งที่มีอยูของประเทศได------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๗๑/๑ 
 
ประเทศไทยมีตลิ่งยาวรวมทั้งฝงอันดามันและอาวไทย ๒,๖๐๐ กิโลเมตร จากการศึกษา
พบวาแตละปตลิ่งพังทําใหเราสูญเสียแผนดินไปปหนึ่งประมาณ ๓๒,๐๐๐ ไร หากคิดเปน
เงินถาไรละลานก็ ๓๒,๐๐๐ ลานบาททุกปครับ ปที่แลวก็ ๓๒,๐๐๐ ไร ๓๒,๐๐๐  
ลานบาทที่เราตองสูญเสียไป ปหนาก็เชนเดียวกัน กรมดังกลาวไมสามารถปกปองได  
ทั้ง ๆ ที่คาใชจายสําหรับการสรางเขื่อนทั้งประเทศทั้งระบบทีเดียวจบแค ๓๑,๒๐๐  
กวาลานบาทเองนะครับ ผมคิดวาถากรมไดตั้งงบประมาณ กรรมาธิการไดสนับสนุนใหมี
การตั้งงบประมาณแคเพียง ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท เราสามารถปองกันความสูญเสียปละ 
๓๒,๐๐๐ ไรของที่ดิน หรือเราสามารถปองกันการสูญเสียเงินถึงปละ ๓๒,๐๐๐ ไรได  
แตวากรมก็ไมไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ และก็ไมไดมีบทบาทในการปองกันตลิ่งพังและ
รักษาตลิ่งที่มีอยู ไมเพียงแตตลิ่งในอันดามันกับฝงอาวไทยเทานั้นที่กระผมกราบเรียน 
ทานประธาน รวมถึงตลิ่งในทะเลสาบสงขลาดวยนะครับ นี่เปนเรื่องที่ ๑ ที่กระผม 
ขอปรับลดลง ๕ เปอรเซ็นต 
  เรื่องที่ ๒ ที่กระผมปรับลดลง ๕ เปอรเซ็นตของกรมทางหลวงก็คือผมไดมี
กระทูถามในสภาผูแทนราษฎร ผมไดมีการหารือในสภาและทานประธานไดกรุณา 
มีหนังสือถึงกรมทางหลวง ผมผูแทนฯ พัทลุงตั้ง ๓ คนเคยมีหนังสือวาเรามีความจําเปน 
ที่จะตองขยายเมืองพัทลุง เราจําเปนจะตองมีถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลดความแออัดการจราจร
ในเมือง เราจําเปนจะตองมีถนนเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะสนองยุทธศาสตรจังหวัดที่จะใหจังหวดั
พัทลุงเปนเมืองนาอยู แตวางบประมาณดังกลาวในปนี้ไมมี อยาวาแตกอสรางเลยครับ 
งบประมาณสําหรับศึกษาความเปนไปได งบประมาณสําหรับการออกแบบก็ไมมี 
ประกอบกับในจังหวัดพัทลุงในตัวเมือง โรงพยาบาลก็แออัด แขวงการทางจังหวัดพัทลุง 
ก็แออัด เรามีแนวคิดวาจะยายแขวงการทางออกไปอยูนอกเมืองที่มีสภาพที่ดีกวาใหไป
กอสรางสํานักงานใหม ใหไปกอสรางบานพักเจาหนาที่ใหม เสร็จแลวก็โยกยายไป
เพื่อที่จะใหโรงพยาบาลเขาไปใชแขวงการทาง ความคิดนี้ก็ไมไดรับการปฏิบัติ ไมมีการ
จัดตั้งงบประมาณแตอยางใด ผมจึงตัดงบประมาณ ๕ เปอรเซ็นต เพราะวากรมทางหลวง
ไมสนองการเติบโตของเมือง ของชุมชนของจังหวัดพัทลุง  
 



 ๓๖๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๗๑/๒ 
 
  เรื่องสุดทายทานประธานครับ  กรมทางหลวงไมสนองการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ถาทานประธานไปพัทลุง จากพัทลุงไปหาดใหญ กอนถึง
อําเภอรัฐภูมิจะมีถนนออกซายนะครับ จากบานโคกทรายไปยังบานหวยลึกและไปยัง 
ทาเทียบเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา และก็เปนคลังน้ํามัน ถนนเสนนี้เปนถนน ๒ เลนแคบ ๆ 
แตวารถน้ํามัน รถสินคาจากจังหวัดพัทลุง จากจังหวัดตรัง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไปสงสินคาที่ทาเทียบเรือน้ําลึกวันละหลายรอยคัน รถน้ํามันจากคลังน้ํามันในจังหวัด
สงขลามาสูจังหวัดพัทลุง  สูจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนใต  สูจังหวัดตรังวันละ 
หลายรอยคัน แตวายังเปนถนนเล็ก ๆ อยู ผมไดมีหนังสือถึงกรมทางหลวง ผมไดมี 
ขอหารือจากประธานสภาผูแทนราษฎรไปยังกรมทางหลวง แตวายังไมไดรับการปฏิบัติ 
ผมไดตรวจสอบงบประมาณโดยละเอียดแล ว  ไม มี งบสํ าหรับการออกแบบ  
ไมมีงบประมาณสําหรับการศึกษาความเปนไปได ไมมีงบประมาณการกอสรางใด ๆ 
ทั้งสิ้น ผมจึงขออนุญาตทานประธานวาผมขออภิปรายไวเปนหลักฐานสําหรับปนี้
เพื่อที่จะใหกรมทางหลวง เพื่อใหกระทรวงคมนาคมไดแกไขโดยใชงบประมาณเปนตัว
แกไขทั้งปญหาการเจริญเติบโตของเมืองพัทลุงที่ไมสามารถตอบสนองได ทั้งการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงที่กระทรวงคมนาคมไมสามารถที่จะตอบสนองได ผมจึง
ขออนุญาตทานประธานที่จะตัดปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมใน ๒ กรม
ดังกลาวลง ๕ เปอรเซ็นตครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณเชน เทือกสุบรรณ ครับ  
 

- ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๗๒/๑ 
 
  นายเชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เชน 
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย ผมขอ
อนุญาตทานประธานในการอภิปรายตัดลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ทาน
ประธานครับ ถาทานประธานเห็นในคําแปรญัตติของผมก็จะเห็นวางบประมาณของ
กระทรวงนี้ผมตัดนอยมาก โดยขอเท็จจริงทานประธานครับ ผมอยากไดงบประมาณ
สําหรับกระทรวงนี้มากขึ้น โดยความรูสึกวาประเทศไทยเราขาดการพัฒนาในโครงสราง
พื้นฐานอยางจริงจัง ที่สําคัญหมายถึงโครงสรางพื้นฐานในชนบท ทานประธานครับ 
คงจะตองเรียนทานประธานจริง ๆ วา สิ่งที่กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการสวนใหญ
มุงเนนในการพัฒนาลงทุนในโครงการใหญ ๆ แตที่เปนความจําเปนอยางยิ่งของพี่นอง
ประชาชนในชนบท ถนนหนทางการคมนาคมมันแยมากนะครับผมเชื่อวาทุกพรรค
การเมืองเวลาไปหาเสียงกับพี่นองประชาชนก็จะพูดเรื่องการทําถนนที่ปลอดจากฝุน  
ทําถนนที่ไมตองใหพี่นองประชาชนจะตองมีปญหามากมายนะครับถนนในชนบท 
เพราะฉะนั้นเมื่อไปดูถึงงบประมาณที่กระทรวงคมนาคมไดกระจายไปนะครับ ผมตอง 
ขออนุญาตเรียนเปนกรม ๆ นะครับ โดยเฉพาะ ผมคิดวากรมทางหลวงวันนี้ตองเรียนทาน
ประธานครับ โดยขอเท็จจริงวันนี้การกระจายของงบประมาณไมเปนธรรมทานประธาน
ครับ  ทานประธานไปดูนะครับ  มีหลายโครงการที่กรมทางหลวงสรางไวคาง  ๆ  
ผมยกตัวอยางเชน ทางเบี่ยงของสุราษฎรธานี ทานประธานทราบไหมครับสรางเสร็จไว
นานแลวถนน แตวางบประมาณที่จะสรางสะพานขามแมน้ํา ไมทํา ไมมีผมไมรูสรางไว
ทําไมถนน นี่เปนตนเลยนะครับ มีอีกหลายแหงเหลือเกินทานประธานครับ แลวก็ตองเรียน
วาโดยเฉพาะงบประมาณปนี้ ผมเห็นความเปนธรรมที่เกิดขึ้น มันไมเปนธรรมครับ ผมคิด
วามีความจําเปนที่จะตองดูแลไมแนใจวากรรมาธิการไดดูแลใหความเปนธรรมกับ 
ทุกภูมิภาคไหม โดยอัตราเฉลี่ยแลว ผมคิดวาพวกผมชาวปกษใตรูสึกจะไมไดรับความเปน
ธรรมจากการจัดสรรงบประมาณ ทานประธานครับอีกกรมหนึ่งครับ กรมทางหลวงชนบท 
ทานประธานครับ ถาทานประธานอยูในชนบททานประธานจะเห็นวาบางทีใหถนนไปทีละ
กิโลเมตร ครึ่งกิโลเมตรก็มีครับทานประธาน ทําวันนี้ปหนามาทําใหมอีกครึ่งกิโลเมตร 
ถนนเกาบรรทุกหินบรรทุกทรายเขาไปพังแลวทานประธาน แลวกรมทางหลวงชนบท 



 ๓๗๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๗๒/๒ 
 
เราตั้งใจวาเราจะมีอายุ ๕ ป ตั้งแตตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นมา ทานประธานครับถาทาน
ประธานไปดูในบัญชีงบประมาณผม  อยากถามกรรมาธิการวาที่ตั้ งการศึกษา 
ตั้งศึกษาไว ตั้งใจจะใหกรมทางหลวงชนบทอยูถาวรหรืออยางไร ถาโอนงบประมาณสวนนี้ 
ผมเรียนจริง ๆ ครับวากรมทางหลวงชนบทไมเคยดูแลถนนของตนเองเลย เพราะฉะนั้น
งบประมาณซอมแซมถนนที่เปนของกรมทางหลวงชนบทไมมีครับพี่นอง ทานประธานครับ 
ถาทานประธานไปดูนะครับ บางทีหลุมรถยนตตกลงไปไดทั้งคันอยูกลางถนนดวย แตผม
คิดวาเราไมรับผิดชอบที่จะดูแลถนนหนทาง เพราะฉะนั้นโอนถนนเหลานั้นใหกับทองถิ่น 
แลวโอนงบประมาณพรอมกับกําลังคนใหทองถิ่นดวยจะเปนประโยชนมากกวา  
ทานประธานครับผมเพิ่มนิดเดียวครับ กรณีของกรมขนสงทางอากาศ ตองถือโอกาสนี้
เรียนกับทานประธานวาเรามีสนามบินตาง ๆ ในหลายภูมิภาคในหลายจังหวัดที่สรางไว
แลวรางตองเสียเจาหนาที่เขาไปดูแลอยู เฝาอยูเฉย ๆ นะครับ เงินของหลวง เงินของ 
พี่นองประชาชนถูกเอาไปทิ้งรกรางวางเปลาเฉย ๆ  โดยขาดการศึกษาจริง  ๆ  วา 
มันมีความจําเปนที่จะตองทําไหม ผมยกตัวอยางที่บานผม ที่สนามบินเกาะสมุย วันนี้ 
มีความพยายามที่ใชงบประมาณหลายครั้งเขาไปทําประชาพิจารณบาง หลายครั้งที่จะ
สรางสนามบินแหงที่ ๒ ขึ้นสําหรับเกาะสมุย แตผมคิดวาอยางนั้นไมเน็คท เซนซ (Next 
Sense) แน ไมสรางความรูสึกที่ดีแน เกาะสมุยเล็ก ๆ จะไปทําสนามบินถึง ๒ สนามบินซึ่ง
เปนไปไมได ทานประธานครับถาตองการที่จะพัฒนาจริง ๆ ผมวาสนามบินเกาะสมุยนี่ถา
ผมจําไมผิดปหนาก็จะหมด ใบอนุญาตก็จะขาดแลว -------------------------------------------- 
 

- ๑๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๗๓/๑ 
 
แตถาจะทํากันจริง ๆ รัฐบาลก็ไปเวนคืนหรือไมก็ไปหุนกับบางกอกแอรเวย ทําสนามบิน 
ใหไดมาตรฐาน และใหเครื่องบินขนาดใหญมาลงไดแลวดําเนินการ อยางนี้จะเปน
ประโยชนมากกวา แตกรณีที่เกาะนิดเดียวจะไปทําสนามบิน ๒ สนาม คงไมตองคิดเลย
กระมังครับผมถือโอกาสนี้ถามกับทานประธานผานทานกรรมาธิการไปถึงผูรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคมวาความคิดเหลานี้ระงับเสียไดไหมครับ แลวก็ทําใหเปนเรื่องเปนราว
จริง ๆ เราคงไมตองสรางสนามบินจนเปรอะไปหมดทั้งประเทศไทยกระมังครับผม 
ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณฮอชาลี มาเหร็ม ครับ 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ฮอชาลี 
มาเหร็ม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปตย ขอใชสิทธิในการเปน
กรรมาธิการงบประมาณเสียงขางนอยนะครับ ในการขอปรับลดงบประมาณของกระทรวง
คมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจรหรือวา สนข. 
หรือวา สนข. ซึ่งตั้งเอาไว ๕๗๔ ลานบาท ซึ่งเมื่อสักครูนี้ก็มีสวนหนึ่งเพื่อนสมาชิก 
ทานอนุชาไดอภิปรายไปแลวนะครับ นั่นก็คือคาจางที่ปรึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบื้องตนรถไฟเชื่อมการขนสงสินคาระหวางทาเรือ อาวไทย - อันดามัน ซึ่งเปน
หนึ่งในโครงการที่เรียกวา แลนด บริคจ หรือสะพานบก หรือสะพานเศรษฐกิจที่จะเชื่อม
ระหวาง ๒ ฝง ทะเล ระหวางอันดามันกับอาวไทย ซึ่งความจริงก็เปนโครงการที่ลงมา 
ในพื้นที่ของสตูลบานผม แตในฐานะของการเปนกรรมาธิการงบประมาณ พวกกระผมเอง
ไดซักถามตัวแทนของ สนข. ซึ่งมาชี้แจงตรงนี้ในเรื่องของคาจางที่ปรึกษา ๑๐๐ ลานบาท 
แลวก็ทานไดวางเอาไวปนี้ ๔๐ ลานบาท แลวก็ผูกพันไปอีก ๓ ป เราถามถึงหลักเกณฑ 
ในการที่ทานไดตั้งเอาไว ๑๐๐ ลานบาท วามาจากไหน ทางตัวแทนก็ตอบมาก็ไมชัดเจน 
และก็เราถามถึงหลักเกณฑในการสรรหาผูวาจาง สรรหาผูรับจางงานในการที่จะเปน 
ที่ปรึกษาใชงบ ๑๐๐ ลานบาท นี้ ก็ยังไดรับคําตอบซึ่งไมเปนที่พอใจของคณะกรรมาธิการ
เสียงขางนอย และเรายังซักถามในอีกหลาย ๆ ประเด็น ซึ่งทางผูที่ตอบชี้แจงก็ยังไม
สามารถจะใหความกระจางไดวาตั้งไดอยางไร ๑๐๐ ลานบาท มาจากไหน มีหลักเกณฑ 



 ๓๗๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๗๓/๒ 
 
อยางไร และไดเคยลงไปสํารวจในพื้นที่มากอนไหม กอนจะตั้ง ๑๐๐ ลานบาทตรงนี้ นี่คือ
สิ่งที่พวกกระผมไดตั้งเปนประเด็นขึ้นมานะครับ และก็ที่สําคัญที่สุดทานประธาน ในระบบ
รางรถไฟที่เชื่อมระหวาง ๒ ฝง ทะเลอันดามันนั้นเปนหนึ่งในหลาย ๆ แผนงานของ 
แลนด บริดจ ซึ่งทาง สนข. เองก็ไดไปเซ็นสัญญากับทางดูไบ เวิลดส ซึ่งทางดูไบ เวิลดส  
ก็มาติดตอมาคุยกับทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มาคุยกับทางนายกรัฐมนตรี 
และมาคุยกับทางผูนําฝายคาน และก็เคยไดเปนขาวที่แพรออกไป ในเอ็มโอยูตรงนี้ 
และก็ที่ทางกระทรวงคมนาคมไดกําหนดทีโออารออกไปนั้น มีทั้งในเรื่องของระบบ 
ทอขนสงน้ํามันและระบบของรางรถไฟ เร่ืองของถนน เร่ืองของทาเรือซึ่งปดหัวปดทาย 
ทั้ง ๒ ฝง ซึ่งทางดูไบ เวิลดสเขายินดีที่จะใหเงินในการที่จะศึกษาตรงนี้ ซึ่งสิ่งที่ผมสงสัย
ดวยวามันซ้ําซอนกันหรือไม ปนี้เขาตั้งงบ ๑๐๐ ลานบาท และอีกไมกี่วันดูไบ เวิลดส  
กวาจะใหมาอีกมันเปนการซ้ําซอนในงบประมาณตรงนี้หรือไม นี่คือสิ่งพวกกระผมซึ่งเปน
กรรมาธิการไดขอสงวนและก็ขอปรับในการกอสรางตรงนี้วาจะเปนการซ้ําซอน และก็ทํา
ใหโครงการใหญ ๆ ตางคนตางทํา สนข. ก็ทําไปอยางหนึ่ง ทางขนสงทางน้ําก็ทําไป 
อยางหนึ่ง และก็กรมทางหลวงก็ทําไปอยางหนึ่ง เรายังขาดการเชื่อมโยง ขาดการ 
บูรณาการกัน งานใหญระดับ ๓ แสนลานบาท อยางนี้ทานประธานครับ จะตองมีองคกร 
จะตองมีหนวยงานที่เปนแมงานเปนแมงานเปนเจาภาพที่ดูแลทั้งระบบ ทั้งระบบราง  
ทั้งระบบทอ และก็ระบบการขนสง และระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตอเนื่องของโครงการ
ตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนฝากทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในฐานะ
ซึ่งผมเปนกรรมาธิการงบประมาณ จริงอยูนะครับ โครงการนี้จากหาดใหญแลวก็มาสตูล 
ผมเปน ส.ส. สตูล อยากไดเงินไหม อยากได แตวาหลักเกณฑความถูกตอง และก็ความ 
ไมซ้ําซอน การประหยัดงบประมาณเปนสิ่งที่เรามีความตองการ มากกวาในสิ่งตรงนี้  
ก็ฝากเอาไว ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
อาจารยประกอบ รัตนพันธ ครับ  
 

- ๑๗๔/๑ 



 ๓๗๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๗๔/๑ 
 

นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย กระผมขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติเพื่อที่จะพิจารณาในการตัดลด
งบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคมนะครับ รอยละ ๑๕ ทานประธานครับ  
ผมกราบเรียนวาการตัดงบประมาณรายจายของกระทรวงคมนาคมรอยละ ๑๕ นั้น  
ไมกระทบกระเทือนตอแผนงานโครงการนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะเพียงแตกระทรวง
คมนาคมชวยบริหารจัดการควบคุมดูแลใหการบริหารจัดการโครงการแผนงานตาง ๆ  
ไปดวยความโปรงใส ผมกราบเรียนวารอยละ ๑๕ คงไมกระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับ 
ถาทานประธานไดฟงที่ผมไดอภิปรายในมาตรา  ๓ นะครับวา วันนี้ทุกหนวยงาน  
ทุกโครงการ ถาเราบริหารจัดการดี ๆ  สามารถที่จะประหยัดงบประมาณไดไมนอยกวา 
รอยละ ๒๐ นะครับ ผมขออนุญาตตัดรอยละ ๑๕ ในรอยละ ๑๕ ทานประธานครับ ผมขอ
อนุญาตในกระทรวงคมนาคมเพียง ๒ หนวยงานเทานั้นเองนะครับที่ชัดที่สุด หนวยงาน
แรกก็คือหนวยงานของกรมทางหลวงชนบท ผมเขาใจวาทานประธานเอง พวกกระผม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาแหงนี้เราไดพูดจาปราศรัยหลายครั้งวาทําอยางไรวันนี้ 
เสนทางที่อยูในสังกัดของกรมทางหลวงชนบทและถนนเครือขาย ซึ่งขณะนี้มีอยูทั้งหมด
ทานประธานครับที่เปนถนนลูกรัง เพียง ๑๐,๘๒๐ กิโลเมตรเทานั้นเอง วันนี้ถากอสราง
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทกิโลเมตรละประมาณ ๔ ลานบาท งบประมาณ
ทั้งหมด ๔๓,๒๘๐ ลานบาท ทานประธานครับ ๔๓,๒๘๐ ลานบาท ถาเราจัดแผนงาน  
๔ ป เพื่อที่จะกอสรางถนนที่เปนลูกรังใหหมดเลย ที่อยูในสังกัดของกรมทางหลวงชนบท 
ก็ตกประมาณปละ ๑๐,๘๒๐ ลานบาท ถาเห็นวาเงินมากเกินไปก็ขยายแผนงานเปน  
๕ ป ถาเกิดเปน ๕ ป ตกปละ ๘,๖๕๖ ลานบาท ไมมากทานประธาน และเรื่องนี้ 
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเราเคยเสนอแนะในสภาแหงนี้ และในวาระรับหลักการ
กระผมเองก็ไดแนะนําเพื่อนสมาชิกที่จะเปนกรรมาธิการงบประมาณรายจาย ผมเลย
กราบเรียนถามวาเพื่อนสมาชิกไดนําขอแนะนําเหลานี้ ไปพูดจาปราศรัยในชั้น
คณะกรรมาธิการหรือไม เพราะวาเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก ทานประธานครับ ขณะนี้
ถนนที่เปนลูกรังในสังกัดของกรมทางหลวงชนบทนะครับ มีเพียงหมื่นกวากิโลเมตร  



 ๓๗๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๗๔/๒ 
 
๑๐,๘๒๐ กิโลเมตร ถาเปนงบประมาณก็ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมกราบเรียนวาทําไม
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมนี่ ไมคิดที่จะทําแผนงานนะครับ แผนงานตอเนื่อง 
๔ ป เปนแผนงานเลย ๔ ปนี้ถนนจะลาดยางทั้งหมดเลยนะครับ ถาอยางนี้จะยุติธรรม 
นะครับ ไมกระจุกมันเปนการกระจาย  ผมมีเลขรายละเอียดทานประธานครับวา 
ในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ขณะนี้เหลือเทาไหร หมายถึง
ถนนที่เปนลูกรังนะครับ และถาเกิดเราลาดผิวเอซี (AC) ซึ่งมาตรฐานของกรมทางหลวงนี้
กิโลเมตรละ ๔ ลานบาทนี้ก็งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาทนะครับ ๔ ปไปนั้น 
๑๐,๐๐๐ ลานบาทก็ครบนะครับ กราบเรียนคณะกรรมาธิการนะครับวาเรื่องนี้ทานได 
คิดกันหรือไมนะครับ เพราะวาเปนเรื่องที่พวกกระผมซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เราแนะนํากันมาหลายครั้งนะครับ แนะนํามาหลายครั้งก็ขอฝากทานประธานไปยัง 
ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณดวยนะครับวาปตอไปขอไดชวยคิดเรื่องนี้แลวสิ่งที่
ทาน ส.ส. เชน เทือกสุบรรณ กังวล เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกังวลมันก็จะ 
หมดสิ้นไป และคงเหลือถนนในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อีกนิดหนอยเทานั้นเองนะครับ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๗๕/๑ 
 
ก็จะมีถนนลาดยางที่เสร็จเรียบรอยทั่วทั้งประเทศภายใน ๔ ป ก็ขอกราบเรียนเพื่อที่จะเปน
เร่ืองที่ฝากทานประธานฝากไปยังทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณนะครับ ทานอธิบดี
กรมทางหลวงชนบทใหชวยคิดเรื่องนี้ดวยครับ กราบขอบคุณมากครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ยังเหลือผูประสงคจะอภิปรายอีก ๙ ทานนะครับ คุณพิมพภัทรา วิชัยกุล ครับ 
  นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ดิฉันไดขอสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม  
ดิฉันขอใหความสนใจกับกรมทางหลวงมากเปนพิเศษคะ ครั้งนี้ไดจัดงบประมาณสูงถึง 
๔๐,๐๐๐ ลานบาท ดิฉันตั้งใจจะขอปรับลดในสวนนี้รอยละ ๑๐ สาเหตุที่ดิฉันตองปรับลด
งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเนื่องจากวาการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพทําให
เกิดการรั่วไหลของงบประมาณ สังเกตไดจากประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้คะ  
  ประการที่ ๑ ถาทานปองกันไมใหเกิดการสมยอมราคาเวลาประมูล หรือที่
เราเรียกสั้น ๆ กันวาการฮั้วประมูลและปองกันการล็อคสเปก (Lock spec) การรีไซคลิ่ง 
(Recycling) ถนนลาดยาง ทานทราบไหมคะวาถาทานปองกัน ๒ ประเด็นดังกลาวไดแลวนั้น 
ทานจะสามารถนํางบประมาณในสวนนี้ไปขยายชองจราจรไดหลายเสนทางเลยทีเดียว 
ถนน ๔ ชองจราจรที่ไดเร่ิมขึ้นสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ที่ไดดําริเอาไวในเร่ืองของ 
การขยายเสนทาง ๔ ชองจราจรภายในสวนของภาคใต แตพอรัฐบาลตอมาคะ ดิฉัน 
ไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น เกิดการเลือกปฏิบัติหรือเปลาคะ จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปน
จังหวัดหนึ่งคะที่ไมไดรับการขยายชองทางเลยแมแตเสนทางเดียว ดิฉันขอยกตัวอยาง 
เสนทางหมายเลข ๔๐๑๔ คลองเหรง – ขนอม ระยะทางทั้งหมด ๑๗ กิโลเมตรดวยกัน 
เสนทางนี้เปนเสนทางหลักที่พี่นองชาวขนอมตองใชเชื่อมโยง ไมวาจะเปนเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ เชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง หรือแมแตเปนเสนทางที่เชื่อมโยงการทองเที่ยว  
ที่ดิฉันตองพูดใหทานประธานไดทราบตรงนี้ก็เพราะวาประชากรที่มีทั้งหมดของอําเภอ 
ขนอมมากกวา ๒๐,๐๐๐ คน เรามีที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ที่สําคัญ 
ไมวาจะเปนการไฟฟาฝายผลิต การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือแมแตทาเรือขนสงแร 



 ๓๗๖
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๗๕/๒ 
 
ที่สําคัญ ก็คือแรวุลแฟรม แค ๓ บริษัทที่ดิฉันไดกลาวขึ้น ๓ บริษัทเสียภาษีมากมายเลย
ทีเดียวคะ ประการที่สําคัญที่สุดที่ตอนนี้พี่นองชาวขนอมไดเรียกรองก็คือวา ๑๐ ปแลวคะ
ทานที่ไมไดรับแมแตการปรับปรุง ไมไดรับแมแตเสาไฟแมแตตนเดียวที่สองสวางทาง 
ไมไดรับแมแตการขยายไหลทางใหไดเปนไหลทางที่ไดมาตรฐาน ตอนนี้ การที่จะตองแซง
รถจักรยานยนตครั้งหนึ่งจะตองตีเลนเขาเลนขวาถึงจะแซงรถจักรยานยนตได ดิฉัน 
ไมเขาใจคะวาทางกรมทางหลวงชนบทใชมาตรฐานไหนในการตัดสิน ในการขยาย 
ชองจราจร ใชมาตรฐานใดในการตัดสินวาจะขยายชองจราจรเปน ๔ ชองจราจร ดิฉัน 
ขอฝากประธานไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อจะใชประเด็นนี้ในการสอบถาม ในการตัดสิน
งบประมาณในครั้งตอไปกับกรมทางหลวงดวย จากที่ดิฉันไดกลาวมาแลวขางตน ไมวาจะ
เปนเรื่องของการบริหารงานที่ไมมีความชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ ไมมีหลักธรรมาภิบาล
ในการกระจายงบประมาณ จึงเปนสาเหตุที่ดิฉันแจงความประสงคขอปรับลดงบประมาณ
ของกรมทางหลวงลงรอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด ขอบพระคุณคะ อยากจะขอ
เวลาเอาไวใหทานตอไปดวยนะคะทานประธานเวลาที่เหลือคะ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ขอเชิญ 
คุณสาคร เกี่ยวของ เชิญครับ  
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สาคร 
เกี่ยวของ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกระบี่ ทานประธานครับ พระราชบัญญัติ
งบประมาณป ๒๕๕๒ ที่ผมไดศึกษามาแลวมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยในหลายประการ 
งบประมาณหลายสวนในการจัดสรรงบประมาณ ดูเหมือนวาหลายกรม หลายกระทรวง 
ไมไดรับการดูแล ไมไดรับความสําคัญเทาเทียมกัน ---------------------------------------------- 
 

- ๑๗๖/๑ 
 



 ๓๗๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                 สุทธิกานต ๑๗๖/๑ 
 
ทานประธานครับ ในสวนที่กระผมจะขอกลาวในสวนของกระทรวงคมนาคมในมาตรา ๑๒ 
กระทรวงคมนาคมเปนกระทรวงที่สําคัญ มีความสําคัญตอพี่นองประชาชนมาก ไดรับ
งบประมาณถึง ๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งสูงกวาทุกปที่ผานมา ทานประธานครับ กระผม
ไดแปรญัตติตัดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมไป ๑๐ เปอรเซ็นต ตามคําสงวน 
คําแปรญัตติ ทานประธานครับ สาเหตุที่ผมตองตัดงบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตของ
กระทรวงคมนาคม ดวยเหตุผลเพราะวาในบางกรม ในบางหนวยงานของกระทรวง
คมนาคมมีงบประมาณที่ไมเหมาะสมอยู อยางเชน งบประมาณของสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงการจราจร ซึ่งตั้งงบประมาณไวถึง ๕๗๔ ลานบาท แตในงบประมาณนี้
ตั้งไวเกินความจริงในขอ ๔ ของงบประมาณสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
การจราจร คืองบรายจายอื่น ๆ โดยตั้งไวที่ ๔๔๔ ลานบาท ทานประธานครับ ๔๔๔  
ลานบาทนี้เปนเพียงแคคาจางที่ปรึกษาเพียง ๑๗ โครงการเทานั้น ซึ่งผมไดลองเฉลี่ย
มาแลวเปนโครงการคาที่ปรึกษาถึง โครงการละเกือบ ๓๐ ลานบาทครับทานประธาน  
ซึ่งถือวาเปนงบประมาณจํานวนมากเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปญหาและความลําบาก 
ความตองการของพี่น องประชาชนในพื้นที่  ทานประธานครับ  จะเห็นว าร าง
พระราชบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งกระผมไดศึกษามา ไมไดใหความสําคัญกับ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเทาที่ควร ผมมาจากพื้นที่ชายฝงทะเลในจังหวัด
ของผม มีความตองการ การพัฒนาจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปน 
อยางมาก ความรับผิดชอบของกรมพาณิชยนาวี กรมขนสงทางนี้ไดรับการจัดสรร
งบประมาณนอยเกินไป กระผมขอกลาวผานทานประธานไปถึงผูที่เกี่ยวของวาการขนสง
ดานอื่น ๆ ไมวาการขนสงทางบก การขนสงทางอากาศ มีตนทุนที่สูงมาก จึงสมควร 
เปนอยางยิ่งที่ทางรัฐบาลสมควรใหงบประมาณและใหความสําคัญกับกรมการขนสง 
ทางน้ําและพาณิชยนาวี เพราะเปนการขนสงที่มีตนทุนต่ําที่สุด ยิ่งกวานั้น การประมง  
การทองเที่ยวก็ลวนแตตองพึ่งพางบประมาณจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ทั้งสิ้น ในพื้นที่ของกระผมจังหวัดกระบี่ การทองเที่ยว การประมงทํารายไดหลักใหกับ
จังหวัด แตทุกวันนี้ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการประมง การทองเที่ยว การสัญจรไปมา 
ของพี่นองริมชายฝงทะเลไมไดรับการแกไข มีปญหาอีกมาก ยังมีความยากลําบาก  



 ๓๗๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                 สุทธิกานต ๑๗๖/๒ 
 
เนื่องจากทาเรือ ปญหาชายฝงทะเล ปญหาการบํารุงรักษารองน้ํา การขุดลอกระบายน้ํา 
การขุดลอกรองน้ําตาง ๆ ทางทะเลที่ตื้นเขินยังไมไดรับการดูแล ไมไดมีงบประมาณเอาใจ
ใสดูแลจากทางรัฐบาลกลางเลย ทานประธานครับ ความตื้นเขินของรองน้ํากระทบตอ 
การทองเที่ยว กระทบตอการประมง หลังจากที่ผมไดไปลงพื้นที่ ไมวาจะเปนบริเวณทาเรือ
หาดนพรัตนธารา เกาะพีพี ไมวาจะเปนบริเวณทาเรือขามชายฝงทะเลไปสูเกาะลันตา  
อันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก และอีกหลายพื้นที่ที่ไดสัมผัสในพื้นที่
ชายฝงทะเลทางภาคใตยังไมไดรับการแกไข ทั้ง ๆ ที่เปนรายไดหลัก เปนการสัญจรหลักใน
ภาคใต การขนสงทางน้ํา การขนสงทางทะเลไมตองการงบประมาณบํารุงรักษามากครับ 
แลวเหตุอันใดจึงไมใหความสําคัญ  และใหการแกไขกับการขนสงทางน้ําโดยผานทาง
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระผมจึงเห็นวาควรจะตัดงบประมาณในสวน 
อ่ืน ๆ ของกระทรวงคมนาคมมาใหความสําคัญกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
โดยใหงบประมาณที่เหมาะสมกวานี้ ผมอยากเรียนไปถึงกรรมาธิการถึงแผนงาน  
อยากเรียนถามและเรียนฝากกรรมาธิการไปถึงแผนงานกรมการขนสงทางน้ําและ 
พาณิชยนาวี อันมีความสําคัญกับพื้นที่ของกระผมมากครับ 
 
 

- ๑๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๗๗/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รักษาเวลาดวยครับ  
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่)  :  ทานประธานครับ คาจางที่ปรึกษา 
ในการศึกษาเรื่องตาง ๆ มากมายเหลือเกิน ทั้ง ๆ ที่กระทรวงมีขาราชการ มีเจาหนาที่ 
ที่มีความรูความสามารถ หากขาดแคลนบุคลากรแลว ทําไมไมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของตัวเองกอนละครับ ไมตองไปเปลืองงบประมาณ ไมตองไปสิ้นเปลืองกับงบประมาณ
ในสวนของการใชในสวนของคาจางที่ปรึกษาเหลานี้ ทานประธานครับ กระผมจึงขอ 
แปรญัตติตัดงบประมาณที่ตั้งไวของกระทรวงคมนาคมลดลง ๑๐ เปอรเซ็นต เพราะวา
การจัดงบประมาณบางกรมบางกระทรวงมีมากเกินจริง และกระผมขอไมเห็นดวย 
ขอขอบคุณทานประธานมากครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณพุฒิพงศ สงวนวงศชัย 
  นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  กระผม  พุฒิพงศ  สงวนวงศชัย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย จังหวัดชัยภูมิ ทานประธานที่เคารพ กระผมเองไดขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณ ดวยเหตุผลในการจัดงบประมาณของกรมทางหลวง ซึ่งมีงบประมาณ 
อยูประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมเองคอนขางที่จะสงสัยวากรมทางหลวง 
ใชดุลพิจารณาในการพิจารณาโครงการดวยเหตุผลอะไร เพราะบางสิ่งบางอยาง 
ในเสนทางที่มีความจําเปนและเดือดรอนก็ไมไดรับการจัดงบประมาณสนับสนุน ผมเคยมี
หนังสือกราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อผานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เพื่อที่จะขอใหกรมทางหลวงไดสนับสนุนงบประมาณในการที่จะมาปรับปรุง 
ผิวจราจรและขยายไหลทางของทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ใหเปนมาตรฐานทางชั้น ๒ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุผลวาเสนทางดังกลาวมีสภาพชํารุดและปราศจากไหลทาง  
ทานประธานที่เคารพครับ เสนทางที่ผมกลาวนี้ถือเปนเสนทางอีกเสนทางหนึ่งที่สู 
ภาคอีสาน โดยผานไปทางเสนทางของทางเลี่ยงเมืองสระบุรีไปอําเภอชัยบาดาล  
ผานอําเภอเทพสถิตไปอําเภอจัตุรัส อําเภอบําเหน็จณรงค แลวก็ไปที่จังหวัดชัยภูมิ  
ทานประธานที่ เคารพครับ  เสนทางดังกลาวปจจุบันในชวงจากอําเภอเทพสถิต 



 ๓๘๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๗๗/๒ 
 
ไปจนถึงสี่แยกหลวงโคก ปรากฏมีสภาพที่แคบเปนเสนทางเดิมที่ไมมีการปรับปรุง 
ขยายไหลทาง ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง กระผมเองเคยทําหนังสือแลวเคยขอ
งบประมาณไป ปรากฏวาก็ไมไดรับการสนับสนุน ผมจึงวาเหตุผลของการพิจารณา
โครงการของกรมทางหลวงใชเหตุผลอะไรเปนการพิจารณา หรือตองใหมีการตองวิ่งเตน 
ทานประธานที่เคารพ สําหรับงบประมาณที่จะสนับสนุนดังกลาวมีโครงการอีกหลาย
โครงการที่มีการประกวดราคาแลว เทาที่ผมทราบนะครับ มีการประกวดราคาแลว  
แตยังไมมีเงิน ไมทราบวาโดยงบประมาณเหลานี้ของกรมทางหลวงที่มีอยูมันจะเพียงพอ
ตอการจัดงบประมาณแตละป หรือวาตองใหผูรับจางที่ไดงานแลวตองมาวิ่งเตนกับ 
กรมทางฯ ในการพิจารณางบประมาณของแตละป ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ผมอยากเรียน 
ทานประธานวา ผมจึงขอปรับลดงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทลงไปจํานวน  
๑๐ เปอรเซ็นต เพื่อที่จะใหเอางบประมาณที่ปรับลดนี้ไปสรางในเสนทางที่มีความจําเปน 
เพื่อผลประโยชนของพี่นองประชาชนในโอกาสตอไป ขอขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณวิช รมเย็น ครับ 
  นายวิรัช รมเย็น (ระนอง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม วิรัช รมเย็น 
ประชาธิปตยจากจังหวัดระนองครับ ทานประธานครับ ผมไดแปรญัตติและขอสงวน 
คําแปรญัตติไวในกระทรวงคมนาคม โดยขอปรับลดลง ๑๐ เปอรเซ็นต ----------------------- 
 

- ๑๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๗๘/๑ 
 
ทานประธานครับ เหตุผลในการขอปรับลดนี่ก็คลาย ๆ กับบรรดาเพื่อน ส.ส. ทั่ว ๆ ไป  
เหตุหนึ่งก็คือวา ในกรมทางหลวงนั้นงานโครงการตาง ๆ ของกรมทางหลวงไดดําเนินการ
ไปในลักษณะไมเปนธรรม  ไมถูกตอง  และที่สําคัญคือบางรายการนั้นไมโปรงใส  
ทานประธานครับผมขออนุญาตยอนโครงการเกาเมื่อหลายปกอนแตวาเกี่ยวเนื่องกับ
งบประมาณปนี้ทานประธานครับ ทานประธานคงจําโครงการเสนทางลัดสูภาคใต
สมุทรสาคร แหลมผักเบี้ย ชะอําได โครงการนี้มีที่มาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  
มีการอนุมัติวาจางใหกลุมสถาบันการศึกษาออกแบบในรายการ ในรายละเอียด และให
กรมทางหลวงเปนผู รับผิดชอบโครงการ วันเริ่มตนสัญญาคือ ๑ กันยายน ๒๕๔๗  
วันสิ้นสุดสัญญาคือ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ระยะเวลาดําเนินการ ๒๔๐ วัน คาของงานคือ 
๔๒๒,๗๒๗,๗๕๐ บาท ทานประธานครับที่นํามาเปรียบเทียบแลวเกี่ยวโยงและเกี่ยวกับ
งบประมาณปนี้นั้น กระผมนําเรียนวาโครงการนี้ก็มีการศึกษาเรื่อยมา เมื่อถึงวันที่  
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ รัฐบาลในขณะนั้นไดมีนโยบายใหชะลอโครงการและกรมทางหลวง
ไดแจงใหที่ปรึกษาใหระงับการทํางาน แปลวาลมโครงการ ทานประธานทราบดีเพราะวา
อยูในกรรมาธิการมาหลายป ทานประธานครับเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม คณะผูบริหาร
โครงการไดรายงานการยุติโครงการเสนอตออธิบดีกรมทางหลวงและอธิบดีกรมทางหลวง
ไดรับทราบแลว สํานักสํารวจและออกแบบไดเสนอรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมใหกองนิติการ
พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะผูบริหารโครงการเสนอรายละเอียดและ
ขออนุมัติในหลักการเพื่อขอแกไขสัญญาและอธิบดีกรมทางหลวงไดอนุ มัติ เมื่อ  
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผมนําเรียนใหเห็นชัดก็คือวา แมโครงการจะยกเลิกไปแลว  
ลมไปแลว แตวาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ เงินที่จะใชในโครงการนี้ยังมีการเบิกจายใหกับ 
ที่ปรึกษาครับทานประธาน ผมนําเรียนทานประธานครับวา ไมนาเชื่อวามีเร่ืองอยางนี้
เกิดขึ้น ผมจึงตองนําเรียนถามทานกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวาเรื่องอยางนี้เปนความ
จริงหรือไม เพราะเหตุใด ผมมีหนังสือสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ สัญญาจางที่ปรึกษา
งานสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการเสนทางลัดสูภาคใต  สมุทรสาคร  
แหลมผักเบี้ย ชะอํา ทานประธานครับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ แปลวาโครงการลมแลว 
เลิกแลวสัญญายังมี มีการทําสัญญาแกไขสัญญาเพิ่มเติม นั่นหมายความวากระบวนการ 



 ๓๘๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๗๘/๒ 
 
ใชเงินนั้นยังมีอยูก็แปลกประหลาดจึงตองเรียนถามทานคณะกรรมาธิการครับชวยตอบ
เร่ืองนี้ดวยเพราะเปนเรื่องสําคัญและผมเองไมเคยเห็นมากอน อาจจะมีเร่ืองพิสดาร 
แคไหน  เพียงไรนั้นไมทราบนี่คือเ ร่ืองที่  ๑  ที่นําเรียนถามทานคณะกรรมาธิการ  
  อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานผมขออนุญาตวาเพราะเหตุนี้กระมัง 
เงินที่ไดเอาไปใชในโครงการเหลานี้จะถูกตองแคไหน เพียงไรผมไมทราบ แตก็ทําให 
เม็ดเงินไมไดลงไปในพื้นที่ที่ควรจะลง ผมตองขออนุญาตนําเรียนทานประธานไปถึงพื้นที่
และพื้นที่ผมพอจะยกตัวอยางไดชัดเจนนั่นก็คือพื้นที่ของจังหวัดระนองที่ผมเปน
ผูแทนราษฎรอยู ทานประธานครับผมขอปรับลด ๑๐ เปอรเซ็นต เพราะวาการกระจาย
งบประมาณของกรมทางหลวงไมเปนธรรม ไมเหมาะสม ทานประธานครับอยากจะฝากทาน
คณะกรรมาธิการนะครับ ผมไมรบกวนเวลาหรอกครับ------------------------------------------ 
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                           เพทาย ๑๗๙/๑ 
 
ชวยพิจารณาตอบผมหนอยวาหลักเกณฑในการใหงบไปสรางถนน ๔ ชองจราจรหรือ 
๔ เลน ในแตละพื้นที่ ในแตละจังหวัดนั้นมีหลักเกณฑ หลักการใด ประการใดบาง ทําไม
จังหวัดระนองขอมาตลอดระยะเวลาหลายปไมเคยได ไดคร้ังสุดทายสมัย ชวน ๒ 
๔๐๐ ลานบาท หลังจากนั้นตั้งแต ทักษิณ ๑ เปนตนไปไมเคยไดเลย ตอบหลักเกณฑ
หนอยครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)   :   เชิญคุณสมชาย 
โลสถาพรพิพิธ เชิญครับ 
  นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม สมชาย โลสถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ผมมีโอกาสอภิปรายมาตรา ๑๒ เปนครั้งแรกสําหรับ
การพิจารณางบประมาณในวาระ ๒ ในวันนี้ ผมอยากเรียนทานประธานวากระทรวง
คมนาคมมีงบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ ลานบาท จากจํานวน ๕ กรม ๑ สํานักปลัด 
กรมที่ มีงบประมาณมากที่สุดคือกรมทางหลวง  ประมาณ  ๔๐ ,๐๐๐  ลานบาท 
ทานประธานครับถาเราฟงจากเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาจํานวนหลายทาน มีความรูสึกวา
ทุกทานที่อภิปรายนั้นมีความรูสึกในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือกรมทางหลวงไดจัด
งบประมาณอยางไมทั่วถึงแลวก็ไมเปนธรรม เปนประเด็นที่ผมรวบรวมไดสวนใหญ 
ผมในฐานะกรรมาธิการยืนยันวาเปนเรื่องจริง ผมไดมีโอกาสอภิปรายประเด็นนี้ใน 
ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการคอนขางจะรุนแรงในวันนั้นผมจําได ที่ตองยืนยันอยางนี้ 
เรามาดูที่วิสัยทัศนและพันธกิจของกระทรวงคมนาคม เขาบอกวา มุงมั่นพัฒนาระบบ 
การขนสงและจราจรใหสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันเวลา พันธกิจ
บอกวา พัฒนาระบบกลไกและบุคลากรในองคกรรวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา
กอสราง การควบคุมการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ใหมีบริการที่ เพียงพอ 
มีประสิทธิภาพทั่วถึง คุมคาและยุติธรรม แตวาเวลาจัดงบประมาณ ทานประธานครับ 
ไมไดเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่ไดเสนอไวตอคณะกรรมาธิการ สวนทางกันอยาง
สิ้นเชิง ถาเรามองในภาพรวมของแตละภาค ผมอยากเรียนทานประธานวาภาคใตไดนอย
ที่สุดครับ ภาคใตจะไดงบประมาณของกรมทางหลวงซึ่งมีอยูประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  



 ๓๘๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             เพทาย ๑๗๙/๒ 
 
ไมถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท ในขณะที่ภาคกลางมีงบประมาณ ๖,๐๐๐ ลานบาท ภาคอีสาน
ประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท ถาอยากจะมองใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนมองไปที่จังหวัด  
จะเห็นชัดเจนเหมือนที่ เพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายเมื่อสักครู  ไมทราบ 
ใชหลักเกณฑตรงไหนในการพิจารณา หรือวาเลือกวาจังหวัดไหนเปนจังหวัดที่มี ส.ส. 
รัฐบาลจึงให เยอะ  จังหวัดตรังบานผมทานประธานเชื่อไหมปนี้ มี งบประมาณ  
จาก ๔๐,๐๐๐ ลานบาทของกรมทางหลวง มีแค ๑๓ ลานบาท ๑๓ ลานบาทเทานั้นครับ 
มองยอนกลับไป  ๓  ปที่ผานมากรมทางหลวงไดจัดงบประมาณใหจังหวัดตรัง  
๔๗ ลานบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท ผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกวา
การจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงผมไมอยากพูดใหรุนแรงเหมือนที่การประชุม 
ในคณะกรรมาธิการ ผมบอกวาเปนการจัดงบประมาณที่คอนขางจะอัปยศมากที่สุด  
เวลาเก็บภาษีจากพี่นองประชาชน จังหวัดตรังก็เสียกันเยอะเหมือนกัน จังหวัดสตูลก็เสีย
เยอะครับ ในภาคใตทุกจังหวัดก็เสียเยอะเหมือนกัน แตเวลาจัดงบไปคุณใชหลักเกณฑ
ตรงไหนในการพิจารณา เพราะฉะนั้นผมยืนยันวาเพื่อนสมาชิกหลายทานอภิปรายเปน
เร่ืองจริง มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายถึงประเด็นที่วา เมื่อหาผูรับจางไดในพื้นที่แตละจังหวัด
แลวจริงหรือไมที่จะตองมาวิ่งงบประมาณกับกรมทางหลวง ผมยืนยันวาผมไดซักถาม 
ในที่ประชุม ผมซักถามครับแตเราไดรับคําตอบที่ปฏิเสธ ซึ่งขอเท็จจริงหลายทานก็ 
ทราบวาพฤติกรรมเหลานี้มีอยู มีอยูทานประธานครับในกรมทางหลวง สิ่งนี้เปนเรื่องที่นา
เปนหวงเปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นหลักเกณฑที่มีผูเร่ิมคิดคนนโยบายจังหวัดไหนเลือกก็จะ
ใหงบประมาณ เดี๋ยวนี้ตองยอมรับวาผูคิดคนนโยบายไมไดอยูแลว ตองเลิก เลิกพฤติกรรม
เหลานี้แลวจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมแลวก็อยางทั่วถึง ผมตองฝากประเด็นนี้ไว
กับอธิบดีคนใหมเพราะคนปจจุบันนี้จะเกษียณอายุอีกประมาณไมถึงเดือน ตองฝาก
อธิบดีคนใหม ตอไปอยาใชพฤติกรรมอยางนี้ในการจัดสรรงบประมาณใหกับพี่นอง
ประชาชนคนภาคใตคนภาคไหน ๆ ก็คนไทย ----------------------------------------------------- 
 

๑๘๐/๑ 



 ๓๘๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๘๐/๑ 
 
ทุกพื้นที่ตองการใชงบประมาณเพื่อไปสรางใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน 
ในการขนสง ในการคมนาคม ทุกพื้นที่เปนพื้นที่ของประเทศเรา ตองใหความเปนธรรม
อยางทั่วถึง ผมติงเทานี้ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไมอยู เลิกใชไหม 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรค
ประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพ เพื่อหวงเวลาของทางสภา ขณะนี้สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดตรังคือคุณสมชาย โลสถาพรพิพิธ ไดนําเสนอขอหวงใยใหกับ 
ทานประธานถึงกรรมาธิการแลว กระผมขอสงวนไวสําหรับกระทรวงอื่น ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณ นารักมาก เชิญ
คุณสําราญ ศรีแปงวงค เชิญ 
  นายสําราญ ศรีแปงวงค (กําแพงเพชร)  :  กราบเรียนประธานที่เคารพ 
กระผม นายสําราญ ศรีแปงวงค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกําแพงเพชร ผมขอ 
ใชสิทธิสอบถามคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒  
ในมาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม ของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชร ป ๒๕๕๒ 
ทางหลวงชนบทตั้งรายจายไว  ๑๗ ,๐๐๐  ลานบาท  โดยประมาณ  การพิจารณา
งบประมาณรายจายไมไดรับความเปนธรรม โดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร ผมดู 
การกอสรางโครงการถนนลาดยาง ของจังหวัดกําแพงเพชรไมมีแมแตตารางนิ้วเดียว 
ประธานครับผมอยากขอถามกรรมาธิการวา  การที่ ไมจัดสรรงบประมาณใหกับ 
กรมทางหลวงชนบทจังหวัดกําแพงเพชร  เจาหนาที่หรือพนักงานตั้งแตตําแหนง
ผู อํานวยการลงมาจนถึงเจาหนาที่  พนักงานขับรถ  ทั้ งหมดของกรมทางหลวง 
จังหวัดกําแพงเพชรที่ รับเงินเดือนปหนึ่งหลายลานบาท ทานจะใหกินเงินเดือนฟรี 
โดยไมตองทํางานเลยหรืออยางไร ผมขอใหกรรมาธิการตรวจสอบวา โครงการดังกลาว 
มันตกหลนหรือวาไมตั้ งงบประมาณให เลย  จังหวัดทั้ งจังหวัดไม มีงบประมาณ 
สักบาทเดียว ของกรมทางหลวงชนบท  ฝากทานประธานขอดูตรงนี้หรือวาจะโอน 



 ๓๘๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๘๐/๒ 
 
ทางหลวงชนบทของจังหวัดกําแพงเพชรไปอยูจังหวัดทานประธานหรืออยางไร  
ขอชวยดูแลหนอย ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ใชเวลา 
ดีมาก เชิญคุณนคร มาฉิม ครับ สุดทาย สั้น ๆ หนอยนะครับ เชิญ 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพ กระทรวงคมนาคมผมเสนอปรับลดไวรอยละ ๑๕ ผมจะไมอภิปราย
ในประเด็นตาง ๆ เพราะจะซ้ําประเด็นกับเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดอภิปรายไปแลว 
แตวาผมตั้งขอสังเกตวา การคมนาคมของประเทศเรามันจะเดินมาผิดทิศผิดทางหรือไม 
อยางไร แทนที่รัฐบาลแลวก็คณะกรรมาธิการจะผลักดันใหทางกระทรวงพัฒนาระบบราง
ไปในทุกภูมิภาค อยางเชน ภาคเหนือเราใชระบบรางคู ภาคอีสานอาจจะไปแยกที่โคราช 
 

- ๑๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๗ 
สผ. ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๘๑/๑ 
 
แลวก็กระจายออกไปอีสานเหนือ อีสานใต แลวก็สายใต สายตะวันออก ถาเกิดวาเปน
ระบบรางนะครับ เราจะลดปญหาในความเสี่ยงกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในอนาคต 
แลวก็จะลดภาระคาขนสง ลดภาระคาใชจายแลวก็ลดการพึ่งพิง เพราะฉะนั้นผมเห็นวา
กระทรวงคมนาคมควรที่จะมีแผนแมบทในการที่จะแกไขปญหาระบบการขนสง ดีกวา 
ที่เราจะตกเปนทาสหรือวาพึ่งพิงเฉพาะบริษัทรถยนตเพียงอยางเดียว เพราะฉะนั้นก็ขอตั้ง
ขอสังเกตเรื่องนี้ไววา เราควรที่จะถึงจุดในการที่จะพัฒนาระบบขนสงของเราเปนระบบราง
ไดแลว เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมันนี หรือประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่เขาเจริญแลว
เขาจะใชระบบรางเปนจุดหลักในการขนสงระหวางเมืองตอเมือง ภาคตอภาคนะครับ 
เพื่อที่จะลดภาระตาง ๆ ใหกับบานเมืองแลวก็พี่นองประชาชนนะครับ ก็ขอตั้งขอสังเกต 
ไวเพียงเทานี้ครับ 
 นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ  
ทางคณะกรรมาธิการชี้แจงไหมครับ เชิญครับ 
 นายศรีเมือง เจริญศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพอยางสูง กระผม นายศรีเมือง  เจริญศิริ ในฐานะกรรมาธิการ ตามที่เพื่อนสมาชิก
ผูมีเกียรติไดเสนอคําแปรญัตติและไดสงวนคําแปรญัตติเปนจํานวนมาก ดังรายละเอียด 
ที่แตละทานไดอภิปรายเหตุผลสนับสนุนคําแปรญัตติไปแลวนั้น กระผมเองในฐานะที่เปน
กรรมาธิการ  ไดพิจารณาแลวนะครับ  ขอกราบเรียนวา  ในการพิจารณาปรับลด
งบประมาณในสวนของกระทรวงคมนาคม ในปนี้เราไดพิจารณาวากระทรวงคมนาคมนั้น 
ไดมีการปรับลดงบประมาณโดยกรรมาธิการไดรวมประชุมกันแลวก็เชิญหนวยงาน
ทั้งหมดมาชี้แจงนะครับ คณะกรรมาธิการของเราทั้ง ๖๓ ทาน ไดรวมประชุมสอบถามเห็น
ผลแผนดําเนินงานของกระทรวงทั้ง  ๖๓  ทาน  ไดพิจารณาปรับลดงบประมาณ 
จนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมไดมีการปรับลด ลดลงจากป ๕๑ เปนประมาณ 
๒,๘๐๐  ลานบาท  เพราะฉะนั้นเราไดพิจารณาถึงความพรอมในการดําเนินงาน 
ความประหยัดคุมคาในการใชทรัพยากรของประเทศ โดยเปดโอกาสใหสวนราชการชี้แจง
เหตุผลตอกรรมาธิการ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แลวก็ในการแปรญัตตินั้นนะครับ  
ก็อยางที่ทานกรรมาธิการของทาน ขออภัยที่เอยนาม คือทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล และ 



 ๓๘๘ 
สผ. ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๘๑/๒ 
 
ทานปาน พึ่งสุจริต ไดอภิปรายแจงแถลงใหที่ประชุมทราบแลวนะครับวา มีการพิจารณา
อยางไรนะครับ เพื่อเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะกรรมาธิการเราไดลงมติแลวก็เห็นวา
งบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปนี้ สมควรที่จะตองดําเนินการตามจํานวนเงิน 
ที่กําหนดคือ ปรับลดลงแลวนะครับคือ ๖๒,๗๙๓ ลานบาทเศษนะครับ สวนในขอสังเกต
ตาง ๆ ที่ทางทานคณะกรรมาธิการเสียงสวนนอยนะครับ แลวก็ทานสมาชิกผูมีเกียรติไดมี
ขอสังเกตมากมายนั้น คณะกรรมาธิการเราไดมีอนุกรรมาธิการจัดทําขอสังเกตนะครับ  
ซึ่งเทาที่ไดเห็นการจัดทําขอสังเกตนั้น ไดมีสวนที่เปนขอสังเกตนั้น ตามที่สวนใหญของ
คณะสมาชิกผูมีเกียรติไดอภิปรายไวทั้งหมดนะครับ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ มีทาน
คุณหมอชลนาน ศรีแกว เปนประธานอนุกรรมาธิการ ------------------------------------------- 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๘๒/๑ 
 
ถาเห็นขอสังเกตที่ฝากไป ทานทั้งหลายก็คงจะเห็นในขอสังเกตที่อนุกรรมาธิการไดมีอยูใน
ทายงบประมาณที่จะเสนอตอไป กระผมคิดวาวันนี้ในสวนที่คณะกรรมาธิการเราได
พิจารณานั้น ไดพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนอยางดีที่สุด เทาที่สภาพของประเทศ
เราขณะนี้จะทําได เราอยากทําทุกอยาง คณะกรรมาธิการสวนใหญก็อยากเห็นวาประเทศ
เราควรจะมีระบบรางคูทั่วประเทศ ระบบการคมนาคมที่สะดวก ไมวาทั้งรถไฟใตดินและ
ทุกอยาง แตวาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเราในปจจุบัน ประเทศเรามีปญหาเศรษฐกิจ
มากมาย อยางที่ทานทราบ ปนี้รายไดการทองเที่ยวก็ลดลง แลวก็ปญหาตาง ๆ ก็รุมเรามา 
เนื่องจากวาปญหาทางดานสังคม อยางที่พวกเราทราบกันวาปญหาขณะนี้ผมวาตามที่
ปรับลดมาขนาดนี้ สิ่งที่ทุกทานอยากไดเขาลงในพื้นที่ แมแตผมเองก็อยากได อยากมี
รถไฟรางคู อยากมีรถไฟไฮสปด (High-speed) ผานภาคอีสานตอนกลาง ไปบานผมบาง
ที่มหาสารคาม แตวาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของบานเรา อยางที่เราเห็น ปญหาเรื่อง
น้ํามันแพง และปญหาตาง ๆ ขณะนี้ปญหาบางอยางที่ทานถามมา เชน ปญหาเรื่องการ
จะเชารถอะไรตาง ๆ นั้นก็ไมใชงบประมาณ แตเปนการเชา เปนเรื่องอํานาจในการบริหาร
ของรัฐบาล กรรมาธิการก็ขอตอบเพียงแคนี้ ขอบคุณมาก 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ทานสมาชิก
กระผมขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุม เนื่องจากมาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม มีการ
แกไขแตมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ผมจะได
ถามในการลงมติตอไป จึงเรียนเชิญทานสมาชิกที่อยูขางนอกชวยเขาหองประชุมดวย 
เชิญครับ  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอความกรุณาเสียบบัตร
แสดงตนดวย ทานสมาชิกผูมีเกียรติทั้งหลาย โปรดกดบัตรแสดงตน 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 

- ๑๘๓/๑ 



 ๓๙๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๘๓/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กดบัตรเสร็จแลว ไมมี 
ทานใดยังไมไดกด ไมมีนะครับ เชิญเจาหนาที่สงผลการกดบัตร ขณะนี้มีผูเขาประชุม 
๓๐๒ ทาน ครบองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๘๓/๒ 
 
  กระผมขอเชิญทานสมาชิกตอไปนะครับ ใชสิทธิลงคะแนน ผูใดเห็นดวย 
กับคณะกรรมาธิการที่ไดแกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย  
ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียงโปรดกดปุม งดออกเสียง โปรดใชสิทธิ
ทุกทานนะครับ เชิญใชสิทธิไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
มีไหมครับ ไมมีถือวาที่ประชุมนี้ไดใชสิทธิหมดแลว เชิญสงคะแนนมาครับ ผลปรากฏวา
เห็นดวย ๒๓๘ ทาน ไมเห็นดวย ๕๕ ทาน งดออกเสียง ไมมี ไมลงคะแนน ไมมี ถือวาเห็น
ดวยกับคณะกรรมาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๘๓/๓ 
 

ตอไปเปนมาตรา ๑๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เชิญทานเลขา 

นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวน 
คําแปรญัตติครับ  

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปถาไมยกมือผมจะ 
ไมชี้นะครับ เพราะไดมีขอตกลงกันไวแลวครับ คุณวรงค เดชกิจวิกรม เชิญครับ อันดับแรก 
ทานเปนกรรมาธิการดวยก็สั้นหนอยจะดีมากครับ 

นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดพิษณุโลก ทานประธานครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งเศษ ๆ ผมอาจจะเริ่มตน 
ดวยประโยคที่วา ไมไดดวยเลหก็ตองเอาดวยกล ไมไดดวยมนตก็ตองเอาดวยคาถา  
คือภาษานี้ปกติผมไมคุน ทานประธานครับ แตสมาชิกบางทานบอกผมวากอนจะเริ่มตน
ควรจะกลาวเลหมนตสักนิดหนึ่งเผื่อจะทําใหทานประธานตาแจงขึ้น เหตุผลที่ผมจะตอง
เอาประโยคนี้ขึ้นมาเนื่องจากวา ผมเปนผูขอแปรญัตติงบประมาณในมาตรา ๑๓  
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๐ เปอรเซ็นต ผมอยากจะ
เรียนวาในระหวางที่เปนกรรมาธิการเสียงขางนอยเราสังเกตขอสงสัยที่จะมีการทุจริต
เกิดขึ้นครับ เมื่อมีการสังเกตรับทราบวาจะมีการทุจริตเกิดขึ้น จึงเปนไปไมไดเลยที่จะ
ปลอยใหงบประมาณทั้งหมดผานไปดวยดีครับ ผมอยากจะเรียนประธานดังนี้ครับ ผมมี
ขอสังเกตอยู ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ คือโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปา
อนุรักษอยางยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกรอน ถามองในภาพรวมผมอยากจะเรียนประธาน 
นะครับ โครงการนี้เขาเขียนมาไดสวยหรูมากครับ เขามีเหตุผลอยู ๔ ขอ ในการพิจารณา 
เหตุผลขอที่ ๑ เขาบอกวามีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษทรัพยากรดินและปาไมในพื้นที่ปา
อนุรักษ โดยนําแนวพระราชดําริดานปาไมมาใช ฟงสวยหรูนะครับ วัตถุประสงคขอที่ ๒ 
คือ เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการปาไม วัตถุประสงคขอที่ ๓ 



 ๓๙๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๘๓/๔ 
 
คือเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน และวัตถุประสงคขอที่ ๔ คือเพื่อกอใหเกิดการจางงาน  
โดยโครงการนี้ไดมีการแปรงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐ ลานบาท เงิน ๘๐๐ ลานบาทนี้ 
ผูจัดการโครงการไดเอาไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวของอยู ๓ เร่ือง เร่ืองที่ ๑ เอาไปบรรจุ
พนักงานตามกรอบที่ไดรับการอนุมัติจาก ก.พ. ในวงเงิน ๓๐ ลานบาท เร่ืองที่ ๒ และ 
เร่ืองที่ ๓ เปนเรื่องที่สัมพันธกัน คือเอาไปสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน--------------------- 
 

 - ๑๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๘๔/๑ 
 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๑๙,๖๐๐ ฝาย ภาษาชาวบานเรียกวา ๑๑๙,๖๐๐ ตัว และอีกสวนหนึ่งคือ
เอาไปเพาะชํากลาแฝก ๑๐๐ ลานตน ทั้งฝายแมวและเพาะชํากลาแฝกนี่ใชเม็ดเงินทั้งสิ้น 
๗๗๐ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
ผมจําเปนตองขยายความถึงเรื่องภาวะเกี่ยวกับฝายแมวหรือฝายตนน้ํา ทานสมาชิก 
หลายทานไมไดติดตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะไมเขาใจ โครงการกอสรางฝายแมว 
หรือฝายตนน้ํา ภาษาราชการหรือภาษาอังกฤษใชคําวา เชค แดม (Check Dam)  
โดยลักษณะของโครงการนั้นมีวัตถุประสงคหลัก ๆ คือเพื่อตองการชะลอการไหลของน้ํา 
เพื่อตองการเก็บรักษาน้ําไวใชในยามหนาแลง และเพื่อตองการกักเก็บตะกอนเพื่อไมให 
มีการถมในลําน้ําที่อยูดานลาง นี่คือหลักการของฝายแมว  
  ทานประธานที่เคารพครับ ถาเราไดติดตามโครงการนี้ โครงการนี้เคยมี
ปญหาตามหนาหนังสือพิมพของสื่อมวลชนติดตอกันมาประมาณ ๑ ถึง ๒ สัปดาห 
หลักการทั้งรัฐมนตรีและอธิบดีที่เกี่ยวของก็พยายามจะชี้แจงวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดี 
โครงการนี้เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ แตผมจะอยากเรียนทานประธานวาผมมี
ขอสังเกตที่ผมเชื่อวาโครงการนี้มีการทุจริต แตเนื่องจากวาการทุจริตสมัยนี้เปนการทุจริต
ที่แยบยลครับ ไมสามารถที่จะหาหลักฐานที่เปนตัวบุคคลหรือหลักฐานที่เปนเอกสารที่มา
ชี้ชัดวาโครงการนี้ทุจริต จําเปนตองใชตรรกะของเหตุและผลครับ เพื่อใหทานประธาน 
และคณะกรรมาธิการไดรับทราบวาโครงการนี้สอแววทุจริต ขอใหตั้งใจฟงนะครับ ผมมี
ขอสังเกตดังตอไปนี้ครับ ขอสังเกตขอที่ ๑ ที่คิดวาโครงการนี้สอแววทุจริตก็คือวาโครงการ
นี้ ได มีการ เปลี่ ยนแปลงงบประมาณโดยมติคณะรัฐมนตรีประมาณวันที่  ๑๘  
เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ครับ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้นเปนการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากที่ เคยจะตองเอาไปใชปฏิบัติ ในภาวะปกติมาใชในโครงการนี้  
และถาทานประธานติดตามทานประธานจะรับรูวาเปนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ที่ไมนาเชื่อวาจะเกิดขึ้นดังตอไปนี้ครับ งบประมาณที่เขาเปลี่ยนแปลง ๘๐๐ ลานบาท 
โครงการที่เปลี่ยนแปลงคือ เชน ไดเปลี่ยนแปลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของการปองกัน
รักษาปาประมาณ ๙๙ ลานบาทเศษ เกือบ ๆ ๑๐๐ ลานบาทครับโครงการรักษาปา  
ซึ่งขณะนี้ประเทศเรายังมีปญหาในการถูกบุกรุกปาอยู โครงการนี้ถูกเปลี่ยนแปลงครับ 



 ๓๙๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๘๔/๒ 
 
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการอุทยานแหงชาติที่ใชกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติทั้งหมด  
๑๔๗ ลานบาท มีการเปลี่ยนแปลงโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ ลานบาท  
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๒ ลานบาท  
เฉพาะ ๒ สวนนี้ที่ เปนโครงการที่ เกี่ยวของพระราชดําริเกือบ ๑๐๐ ลานบาทครับ  
และทานประธานเชื่อไหมครับวาโครงการอันเกี่ยวเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติโดยปกติแลวงบประมาณเราไมแตะครับ แตก็ไมมีใครเชื่อวามีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รักษาเวลาหนอยครับ 
คุณหมอครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ทานสมาชิก 
ที่อยูดานขางสละเวลาใหผมนะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สละจริงหรือเปลา  
เห็นยกมือ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ผมจะขออนุเคราะหเวลาดวยครับ 
ทานประธานที่เคารพครับ ขอสังเกตขอที่ ๒ ที่โครงการนี้สอแววทุจริตครับ ทานประธาน
เชื่ อ ไหมครับว า โครงการขณะนี้ เปน โครงการ  ๘๐๐  ล านบาท  โดยปกติแล ว 
การเปลี่ยนแปลงโครงการจะตองหาผูที่รับผิดชอบที่มีอํานาจเต็มในการเปลี่ยนแปลง
โครงการ  แตปรากฏวาโครงการดังกลาวตามเอกสารที่ผมได รับจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรากฏวาผูลงนามเปลี่ยนแปลงโครงการคือตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลางครับ ตําแหนงแคผูอํานวยการสํานักบริหารกลางขณะนั้น
รักษาการตําแหนงรองอธิบดีครับ และไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิบดีครับ ประธาน 
นึกภาพดี ๆ นะครับ ผูอํานวยการสํานักบริหารกลางรักษาการรองอธิบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีมีหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้งหมด มันสะทอนใหเห็นวาตําแหนง
อธิบดีไมกลาปฏิบัติ เพราะรูวามีการสอแววทุจริตเกิดขึ้น คลาย ๆ กับวาขาราชการ 
ที่ใจกลา อยากจะโตเร็วจึงทําหนาที่โครงการนี้สงเสริมหรือสนับสนุนใหกับผูใหญ  

          - ๑๘๕/๑ 



 ๓๙๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๘๕/๑ 
 
  ขอสังเกตขอที่ ๓ คือโครงการนี้ดําเนินการดวยความเรงรีบ ใชระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือนเศษ ๆ ครับ ทานคงจะทราบวามติ ครม. เดือนมีนาคมครับ แตกวาจะ
เริ่มโครงการประมาณเดือนมิถุนายน แลวทานคงจะทราบนะครับวาโครงนี้ทําฝายแมว 
๑๑๙,๖๐๐ ฝาย ใชระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ผมถามวาใครจะทําไดครับ ทานประธาน
คงจะจําไดนะครับวาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๐ พรรษา 
ทําฝายแมว ๘๐,๐๐๐ ฝายใชเวลาเปนปครับ แตโครงการนี้ ๓ เดือน แสนกวาฝายครับ  
ซึ่งคนปกติไมนาจะทําไดครับ และรูปแบบของโครงการนี้เขากระจายตามเอกสารที่ผมโชว
ใหดูนะครับ เอกสารที่ผมไดรับจากทางราชการครับ เขากระจายใหหนวยงานราชการ 
ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติโดยกระจายไปที่ตัวบุคคลทั้งสิ้น ๕๐๐ กวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณหมอครับ นี่วาระ ๒ 
นะครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
กําลังจะชี้ใหเห็นวามันทุจริตครับทานประธาน ทําใหผมมีความรูสึกวาผมตองตัดครับ 
ผมไมไววางใจ ถาปลอยใหหมดเดี๋ยวก็โกงกันหมดครับทานประธานครับ ตองอธิบายตอ
ใหเห็นภาพครับ โครงการนี้จัดสรรใหกับเจาหนาที่ทั้งสิ้น ๕๑๖ คนรับผิดชอบ คนหนึ่งคน
รับผิดชอบสรางฝายแมว ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ฝาย ในชวงระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน 
เปนไปไมไดครับทานประธาน ถาทานประธานสังเกตขอที่ ๔ เปนจุดที่ชี้ใหเห็นวาทําไมผม
จะตองเอาเรื่องนี้มาคุยและทําไมคนอยางผม หมอวรงคจะตองบุกเขาไปในปาครับ 
ถึงหลังเขาครับทานประธาน เพราะวาผมไดรับการรองเรียนอยางเปนทางการครับ 
เร่ืองทั้งหมดนี้จะไมเกิดขึ้นถาไมไดรับการรองเรียนจากคนในครับ ไดรับการรองเรียน 
ทั้งจากคนในกรุงเทพฯ ที่อยูในกรมอุทยานแหงชาติ และไดรับการรองเรียนจากเจาหนาที่ 
ที่ทํางานอยูที่อุทยานแหงชาติที่อยูในปาหลังเขาครับ วาโครงการนี้ถูกกําหนดไววาทํา 
แสนกวาจุด จุดหนึ่งกําหนดไว ๕,๐๐๐ บาท และไดรับการรองเรียนวาตองสงเงินใหผูใหญ 
๒,๕๐๐ บาท ผมถามเขาวาการสงเงินใหกับผูใหญ ๒,๕๐๐ บาท ทําอยางไร เขาบอกวา
ใหเปนการตั้งเบิกตามปกติ แตหลังจากตั้งเบิกเสร็จเรียบรอยแลวเอาเงินสด ๆ สงใหกับ
ผูใหญครับ นี่คือขอรองเรียนที่ไดรับจากเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการครับ ผมจึงอยากจะ 



 ๓๙๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๘๕/๒ 
 
เรียนกับทานประธานวา นําไปสูขอสังเกตขอที่ ๕ ครับ ในเมื่อมีขอสังเกตที่มีการทุจริต
เกิดขึ้นผมตองเขาไปในปาครับ ผมมีรูปใหทานประธานดูครับ ผมไปคุยกับเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติที่เขามีความไมสบายใจ เขาบอกวาเจาหนาที่ของเขาสวนใหญแลว 
ไมอยากทําเรื่องนี้ เพราะรูวาโครงการนี้สอแววทุจริต และเกรงวาตัวเขาจะตองรับผิดชอบ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีการประทวงแลว 
คุณหมอครับ  
  (นายเกียรติกร พากเพียรศิลป ยนืและยกมือขึ้น) 
  นายเกียรติกร  พากเพียรศิลป  (ปราจีนบุ รี )   :   ทานประธานครับ  
ผม เกียรติกร พากเพียรศิลป ครับ มัชฌิมา ปราจีนบุรี คือขอประทวงผูอภิปรายนะครับ 
คืออภิปรายผิดขอบังคับขอ ๖๑ ครับ วันนี้เราอภิปรายเรื่องงบประมาณป ๒๕๕๒  
แตทานอภิปรายงบประมาณป ๒๕๕๑ ซึ่งมันไมตรงประเด็นครับ แลวก็เร่ืองนี้พูดกันมา
หลายรอบแลวครับ ซ้ําซาก ขอใหทานประธานวินิจฉัยดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวินิจฉัยครับ คุณหมอ 
ก็หมดเวลาพอดีครับ พอแลวครับ คุณหมอครบั 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ เพื่อนผม 
เขาสละเวลาใหเพิ่มตอครับทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ คุณหมอครับ 
คือเร่ืองนี้ผมฟงมาตลอดนะครับ คุณหมอไมไดพูดวาปรับลดกี่บาทกี่สตางคไมมีเลย 
อันนี้เหมือนกับเปนการอภิปรายไมไววางใจนะครับ ถาผูทํานั้นทุจริตหมอไปเห็นแลวไป
แจงความดําเนินคดีไดครับ คุณหมอก็รูเพราะผูแทนราษฎรรูกฎหมายครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ผมมีหนาที่ตองมารายงานกับ 
ทานประธานสภาครับ แลวในการพิจารณางบครั้งนี้ ถาทุกอยางมันปกติดีผมก็ตองยกมือ
ใหผานหมดครับ แตในเมื่อเรามีความรูสึกวาที่ผานมา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเห็นวาคุณหมอไมได
ยกผานครับ คุณหมอก็คานตลอด ก็เห็นอยูแลวครับ 
 



 ๓๙๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๘๕/๓ 
 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ คือผม
อยากใหทานประธานไดเห็นไดวา เพราะอะไรที่ผมมีความรูสึกวาเราไมสามารถจะให
งบประมาณ 
  (นายเกียรติกร พากเพียรศิลป ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ มีการ
ประทวงตลอด คือวามันเรียบรอยไปแลวครับ ขอใหมันเรียบรอยครับ เอาเนื้อ ๆ ดีกวาครับ 
เชิญครับ ประทวงอะไรอีกครับ 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี)  :  คือพาดพิงการทุจริตของ
ขาราชการนะครับ และก็ไมเกี่ยวกับการอภิปรายในวันนี้นะครับ ขอใหทานประธาน
วินิจฉัยโดยเด็ดขาดครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอรองแลวคุณหมอ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  คือผมเห็นใจทานประธานครับ 
แตทานประธานคงจะทราบนะครับวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือผมตองควบคุมตาม
ขอบังคับ ขอ ๘ นะครับ ผมขอความกรุณาคุณหมอตามที่ตกลงเงื่อนไขกันนะครับ ก็เพื่อ
รักษาวินัยในการประชุม พอแลวนะครับคุณหมอ 
 

- ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๘๖/๑ 
 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานฟงผมอีกสักนิด 
นะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวนะครับทานหมอ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ผมเรียนอยางนี้ครับวา โอ.เค. 
เร่ืองนี้ผมจบแลวครับ ผมกําลังจะ ชวยโคด (Code) ภาพนิดหนึ่งก็ไดวา ผมอุตสาหไปถาย
มาทานประธาน เขาปาเขาดงใชเวลานานมากครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมทราบแลวครับวา 
คุณหมอไดทําเพื่อแกไขปญหาของบานเมือง ก็ขอขอบคุณนะครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  อยางนี้ทานประธานครับ เวลา
จากเพื่อนที่เขาบริจาคใหครับ ทานประธานครับ แลวเรื่องนี้สําคัญมากเปนงบป ๒๕๕๒  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีการประทวงอีกคุณหมอ 
  (นายเกียรติกร พากเพียรศิลป ไดยืนและยกมือขึน้) 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี)  :  ทานประธานครับ มันก็เร่ือง
เดิม 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขณะนี้
ผมไดจบเร่ืองแลว 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูประทวงคุณหมอ  
เขาประทวงคุณหมออยูนั่นแหละครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ดีครับ จะไดตาแจง ๆ ครับ  
ทานประธานครับ ดีครับ จะไดสดชื่นขึ้นมาหนอย 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี)  :  ทานประธานครับ มันเปน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ นะครับ ทานประธานวินิจฉัยดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวินิจฉัยแลวนะครับ 
เลยขอรองคุณหมอแลวครับ ก็พอแลวครับ คุณหมอครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ครับ 



 ๔๐๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๘๖/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ คุณหมอ
ครับ ผมไมอนุญาตนะครับ ขอควบคุมเพราะวาเดี๋ยวมีการประทวงอีกแลวก็ไมจบ และ
เสียเวลาครับ นี่ก็ตีหนึ่งครึ่งแลวนะครับ เห็นใจคนที่เปนประธานดวยนะครับ คุณหมอครับ 
คุณหมอก็รักษาคน แลวคนแก ๆ อยาใหคนแกจะตองช็อก (Chock) นะครับ เดี๋ยว 
คุณหมอตอง เอาผมไปโรงพยาบาล  ชวยกรุณานั่ งลง เถอะครับ  คุณหมอครับ  
ขอความกรุณาเถอะครับ เร่ืองอะไรก็ไมใช เมื่อประธานสั่งแลวถาคุณหมอไมหยุดผมก็ไมรู
จะทําอยางไรครับ ผมก็จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ผมจะใหคุณหมอนั่ง คุณหมอไมนั่ง 
นะครับ ครับ ขอบคุณครับเชิญคุณหมอมีอะไรอีกครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกจิวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลกครับ ผมใชสิทธิ
ที่ผมยังมีเวลาอยูที่เพื่อนสมาชิกมอบใหครับ แลวเรื่องที่ผมพูดนี้เปนเรื่องงบประมาณ 
ป ๒๕๕๒ ครับ  ผมเรียนทานประธานวามีโครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในพื้นที่
อยางยั่งยืน โครงการนี้เปนโครงการป ๒๕๕๒ นี้ กําลังพิจารณาอยูวันนี้ครับโครงการนี้ 
แลวก็ผมจะชี้แจงตัวเลขให เห็นวาทําอยางไร  เพราะอะไรที่ผมตองตัดงบออก  
๒๐ เปอรเซ็นต ผมใชเวลาสั้น ๆ เลย อยางนี้โครงการนี้ตั้งงบประมาณไว ๖๒๒ ลานบาท 
สมาชิกหลายทานคงจะมีเอกสารดูนะครับ ตั้งงบประมาณไว ๒๒ ลานบาท ในโครงการนี้
มีกิจกรรมอยู ๑ กิจกรรม ชื่อวา กิจกรรมฟนฟูปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ของคนอื่น ๕ นาที นะครับ 
ของคุณหมอ ๑๐ นาที ครบแลว พอแลวครับคุณหมอ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 
ทานประธานที่เคารพ ทานองอาจใหผมอีก ๕ นาทีครับทานประธาน ทานองอาจบริจาค
ใหผมอีก ๕ นาทีครับ ทานองอาจบริจาคครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานองอาจไมมีชื่อครับ 
แลวก็อางทั้งสภาก็ไดนะครับ ๔๘๐ คน คนละ ๕ นาทีมอบใหคุณหมอหมด เชิญครับ 
ผูประทวงขางหลังนะครับ 
 



 ๔๐๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๘๖/๓ 
 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม วิรัตน วิริยะพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปตยนะครับ 
ผมขอสละเวลาใหคุณหมอวรงค ๕ นาที ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  บอกใหมสิครับ เพื่อ 
ตัดออก ตัดชื่อออก ๒ ทาน เชิญครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพบ 
ผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณทาน 
ส.ส. วิรัตน จากสุโขทัย ทาน ส.ส. สัมพันธ จากสุโขทัย เชนกันครับ ที่ไดใหโอกาสผมได
ชี้แจงถึงความไมชอบมาพากล ที่เราจําเปนตองตัดงบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นต  
เมื่อสักครูผมชี้ใหเห็นแลววาโครงการนี้ ๖๒๒ ลานบาท  มีกิจกรรมอยู ๑ กิจกรรม ชื่อวา
กิจกรรมฟนฟูปาตนน้ําตามแนวพระราชดําริ ๕๔๗ ลานบาท ผมตองย้ําครับ โครงการ 
ตามแนวพระราชดําริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ เรามักจะใหผานอยู เสมอ  แตมี 
ความไมชอบมาพากล โครงการนี้มีงบประมาณสําหรับปลูกปา ๔๖๐ ลานบาท ตอง 
กราบเรียนทานประธาน ถาทานประธานตั้งสมาธิใจเย็น ๆ ทานประธานจะนึกภาพตาม
ผมนะครับ 
 

- ๑๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๘๗/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ชวยกรุณาอภิปรายไปครับ 
ไมตองเกี่ยวกับผม ผมไมไดวาอะไรทานเลยครับ ผมนั่งสมาธิดีกวาหมออีกครับ อายุ ๘๐ 
กวาปแลวครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  งบประมาณปลูกปาครั้งนี้ตั้งไว  
๔๖๐  ลานบาท  โดยที่งบ  ๔๖๐ ลานบาท ทานอธิบดีไดเขามาชี้แจงวาคาใชจาย  
๙๐ เปอรเซ็นต เปนคาใชจายเรื่องแรงงาน ๙๐ เปอรเซ็นตเปนคาใชจายเรื่องแรงงานคิด 
๙๐ เปอรเซ็นต จาก ๔๖๐ ลานบาท จะไดเปนตัวเลข ๔๑๔ ลานบาท เทากับวาคาใชจาย  
เร่ืองแรงงานในการปลูกปาโครงการนี้เปนตัวเลข ๔๑๔ ลานบาท ทานอธิบดีไดมีการชี้แจง
วาคาแรงงานจะตกรอยละ  ๕๐  บาทตอคนตอวัน  ชา  ๆ  นะครับ  คาแรงทั้งหมด  
๔๑๔  ลานบาท ๑ คน ๑ วัน ๑๕๐ บาทตอคนตอวัน เทากับวาถาคิดเปนจํานวนเงินแลว
จะตองใชคนทั้งหมด ๒๗๖,๐๐๐ คน โครงการนี้นะครับ ใชคนทั้งหมด ๒๗๖,๐๐๐ คน    
แตมีการชี้แจงในที่ประชุมวาในการปลูกปาโครงการนี้จะใชเวลา ๓๐ วัน ถาหาร 
ออกมาแลววา ๑ วันโครงการนี้จะตองหาคนมาทํางาน ๙๒,๐๐๐ คน ผมจะถาม 
ทานประธานวามันเปนไปไดหรือครับวา ในการทํากิจกรรม ๑ วัน จะตองหาคน ๙๐,๐๐๐ 
กวาคนมาทําโครงการนี้ ซึ่งผมมองดูแลวมันไมนาเปนไปได ผมไมเชื่อวาโครงการนี้มันจะ
เกิดขึ้นไดจริงในการจัดกิจกรรม ๑ วัน หาแรงงานคนมาวันละ ๙๒,๐๐๐ คน ทํางาน
ติดตอกัน ๓๐ วัน ในโครงการที่ตั้งไวในภาพรวม ๖๒๒ ลานบาท ผมไมเชื่อวาเกิดขึ้นครับ  
ดั้งนั้นจึงอยากจะเรียนกับทานประธานวานี่คือเหตุผลหลัก แลวผมอยากจะเรียนกับ 
ทานประธานนะครับ เนื่องจากมีเวลาจํากัดวาในเอกสารการปลูกปายอนหลังตั้งแต 
ป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๕๑ ๖ ปใชงบปลูกปา ๔๙๐ ลานบาท ปลูกปาไดแค ๑๗๕,๐๐๐ ไร  
แตโครงการนี้โครงการเดียวปเดียวใชงบ ๔๖๐ ลานบาท ปลูกปาแสนกวาไรเชนกัน  
ซึ่งถาเปรียบเทียบตัวเลขถึง ความเปนไปได ผมถึงย้ําวามันเปนไปไมไดที่จะจาง
แรงงานคนวันละ ๙๒,๐๐๐ คน  ตามตัวเลขเอกสารที่แจงมา ผมถือวา เปนไมไดครับ  
แลวก็อยากจะกราบเรียนนะครับวา ผมบังเอิญมีเอกสารที่ทางสํานักงบแจกใหกับพวกเรา
ในชวงที่มีการประชุมงบประมาณ เอกสารชิ้นนี้เปนเอกสารที่พูดถึงเรื่องการสงงาน ขอที่ ๘ 
บอกวาใหปลูกปาโดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติจะไดประหยัดงบประมาณ ซึ่งเปน 



 ๔๐๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๘๗/๒ 
 
ขอคิด และผมอยากจะฝากขอคิดเพิ่มเติมนะครับ  มันมีโครงการหรือกิจกรรมหลาย ๆ 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันการทําลายปาเยอะแยะเลย ไมวาจะเปนการลักลอบ 
ตัดตนไม ในพื้นที่จังหวัดตรัง การตัดลักลอบทําลายปาในเขตอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ที่ อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ลักลอบเขาไปตัดทําลายปาไม  เขตอุทยานแหงชาติ 
ทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดดูแล ไมไดรับผิดชอบ  
ผมไดรับการรองเรียน รูปนี้คือรูปการบุกรุกปาเมื่อเดือนที่ผานมา ถาเปนไปไดขออนุญาต 
โคดภาพหนอยนะครับ 
  (นายทองดี มนิสสาร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูประทวง อยาประทวง
เลยครับ จะหมดเวลาแลวครับ กําลังจะหมดเวลาพอดีครับ 
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  ขอกราบประธานทานประธานนะครับ 
ขอใชสิทธิครับทาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี การอภิปรายงบประมาณ   
วาระ ๒ เปนรายมาตรา ไมใชการอภิปรายไมวางใจเพราะฉะนั้นขอใหผูอภิปรายตามที่
ทานประธานไดแนะนําแลวถูกตองแลวครับผม ขอใหหยุดในการอภิปราย เพราะเปนการ
อภิปรายที่นําเอกสารขอมูลอะไรที่มาชี้แจงตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยารุนแรงกันถึงขนาดนั้น
เลยนะครับ เพราะวาเราอาศัยซึ่งกันและกันครับ ก็เปดโอกาสใหหมอระบายใหเต็มที่ครับ 
เพราะทานไมไดฉีดยานะครับ เชิญคุณหมอตอครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ          
ผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประชาธิปตย พิษณุโลกครับ ชื่นชมประธานครับ  
อยางนอยดึก ๆ ดื่น ๆ พวกเราจะไดตาแจงขึ้นครับ ผมสรุปอยางนี้ก็แลวกันวาผมตัด 
งบประมาณลง ๒๐ เปอรเซ็นต เพราะวาเหตุการณที่ผมไมไววางใจ ทั้งการเปลี่ยนแปลง 



 ๔๐๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๘๗/๓ 
 
งบประมาณในป ๒๕๕๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดําริ ยังมีการสอไป  
ในแววที่ มีการทุจริตเกิดขึ้น ยิ่งงบประมาณป ๒๕๕๒ นี่ เปนปนี้ เฉพาะโครงการนี้ 
๖๒๒ ลานบาท ปลูกปา ๔๖๐ ลานบาท จางคนวันละ ๙๒,๐๐๐ คน ไมนาเชื่อวา 
มันจะเกิดขึ้นไดจริง ซึ่งเปนไปไมได จึงเปนเหตุผลอันนํามาซึ่งผมขอ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยาประทวงอีกเลยครับ 
เดี๋ยวจะจบแลวครับ 
 

- ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                              สารศิา ๑๘๘/๑ 
 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี)  :  ทานประธาน อาจจะเขาใจ
ผิดตัวเลขนะครับ ดูใหดีนะครับ ไมใช ๙๒,๐๐๐ คนครับ เปน ๙,๐๐๐ คนครับ ดูดี ๆ  
นะครับ  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมคํานวณ
ตัวเลขเกงมากครับ สมัยเรียนมัธยมนี้เลขเอ (A) ตลอดครับ ผมมหาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับ ๑ ชื่อผมติดบอรดที่นิดาครับอาจารย ทานประธานครับ ถูกเชิญใหเปนอาจารยครับ 
แตไมรับ อยากจะเปน ส.ส. ครับทานประธาน ผมไมรบกวนเสียเวลาแลวกันนะครับ 
แตตัวเลขที่ผมนําเสนอเปนตัวเลขจริงที่ไดจากสํานักงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน  
ในฐานะเลขานุการวิปฝายคานครับ  เมื่อสักครูที่ทานนายแพทยวรงคไดแจงกับ 
ทานประธานเกี่ยวกับเร่ืองของเวลา และทานวิรัตน วิริยะพงษ ซึ่งเปน ส.ส. ของสุโขทัย 
พรรคประชาธิปตยไดมอบเวลาใหคุณหมอวรงคนี้นะครับ ตามความเปนจริงกระผมได
หารือกับทานประธานวิปของรัฐบาลแลวนะครับวาของคุณหมอวรงคจะใชเวลามากกวา
ของผูที่ตองการอภิปรายทานอื่น ๆ เปนกรณีพิเศษเพราะวาเปนกรรมาธิการครับ  
ขอทานประธานไดลงชื่อของคุณวิรัตนไดอภิปรายตอดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปก็เปนคุณพิเชษฐ 
เชื้อเมืองพาน ครับ  
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย กราบขอบคุณ
ทานประธานนะครับที่ใหโอกาส ทานประธานครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม วันนี้ มีความสําคัญเปนที่  ๑  ทานครับพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีอยู  
๓๒๐ ลานไร ป ๒๕๐๔ เรามีพื้นที่ปาอยู ๑๗๑ ลานไร ๕๓ เปอรเซ็นตครับของพื้นที่ 
ของประเทศ วันนี้ป ๒๕๕๑ เหลืออยู ๑๐๔ ลานไร คือ ๓๒ เปอรเซ็นต ปรากฏวาเปนปา 
ที่ปลูกขึ้นมาประเภทยางพาราหรือตนสัก หรือตนประดูซึ่งเปนของเอกชนเสีย ๑๑ ลานไร  



 ๔๐๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             สาริศา ๑๘๘/๒ 
 
ปาสงวน ๔๖ ลานไร แลวก็ปาอนุรักษ ๔๖ ลานไร วันนี้จริง ๆ แลวปาดงดิบที่เหลืออยูมีแค  
๔๖ ลานไร เปนที่นาเปนหวงเปนอยางยิ่งนะครับ งบ ๒๐,๐๐๐ ลานบาทที่กระทรวงไดรับ 
ผมไมสามารถที่จะใหทานได รับงบเต็ม ขอตัดลง ๕ เปอรเซ็นตนะครับ เพราะวา 
ไมสามารถที่จะหยุดยั้งการลดลง ลดนอยถอยลงของพื้นที่ปาได สิ่งที่ทานจะตองทํา  
ทานก็พยายามทําชา ๆ นะครับ เร่ืองที่จะตองทําเรงดวนที่สมัยทานอดีตนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณ ชินวัตร ไดทําไวนะครับ คือแผนที่ ๑:๔,๐๐๐ ถาเกิดวากระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมได เพิ่มงบประมาณแลวก็ เร งดํา เนินการรังวัดแลวก็ 
ปกแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวนใหเรียบรอยนะครับ ความเสียหายจะลดนอยลง  
แลวเราสามารถที่จะฟนฟูปาขึ้นมาได ใหมันสมบูรณขึ้นได ทําไมทานไมเพิ่มงบประมาณ
แลวก็รีบทําใหมันเสร็จภายใน ๑ ปหรือ ๒ ป มันจะเปนกี่หมื่นลานก็ตองใชนะครับ  
ผมขอฝากกระทรวงไวดวยนะครับ วันนี้ยุคโลกาภิวัตน ภูเขาทั้งลูกที่อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ใชรถแบคโฮ (Backhoe) ๑๐ ตัว ๒,๐๐๐ ไรนะครับ ถากรมปาไม 
ไมจับหมดเลยครับ ไขแดงเลยครับที่เชียงแสน ดังนั้นผมหวังวารัฐบาลชวยดูแลใหดีดวย
นะครับ ที่ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ยุคที่ มีลัทธิคอมมิวนิสตมีการสูรบกัน 
อยางหนัก พื้นที่ปาเสียหายเปนหมื่นไร ขณะนี้เปนปาขาวโพด แตไมสามารถดําเนินการ
อยางอื่นไดเพราะไมสามารถออกเอกสารสิทธิใด ๆ แมแตสิทธิทํากิน เพราะยังเปน 
ที่ของทหารอยู ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                 สุทธิกานต ๑๘๙/๑ 
 
แตที่ตรงนี้นะครับ ปรากฏวาเปนแผนดินทอง มีผาตั้งประตูสยาม แลวก็ภูชี้ฟา ซึ่งปหนึ่งมี
นักทองเที่ยวหลายแสนคนในฤดูหนาว แตก็ตอบสนองนักทองเที่ยวไมได ถึงฤดูกาล
ทองเที่ยวไมมีที่นอนครับ ไมมีที่กางเตนท ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐาน
ตาง ๆ เพราะวาเปนพื้นที่ที่ทหารยังดูแลอยู พี่นองชนเผาที่อยูในพื้นที่หมื่นไรนี้ตองออก
โฉนดเองครับ คือโฉนดชุมชน ออกรังวัดกันเอง แลวก็ทําเปนโฉนดของชุมชน นาเห็นใจ
มากครับ อยางไรแลวฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เงิน ๒๐,๐๐๐ 
ลานบาท ถาเกิดวามันไมพอทานก็เพิ่มเยอะ ๆ นะครับ แตวันนี้ขอตัดกอน ๕ เปอรเซ็นต
ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ครับ 
  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ ดิฉันไดแปรญัตติไวลดงบประมาณของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๐ เปอรเซ็นต ดิฉันคงไมอภิปรายทุกหัวขอ แตคิดวา
คงจะอภิปรายเพียง ๒ หัวขอเทานั้นเอง แตกอนที่จะอภิปรายดิฉันอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวาดิฉันปลูกปามา ๒๐ กวาป ดิฉันขอยืนยันคะ สิ่งที่หมอวรงค ขออนุญาต 
ที่เอยนามคะ เปนความจริงไมสามารถทําไดคะ ๓๐ วันแสนไร ขณะนี้ดิฉันปลูกปาอยูที่
อุตรดิตถ โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนนโยบายของพรรคประชาธิปตย
เมื่อป ๒๕๓๗ ดิฉันทํามาโดยตลอด ขณะนี้ปลูกอยู ๕๔,๘๐๐ ไร ใชเวลา ๕ ป ยังปลูกไม
เสร็จเลยคะ แลวก็เร่ืองฝายนะครับ เนื่องจากวาดิฉันเขาปาบอย แลวก็เขาไปในปาที่ปลูกนี ้
นอกจากหมอวรงคพูดอะไรทั้งหมดแลว แลวก็คนอื่น ๆ ที่ทานประธานบอกวาฟงจนเบื่อ
แลวเรื่องฝายแมวแสนฝายนี้ จริง  ๆ แลวทัศนคติของเจาหนาที่ที่ทํางานอยู ที่ยังไมมีใคร
พูดถึงก็คือวาบอกกับคนทําฝายวารีบทํา  ๆ ฝนจะมาแลว แลวฝนมันไดชะไปเลย จะไดไม
มีใครมาตรวจสอบไดคะ อันนี้เปนประเด็นที่ดิฉันทราบมาดวยประสบการณตัวเองที่เขาปา 
ปลูกปามา ๒๐ กวาปคะ ดิฉันยืนยันวาสิ่งที่หมอวรงคพูดนั้นเปนความจริงคะ ดิฉันขอพูด
ถึงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จริง ๆ อยากจะชื่นชม แตมาฟงแลว 



 ๔๐๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                              สุทธิกานต ๑๘๙/๒ 
 
ก็เสียใจมากเลยวามีการทุจริตเรื่องตาง ๆ เพราะวาดิฉันอยากจะชื่นชมกรมนี้ เนื่องจาก
กวาปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ตองอาศัยกลาไมแลวก็ความรูทางดานวิชาการ ดิฉัน 
ชื่นชมทุกคนที่มาทํางานกับดิฉัน เปนเวลานับสิบป ประเด็นที่ดิฉันอยากจะถามแลวไม
ทราบวากรรมาธิการไดซักถามไหมคะวา ทําไมอยูดี ๆ ดิฉันตกใจมาก ที่มีนโยบายที่จะให
เชาอุทยาน ทานประธานลองคิดดูสิคะวา กวาจะไดอุทยานมา กวาจะมีคนดูแลอุทยาน  
ไลคนจับคนเขาไปขังคุกตาง ๆ ประชาชนชุมชนที่อยูในอุทยาน พอไดอุทยานมาแลวดูแลว 
ขณะนี้จะใหเอกชนเชาเปนรีสอรท (Resort) แลวทําโรงแรม แลวเชาถูกมากเลยคะ ดิฉัน 
ไมเขาใจวาใหงบประมาณกับกระทรวงนี้ไปแลวเอาอุทยานที่สวยงามที่อุดมสมบูรณไปให
ประชาชนเชาทํารีสอรท นั่นหมายความวาอยางไรคะ นั่นก็เปนสวนหนึ่ง  
  ประเด็นที่ ๒ ที่ดิฉันอยากจะใหความสนใจมากเปนพิเศษ ก็เร่ืองภาวะโลก
รอน ที่ทั่วโลกคุยกันปรึกษากันเรื่องนี้เปนเรื่องที่กระทบกับประเทศไทยคอนขางมาก
เกี่ยวกับเร่ืองการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด ของประเทศไทยนี้เปนที่ ๗ ของเอเชีย 
ขณะนี้ประชากรประมาณ ๔.๒ ตันตอคนตอปที่คนไทยปลอยแกสคารบอนไดออกไซด
หรือแกสเรือนกระจก ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๙๐/๑ 
 
แลวก็ปญหาน้ําทวม ปญหาพายุตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็สืบเนื่องมาจากภาวะโลกรอน แตวา
กรมนี้ มีงบประมาณเพียง  ๙๗  ลานบาท  แลวถูกตัดไป  ปรับลดไป  ๑๗  ลานบาท 
เพราะฉะนั้นเหลือ  ๘๐  ลานบาท  ดิฉันไมทราบวากรรมาธิการไดถามไหมคะวา  
เร่ืองเรงดวนจาก ๘๐ ลานบาทนี้ จะทําอะไรใหเกิดเปนมรรคเปนผลบาง เชนปญหา 
การกัดเซาะชายฝงทะเล ๒,๖๖๗ กิโลเมตร ตั้งแตจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตั้งแตปากน้ําบางปะกงไปจนถึงปากน้ํา 
แมกลองมีการกัดเซาะชายฝง มากกวา ๒๕ เมตรตอป กรมนี้ หนวยงานนี้ จะเอาเงิน  
๘๐ ลานบาท ไปทําเพื่อแกไขปญหาที่กระทบประชาชนมากนอยเพียงใด ดิฉันก็อยากจะ
สอบถามนะคะ จุดที่มีการกัดเซาะรุนแรงมากจะแกไขอยางไร อยูที่สมุทรปราการ  
ขุนสมุทรจีนขณะนี้ลึกเขาไปเปนสิบ ๆ กิโลเมตรแลวคะ ก็ขอสอบถามกรรมาธิการวา 
งบประมาณเพียง ๘๐ ลานบาท จะแกปญหาเรื่องภาวะโลกรอน เฉพาะคาบริหารจัดการ 
ก็คงหมดแลวนะคะ ดิฉันอยากจะใหเงินเพิ่ม แตดิฉันใหไมได ก็อยากจะฝากกรรมาธิการ 
วาชวยพิจารณาเรื่องนี้ดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ขอเชิญ  
คุณพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ครับ  
  นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพ  กระผม  พุฒิพงศ  สงวนวงศชัย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย  จังหวัดชัยภูมิ  กระผมเปนผูหนึ่ งที่ ไดแปรญัตติ เสนอปรับลด
งบประมาณลงเปนจํานวน  ๑๐  เปอร เซ็นต  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่ผมไดเขาไปดูในรายละเอียดงบประมาณของกระทรวง
ทรัพยฯ ในกรมตาง ๆ ไมวาจะเปนกรมอุทยาน กรมปาไม หรือกรมทรัพยากรน้ํา ปรากฏวา
ในการจัดงบประมาณของแตละกรม มีการจัดงบประมาณคอนขางที่จะไมเปนธรรม  
สิ่งที่ผมวาไมเปนธรรมคืออะไรครับ  คือรูสึกจะจัดลงไปในพื้นที่ที่เปนพื้นที่ที่อาจจะ 
เปนพื้นที่ของรัฐมนตรีหรือสมาชิกของพรรคอยู ผมยกตัวอยางเปรียบเทียบใหทานไดเห็น
นะครับ ตามหนังสืองบประมาณ อาทิเชน สํานักงานทรัพยากรภาค ๑ ปนี้ไดงบประมาณ
มา ๒๑๐ ลานบาท ภาค ๒ ได ๙๓ ลานบาท ภาค ๓ ได ๒๒๙ ลานบาท ภาค ๔ ได  



 ๔๑๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๙๐/๒ 
 
๓๐ ลานบาท ภาค ๕ ได ๘๓ ลานบาท ภาค ๖ ได ๖๗ ลานบาท ภาค ๗ ได ๖๓ ลานบาท 
ภาค  ๘  ได  ๗๔  ลานบาท  ภาค  ๙  ได  ๙๓  ลานบาท  ภาค  ๑๐  ได  ๓๕  ลานบาท  
ทานประธานที่เคารพ เมื่อเปรียบเทียบแลวเราเปรียบเทียบดูระหวางภาค ๓ กับภาค ๔  
ภาค ๓ ได ๒๒๙ ลานบาท ภาค ๔ ได ๓๐ ลานบาท ในภาค ๔ ซึ่งประกอบดวยจังหวัด
เหลานี้คือขอนแกน ชัยภูมิ กาฬสินธุ หรือมหาสารคาม เปนตน ซึ่งพื้นที่จังหวัดดังกลาว
เปนพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานที่มีความแหงแลง มีความกันดารขาดแคลนเรื่องน้ํา 
เปนอยางมาก เงินเพียง ๓๐ ลานบาท แจกไป ๔ – ๕ จังหวัด ผมอยากเรียนถาม 
ทานประธานผานไปยัง  อาจจะเปนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรือรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวามันเปนธรรมแลวหรือ จังหวัดชัยภูมิ 
ของผมถื อ เปนจั งหวั ดที่ แห งแล ง  เป นจั งหวั ดของตนน้ํ าชี  งบประมาณจาก 
กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งปนี้มีทั้งหมด ๑,๕๐๐ กวาลานบาท แตใน ๓ – ๔ จังหวัดนี้ ไดเพียง 
๓๐ กวาลานบาท การจัดงบประมาณเชนนี้มันเหมาะสมเปนธรรมหรือเปลา ผมจะเรียน
ใหทาน ผมไดเปนอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเรื่องน้ํา -------------------------------- 
 

- ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๙๑/๑ 
 
ผมมีโอกาสไดของบประมาณเหลือจายป ๒๕๕๑ เพื่อมาดูวางบประมาณของกรมทรัพยากร
น้ําป ๒๕๕๑ ไดจัดงบประมาณไปยังที่ใดบาง ปรากฏวางบประมาณที่เหลือจายมา  
๑๔๐ กวาลานบาท จัดไปเพียง ๙ จังหวัดในประเทศไทย นอกจาก ๙ จังหวัดแลวนอกนั้น
ไมไดรับงบประมาณเลย ฉะนั้นเปนเรื่องที่มีคําถามวาในการจัดงบประมาณของกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ําคอนขางที่จะไมเปนธรรม 
ไมพิจารณาบนพื้นฐานของความเปนจริงที่มีความขาดแคลนและความแหงแลง มันเปน
เครื่องสอไปถึงในการที่จะทํางานในโครงการใหญ โครงการเมกกะโปรเจ็คท ในโครงการ
เมกกะโปรเจคทตามนโยบายของรัฐบาลโดยทานสมัคร สุนทรเวช ไดกําหนดการภาระ
ความรับผิดชอบใหแกกรมชลประทานในเรื่องของโครงการผันแมน้ําโขง ซึ่งตองใช
งบประมาณถึง ๔ แสนลานบาท แตปรากฏวาหลังจากที่ผมไดสอบถามผูรูหรือผูอานใน
โครงการที่ทานทําเสนอมา โครงการเมกกะโปรเจคทผันแมน้ําโขง ๔ แสนลานบาท จังหวัด
ชัยภูมิผมไมไดรับประโยชนจากโครงการนี้เลยคือไมไดรับอานิสงสเลย ฉะนั้นเปนความ
จําเปนอยางยิ่งที่จังหวัดชัยภูมิของผมซึ่งเปนตนของน้ําชีตองหาหนทางในการที่จะหา
แหลงน้ําเพื่อพี่นองประชาชนโดยการที่จะพัฒนาหรือโดยการที่จะขุดลอกฟนฟูแหลงน้ํา
ตาง ๆ กักเก็บน้ําเพื่อไวใชใหแกพี่นองในยามหนาแลง ในสวนภารกิจที่ โครงการ 
เมกกะโปรเจคทในสวนของที่กรมทรัพยากรหรือกรมเปนผูรับผิดชอบตามคณะกรรมการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทานตามนโยบายของรัฐบาล
ทานสมัคร สุนทรเวช  ประมาณ ๓ แสนกวาลานบาท ผมเกรงวาในโอกาสตอไปถามี
พฤติกรรมการจัดงบประมาณนี้ที่ไมเปนธรรมนี้นาเปนหวงครับ ฉะนั้นผมถึงฝากเปน
ขอสังเกตไว ณ สภาแหงนี้ในโอกาสนี้ขอขอบคุณครับผม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ เชิญคุณสุธรรม  
ระหงษ ครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นาวาตรี สุธรรม ระหงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร  
พรรคประชาธิปตย ในมาตรานี้ผมไดขอปรับลดงบประมาณลงไวนะครับ และจะขอ 
อนุญาตไดอภิปรายสนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชื่อก็บอกอยูแลว 



 ๔๑๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๙๑/๒ 
 
ทานประธานครับ ภารกิจหลักก็คือดูแลเรื่องนี้ เร่ืองสิ่งแวดลอมของเราซึ่งเปนเรื่องที่ 
นานาอารยประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวใหความสําคัญอยางยิ่ง มาดูในสวน
ของงบประมาณที่เราจัดสรรไวสําหรับปนี้นะครับก็ถูกตัดลงไปไดรับเหลือประมาณ  
๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจของทานก็ทราบดีครับวาคงจะ 
ไมเพียงพอนะครับ อยางไรก็ตามผมก็อยากจะเรียกรองใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดใชงบประมาณที่เปนภาษีของพี่นองประชาชนอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริง ๆ  
เปนประโยชนกับพี่นองประชาชนจริง ๆ นะครับ ถาหากวาเรามองถึงภาพรวมทางดาน
สิ่งแวดลอมของไทยทานประธานครับ ตองยอมรับครับวาเมื่อยอนหลังไปดูเปรียบเทียบ
กับในขณะนี้สภาพแวดลอมของเราเสื่อมโทรมลงไปมากทีเดียว วันนี้ผมคงไมไดอภิปราย
ลงไปเจาะลึกถึงเม็ดเงินงบประมาณหรอกครับเพราะทราบดีอภิปรายอยางไรก็คงเปนไปตามที่
ทางกรรมาธิการไดพิจารณาไวแลวก็จะบอกถึงภาพรวมมันก็สะทอนปญหาในพื้นที่ 
เพื่อเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัตินําเปน
ขอมูลเพื่อประโยชนจะเหมาะสมกวา ทานประธานครับในสวนของสภาพแวดลอม 
ในปจจุบันนี้ถาดูในภาพรวมแลวมันเสื่อมโทรมลงไปแลวก็โดยเฉพาะในจังหวัดที่มี
อุตสาหกรรมตาง ๆ ไปตั้งอยู ผมขออนุญาตยกตัวอยางครับจังหวัดผมสมุทรสาครจังหวัด
เล็ก ๆ ครับทานประธานครับ อุตสาหกรรมไปตั้งประมาณ ๕,๐๐๐ โรง มีอุตสาหกรรม  
มีชุมชน มีแรงงานตางดาว ปญหาตามมาเลยครับ โรงงานไปตั้ง------------------------------- 
 

- ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                เพทาย ๑๙๒/๑ 
 
น้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะมูลฝอย แรงงานไปอยู ทานลองหลับตานึกภาพสิครับ แลวก็
ปญหานี้ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น  มากขึ้นตามลําดับ  พี่นองประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาครก็เฝามองวาจะมีหนวยงานใด มีสวนราชการใดไปแกไขปญหานี้หรือไมอยางไร
ครับ ผมเองก็ติดตามกระทูตาง ๆ แนวผมก็จะเปนเรื่องนี้ครับ คางสภาอยูกระทูหนึ่ง 
เมื่อสัปดาหที่แลวทานประธานบรรจุเขาไปแลวรัฐมนตรียังไมมาตอบ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา
ปญหาตาง ๆ ทางกระทรวงคงจะไดประชุมรวมกันกับกระทรวงอื่น ๆ เพราะผมมั่นใจวา
กระทรวงทานกระทรวงเดียวไมสามารถจะแกไขปญหานี้ได เพราะวามีความเกี่ยวเนื่อง 
ยึดโยงกับอีกหลายหนวยงาน ยกตัวอยางงาย ๆ ครับ วันนี้ถาของเสียที่ปลอยหลุดออกมา
จากโรงงานอุตสาหกรรม หลุดจากทอ พนจากปลอง ก็เปนหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ 
เปนหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตวาอํานาจหนาที่ 
ถาหากวากระทรวงไปดูแลวทราบดีวาโรงงานนี้ปลอยออกมา น้ําเสีย ปลอยควันพิษ
ออกมา ไมมีอํานาจหนาที่ไปปดเขา ตองเปนอํานาจหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อยางนี้ครับยกตัวอยางงาย ๆ อยางนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวามันถึงเวลาแลวครับตองมี
เจาภาพที่จะไปดูแลบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมอยางจริงจังสักทีหนึ่งแลวครับ  ผมก็ 
คงจะฝากถึงหนวยงานที่เกี่ยวของแลวก็ตัวของกระทรวงเองไดใหความสําคัญกับจังหวัด 
ที่มีปญหาทางดานสิ่งแวดลอมมาก ๆ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้ง 
เพื่อพี่นองประชาชนที่เขาอยูบริเวณนั้นที่เขาทนทุกขทรมานมานานแลวจะไดพนจาก
ปญหาตาง ๆ พนจากทุกขทรมานเสียทีครับ หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานราชการที่ผม
สะทอนปญหาใหคงจะรับไปแลวก็ไปแกไขโดยเร็ว กราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ คุณธีระชาติ 
ครับ คุณธีระชาติไมอยูนะครับ คุณวิชัย 
  นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายวิชัย  ล้ําสุทธิ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ผมดูงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว
ผมปรับลดไว ๑๐ เปอรเซ็นต ทานประธานครับ งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทําไวอยางฉาบฉวย ทําตามงบประมาณเกา ๆ ที่ดูที่แลว หมายความวา 



 ๔๑๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             เพทาย ๑๙๒/๒ 
 
ในปที่แลวทํางบประมาณอยางไร ป ๒๕๕๒ ก็ทําตามเหมือนเดิมครับ ทุกครั้งที่ผม
อภิปราย ทุกครั้งที่ผมหารือตอทานประธาน ผมไดแจงปญหาทุกครั้ง โดยเฉพาะปญหา
เร่ืองมลพิษ ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาเรื่องมลพิษ ไมวาน้ําเสีย อากาศเสีย ขยะ 
ที่ปจจุบันมีปญหาเพิ่มขึ้นตามลําดับ มีการประทวงกันบาง เดินขบวนกันบาง ปดถนนบาง 
สิ่งเหลานี้ถาประชาชนเขาไมเดือดรอนเขาก็ไมทํา นี่คือปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อันนี้ 
ไมเกี่ยวกับม็อบพันธมิตรหรือม็อบ นปก. แตมีปญหาที่เกิดขึ้นมานานแลวที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยองหรือที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทานประธานครับ สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นตองมีตนเหตุสําคัญ ถึงมีปญหาที่เกิดกระทบตอชีวิตของประชาชน ซึ่งปจจุบัน 
สวนราชการไดคิดเอง วางแผนเอง ซึ่งไมสะทอนปญหาของประชาชนอยางแทจริง 
ทานประธานที่เคารพครับผมเปน ส.ส. จังหวัดระยองนั้นจีดีพีอันดับตน ก็คือหมายถึงวา
เปนจังหวัดที่พอมั่งคั่งเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ แตสงผลกระทบสําหรับสิ่งแวดลอมนั้น
กับประชาชนโดยตรง เพราะมีโรงงานมากขึ้น -------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๕ 
สผ ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๙๓/๑ 
 
มีประชากรมากขึ้น มีอาชญากรมากขึ้น แตความสุขของประชาชนที่จังหวัดระยองนั้น
นอยลง  สิ่งที่ตองบอกสวนราชการใหมาดูแลก็คือ  เ ร่ืองของการควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไมใหปลอยมลพิษใหมากขึ้น แลวก็ไมสรางมลพิษที่ขยายวงมากขึ้น  
ทานประธานที่เคารพ กระทรวงนี้งบประมาณ ๑๙,๕๘๘ กวาลานบาท เพิ่มจากปที่แลว 
ประมาณ ๗๖๘ กวาลานบาทนะครับ แตกรมควบคุมมลพิษไดงบไป ๔๘๗ กวาลานบาท 
ถือวานอยมากครับทานประธาน เพราะวาโรงงานทั้งประเทศมีประมาณ ๘๐,๐๐๐  
กวาโรง มีอัตราเสี่ยงภัยในการปลอยมลพิษประมาณ ๓๐,๐๐๐ กวาโรงงาน ทานประธาน
ครับ ทานประธานทราบไหมครับวา กรมมลพิษจัดซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษเคลื่อนที่ ๑ คัน  
๘ ลานบาทเทานั้นเองครับ ดูแลโรงงานทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ กวาโรง อยางนี้มันจะพอเพียง
อยางไร ที่โรงงานมีตั้งอยูหลายจังหวัด ตั้งอยูหลายโรงงาน เกิดเหตุที่ระยอง รถอยู
เชียงใหม อยางนี้จะทําอยางไรครับทานประธาน  
  ปญหาที่ ๒ ก็คือ ปญหาเรื่องบุคลากร ทราบวากรมมลพิษนะครับดูแล
มลพิษสิ่งแวดลอมมี ๑๐๐ กวาคนเทานั้นเอง  
  ปญหาที่ ๓ คือการทําความชี้แจงเขาใจกับประชาชน ปรากฏวาสวนมาก
กรมมลพิษไมคอยชี้แจงใหประชาชน ประชาชนขาดความมีสวนรวม เร่ืองของงบประมาณ
สัมมนาและฝกอบรมนี่ กรมมลพิษลดลงทุกป ๆ นะครับปนี้เหลือประมาณสัก ๖ คร้ัง  
  ปญหาที่ ๔ ก็คือเปนปญหาที่ขาดความเปนกลาง ทุกครั้งที่ผมอภิปราย 
วามาตรฐานความเปนกลางของกรมควบคุมมลพิษ  หนวยงานที่ดูแลโรงงาน 
ก็คือกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง ๒ นี้ใชเครื่องมือตรวจวัดอากาศและดูแลโรงงาน ปรากฏวา
วัดอากาศอยางไรก็ไมเกินคามาตรฐานกําหนดนะครับ แตกระทรวงสาธารณสุขตรวจ
อยางไรก็เกินคามาตรฐานกําหนด ก็อยากให ๒ กระทรวงนี้ นํางบไปตั้งเครื่องมือ
สวนกลางเพื่อจะไดจัดคามาตรฐาน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นอกมั่นใจวา คาเปนกลาง
คือคาอะไร ทานประธานครับ ปญหามลพิษไมวางบประมาณของกรมควบคุมมลพิษ  
กรมสง เส ริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม  งบประมาณนอยมากนะครับ  ผมปรับลดไว  
๑๐ เปอรเซ็นต ก็ลดอีก ไมรูจะทําอยางไรครับทานประธาน เพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลด 



 ๔๑๖ 
สผ ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๙๓/๒ 
 
งบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเกลี่ย
ใหมใหเหมาะสมนะครับ ที่มีความจําเปน ดังนั้นการจัดงบประมาณตองมีธรรมาภิบาล  
จึงอยากใหงบประมาณถึงประชาชนอยางแทจริง กรรมาธิการบอกผมวา วันนี้มีการ
ปรับปรุงธรรมาภิบาลแลว ผมก็จะคอยติดตามดูวางบประมาณประจําป ๒๕๕๒  
ที่เกี่ยวกับมลพิษที่จังหวัดระยอง ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ  
คุณนคร มาฉิม ครับ 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมขอเรียนถามสั้น  ๆ  กับทานประธานผานไปยั ง
คณะกรรมาธิการ  ผมได เคยอภิปรายไวตั้ งแตวาระ  ๑  นะครับโดยเคยกลาวหา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวา การจัดสรรงบประมาณนี่นะครับไมมีธรรมาภิบาล เนนไป
ลงที่จังหวัดของรัฐมนตรีก็คือ สุโขทัย แลวก็จังหวัดที่มี ส.ส. ของพรรคที่รัฐมนตรีสังกัดอยู 
ก็คือ นครสวรรคกับราชบุรี ตามรายละเอียดในแผนงานที่กรมทรัพยากรน้ําชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการ และผมไดไปตามมาดูรายละเอียด ทราบขาวการพิจารณาเบื้องตนวา--- 
 

- ๑๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๙๔/๑ 
 
ทางคณะกรรมาธิการไดปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง แตพอมาพิจารณาในวาระ ๒ นะครับ ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรเลย งบก็ยังคงไดรับการจัดสรรไปอยางไมเปนธรรมใหกับคนไทย   
ทั้งประเทศ มิหนําซ้ําทานประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานดวยขอเท็จจริง
วาทานรัฐมนตรีกลับเอาสิ่งที่ผมอภิปรายบนพื้นฐานใหรัฐมนตรีกระจายงบประมาณใหกับ
คนไทยทั้งประเทศในการพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดความเปนธรรม ไมใชมีเจตนาอยางใด
อยางหนึ่งที่จะนําเอาความประสงควาไมตองการใหไปสรางแหลงน้ําในจังหวัดสุโขทัย  
บานเกิดของทาน แตทานกลับใชสิ่งที่ผมไดเสนอแนะบนพื้นฐานและก็บนความจริงไป
กลาวหาวา ส.ส. นคร  ส.ส. จังหวัดพิษณุโลกไมตองการใหพัฒนาแหลงน้ําในจังหวัด
สุโขทัยใหกับผูนําชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมันไมเปนความจริงเลยนะครับ ก็ขอถือ
โอกาสนี้ เ รียนถามทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการวาทานไดใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ําไดชี้แจงในการจัดการงบ
ดังกลาวใหเกิดความเปนธรรมกับคนไทยทั้งประเทศมากนอยเพียงใด  อันนี้ เปน      
ประเด็นที่ ๑  
  ประเด็นที่ ๒ อยากจะฝากไวสั้น ๆ ครับทานประธาน เนื่องจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องปาไม เร่ืองอุทยาน
แหงชาติ อันที่จริงแลวผมไดอภิปรายไปตั้งแตตน เปนเบื้องตนวาถาเกิดมีการรวมมือกัน
ระหวางกระทรวงทองเที่ยวก็คงจะมีการปรับปรุงและก็พัฒนาอุทยานแหงชาติที่มีอยู     
ทั้งประเทศหลายอุทยานมาเปนแหลงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับคนไทยและ
ชาวตางชาติได และก็นํารายไดมาไดไมนอย แตวาปญหาทั้งที่ดิน ปญหาทั้งปาไม ปญหา
ขอพิพาทระหวางที่ดินของรัฐกับประชาชนก็ยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร ก็อยากจะเรียน
ถามทานประธานไปยังกรรมาธิการวาในระบบการจัดทําแนวเขตที่ดินเปนมาตรฐานเดียว 
ก็คือระบบรีเช็ค (Recheck) ที่ดิน ทางกระทรวงจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในชวงเวลา
ป ๒๕๕๒ หรือไมนะครับ เพื่อที่จะแกไขปญหาแลวก็เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ เรงรัด 
การแกไขปญหาที่ทับซอน เรงรัดแกไขปญหาเรื่องที่อยูอาศัย และก็การประกาศที่ปาทับที่
ของราษฎรใหแลวเสร็จ ใหเด็ดขาดนะครับ ผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนทานประธานผาน
ไปยังคณะกรรมาธิการครับ  



 ๔๑๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๙๔/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ พอแลว
กระมัง ทานกรรมาธิการมีอะไรชี้แจงไหมครับ  
  นางสาวนริศา  อดิ เทพวรพันธุ  (นครศรีธรรมราช )   :   ขออนุญาต             
ทานประธานคะ แปบเดียวเองคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แปบเดียวนะครับ        
เชิญครับ  
  นางสาวนริศา  อดิ เทพวรพันธุ  (นครศรีธรรมราช )   :   กราบเรียน            
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นริศา อดิเทพวรพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตยคะ ทานประธานคะ ดิฉันขอตัดงบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลง  ๑๐  เปอร เซ็นตนะคะ  เนื่องจากทานให
ความสําคัญในเรื่องกัดเซาะชายฝงทะเลนอยเกินไปนะคะ ทานประธานคะดิฉันตองเรียน
วาชายฝงทะเลของประเทศไทยมีทั้งหมด ๒๓ จังหวัดในขณะนี้ที่ประสบปญหาในเรื่อง
ของการกัดเซาะชายฝง ซึ่งก็มีความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไปในแตละพื้นที่นะคะ 
แลวก็ปญหานี้เกิดขึ้นนะคะ ทําใหเกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพยสินของพี่นอง
ประชาชน และก็สูญเสียในทรัพยสินของทางราชการนะคะ ทานประธานคะ ดิฉันตอง
เรียนวาในปจจุบันนี้ปญหานี้เปนปญหาที่สําคัญ แลวก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ 
ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพในการดูแล     
ในเรื่องนี้ไดทําการสํารวจมาแลวคะวาพื้นที่ที่มีปญหารุนแรงและเรงดวนคือที่จังหวัด       
สุราษฎรธานี ที่จังหวัดสงขลา และก็ที่จังหวัดของดิฉัน คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ  
  
                         - ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๙๕/๑ 
 
ไมวาจะเปนที่อําเภอทาศาลา อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร ประสบปญหาในเรื่องนี้ 
ดิฉันไดมีโอกาสหลายครั้งที่ไปเยี่ยมพี่นองประชาชน ซึ่งประสบปญหานี้ตองบอกวา 
เดือดรอนมาก ๆ แลวก็จริง ๆ ยกตัวอยางใหทานเห็นวาไปเยี่ยมพี่นองบานหนึ่ง น้ําซัด
มาถึงหลังบาน ดิฉันก็ถามเขาวาทําไมเขาถึงไมยายไปอยูที่อ่ืน เขาก็บอกวาเขาไมมีพื้นที่ 
ที่สามารถที่จะโยกยายไปได หรือวาวัดที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนั้น 
จตุคามรามเทพกําลังดัง วัดก็ไดทําจตุคามขาย พื้นที่วัดจากที่มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ ไร 
กัดเซาะไปเหลือเพียง ๗ ไรเทานั้น อันนี้ก็เปนการยกตัวอยางใหทานเห็นถึงปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น ทานประธาน ดิฉันตองบอกวางบประมาณที่ทางกรมไดรับมาในการ
บริหารจัดการเรื่องนี้จํากัดจริง ๆ เพราะฉะนั้นดิฉันขอใหทางกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงไดบูรณาการรวมกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในการที่จะแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนซึ่งกําลังประสบปญหาอยู 
ขอบคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณ จบการอภิปราย
ในมาตรา ๑๓ 
  นายมานิตย นพอมรบดี (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน ขออนญุาต 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายมานิตย นพอมรบดี (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม มานิตย นพอมรบดี กรรมาธิการ  ผมขอชี้แจงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนของกรมทรัพยากรน้ํา ในความ
หวงใยของทานสมาชิกหลายทานที่เห็นความสําคัญของกรมทรัพยากรน้ํา สิ่งหนึ่งที่ 
กรมทรัพยากรน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งเปนงบลงทุนประมาณ ๑,๕๐๐ ลานบาท 
ถาเทียบกับทางกรมชลประทานซึ่งไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาทนั้น  
ก็ถือวาไมมาก แตวาการจัดสรรนั้น ขอสังเกตของทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกลาวถึง 
เม็ดเงิน โดยเฉพาะของทรัพยากรน้ําภาค ๓ ถึง ๒๒๙ ลานบาทนั้น เปนสวนหนึ่ง 
ของงบประมาณที่ตั้งไวที่หนองหาน อุดรธานี ถึง ๑,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเปนงบของการที่
ไดรับปแรก ๒๐ เปอรเซ็นต ตามขอกําหนดของสํานักงบประมาณ ก็ตกไป ๒๐๐ ลานบาท  



 ๔๒๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๙๕/๒ 
 
จาก ๒๒๙ ลานบาท ถาลบไป ๒๐๐ ลานบาท ก็เหลืองบประมาณที่ใช ๒๙ ลานบาท 
สําหรับในงบประมาณของเรื่องการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาอนุรักษอยางยั่งยืน เพื่อลด
ภาวะโลกรอนนั้นอยูในความดูแลของกรมปาไมและกรมอุทยานฯ ทางคณะกรรมาธิการ 
ก็ไดตั้งขอสังเกตและไดปรับลดการใชเงินตรงนี้เพื่อใหการปลูกปา เพื่อลดภาวะโลกรอน 
ในป ๒๕๕๒ นั้น แลวนําผลนั้นมาชี้แจงใหกับสภาเพื่อที่จะไดรับการจัดสรรงบในป 
ตอ ๆ ไป เพื่อใหตรงกับความตองการหรือไดผลผลิตไดผลที่เปนที่นาพอใจ  
  สําหรับเ ร่ืองสิ่ งแวดลอมที่ทานสมาชิกหลายทานตั้ งขอสังเกต  ถึง
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางหนักในดานของการเสื่อมโทรม ไมวาหลายจังหวัดที่เปนพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึ่งคงตองมีการตั้งขอสังเกตจากกรรมาธิการดวยและจากทานสมาชิกถึง
การบูรณาการของหลาย ๆ กระทรวง หลาย ๆ หนวยงานที่จะรวมมือกันแกไข เพราะวา
ตอนนี้แหลงเสื่อมโทรมที่เกิดจากมลภาวะของโรงงานก็มีอยางมาก ซึ่งขอสังเกตเหลานั้นก็
คงจะนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชนตอไป ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอเชิญทานสมาชิก 
เขาหองประชุมเพื่อลงมติ เนื่องจากมาตรา ๑๓ มีการแกไข เชิญครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ) 
 

- ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๙๖/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอเชิญทานสมาชิกแสดง
ตนในการเสียบบัตร แลวก็กดบัตรแสดงตนเลยครับ เชิญครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กดบัตรแสดงตนเสร็จ
เรียบรอยแลวนะครับ โปรดจัดผลมา ขณะนี้มีผูอยูในหองประชุม ๒๔๙ ทาน ครบ 
องคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๙๖/๒ 
 
  ผมขอถามมติที่ประชุมดังตอไปนี้นะครับ  ในมาตรา  ๑๓  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ไดแกไขไวตามราง
ของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
หรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง
โปรดกดปุม งดออกเสียง โปรดใชสิทธิครับ เชิญครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทุกทานใชสิทธิเสร็จแลว
นะครับ เจาหนาที่สงคะแนนมา เห็นดวย ๒๒๒ ไมเห็นดวย ๓๓ ไมลงคะแนน ๑ ก็ถือวาใช
ตามคณะกรรมาธิการนะครับที่ไดแกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๙๖/๓ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานประธานคะขออนุญาต
นะคะ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัด
สมุทรสงคราม ดิฉันอยากจะใหทานประธานสังเกต ขอสังเกตคะวา คือดิฉันนั่งมองมานี่
ดิฉันกลัววาคอมพิวเตอร (Computer) มันจะผิดนะคะ เพราะวาเห็นมัน ๓๐๐ กวา 
มาตลอดเลย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตองเรียงแถวนับไหมครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ดิฉันกลัวจะผิดรัฐธรรมนูญคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)   :  ไมผิดหรอกครับ 
เพราะมันเกิน ๒๔๙  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  แตดิฉันนับดูเมื่อสักครูนี้ ดิฉัน
นับจริง ๆ นะคะ ฝงโนนมีนอยกวา ฝงนี้มี ๒๙ ดิฉันก็คํานวณแลวประมาณตีซะ ๑๕๐  
แตเลขมันจะขึ้น ๓๐๐ กวา ดิฉันก็มองเจาหนาที่คอมพิวเตอรวาเขาจะคํานวณผิด 
หรือเปลาเพราะวามันจะ ๓๐๐ กวามาตลอด ตอนนี้เหลือ ๒๔๙ พอกดเสร็จแลวมันเปน 
๒๕๖ คือมันเยอะเกินไปคะ คือถาทานจะทําอะไรควรจะทําใหมันแนบเนียน 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมไดทําอะไรกับใคร
เลยครับ 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานประธานไมไดทํานะคะ 
แตวาดูแลวมันดูไมดีเพราะวามันถายทอด ดิฉันวามันมากเกินไปโดยที่มันผิดปกติคะ 
เพราะมัน ๓๐๐ กวามาตลอดเลย ตอนนี้ดิฉันมองที่คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรกรุณาเช็ค
ใหถูกตองหนอยนะคะ 
 

- ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 



 ๔๒๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๙๗/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสมบูรณมีอะไร  
ขางหลัง เดี๋ยวครับ คุณสมบูรณมีอะไรครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ไมใช ทําอยางไรมันก็ไมถึงคะ 
ไมเชื่อทานลองนับองคประชุมสิคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวครับทาน ส.ส. 
สมุทรสงคราม สักครูครับ มีผูประทวงอยูขางหลังครับ เชิญคุณสมบูรณมีอะไรครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ผมไมไดประทวงครับทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมประทวง นั่งลงครับ  
ผมนึกวาคุณประทวง เห็นยกมือ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล  (ตรัง )   :   ผมยกมือ  นั่ งยกมือนะครับ 
ทานประธาน เมื่อสักครูผมนั่งยกมือแลวทานประธานชี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทางนี้กําลังพูดอยู แลวผม
เขาใจวาคุณประทวง ถาคุณไมประทวง นั่งลง  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานครับ ถาประทวงตองยืนขึ้นครับ 
เมื่อกี้ผมนั่งครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาอยางนั้นขอโทษดวย 
เพราะฉะนั้นนั่งลงครับ เชิญตอ มีอะไรละ พอแลวครับ  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ดิฉันจะถามวาทานประธาน
จะเอาอยางไรคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมเอาดวยหรอกครับ 
ไมสู มีอะไรคุณวิทยา 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ นะครับ ในฐานะกรรมาธิการ ขอขอบคุณ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับวาบังเอิญการประชุมก็มาดวยดี ผมคิดวาอีกสัก ๓ มาตรา  



 ๔๒๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๙๗/๒ 
 
ซึ่งมีผูสนใจในการอภิปรายก็ไมมาก มาตราละ ๒ คนบางอะไรบางที่ดูรายละเอียดนะครับ 
อดทนหนอยนะครับ เอาสัก ๓ มาตราก็ยังดีนะครับ ขออนุญาตทานประธานครับ  
ทานประธานจะแข็งหรือไมแข็งครับทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ก็ถือวา 
ผานไปนะครับ ถูกตองนะครับตามกฎหมาย ไมผิดหรอกครับ ถึงตีความรัฐธรรมนูญเราก็
เอาเสียงที่เราพูดไปนี้ไปสงศาลรัฐธรรมนูญ ไมตองกลัวครับ 
  ตอไปเปนมาตรา ๑๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับ 
๒ – ๓ ทาน ทานใดกอนครับ เชิญครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ ผมยังไมขออภิปรายในมาตรานี้ครับ แตอยากจะหารือกับทานประธาน
นิดเดียวครับ  ทานประธานไดดําเนินการประชุมมาดวยความสงางามมากครับ  
องคประชุมของเราครบทุกครั้งที่จะลงมติ เราถือวาในการประชุมของ ส.ส. ในครั้งนี้ถือวา
ถูกตองตามองคประชุมดวย ภาพเมื่อวานครับ ทานประธานตองกดกันหลายครั้ง  
เ รียกสมาชิกเขามา  สุดทายก็ไมครบองคประชุม  ซึ่ง เราถือวาภาพที่ ไมสวยงาม  
ตอนนี้ครับถาเราจบ ณ ตอนนี้ภาพจะสวยงามมาก ผมเช่ือวาถามีการตรวจองคประชุม
จริง ๆ อาจจะไมครบ แลวก็เห็นใจเจาหนาที่สภาดวยครับ ทานประธานทราบไหมครับวา
เขาได โอ.ที. (O.T.) กันแค 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือทานจะเสนอใหผมนับ
องคประชุม อยางนั้นใชไหมครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ จริง ๆ แลว 
ผมเห็นใจเจาหนาที่ดวย เมื่อทานประธานเสนอ ผมคิดวาขอนับองคประชุมครับทานครับ 
ขอบคุณมากครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมตองหรอกครับ เอกสิทธิ์ 
คุณเสนอ ผมก็จะนับครับตามที่คุณสมบูรณขอนับองคประชุม ความเปนจริงนั้นมาตรา
ตอไปก็มีแตประชาธิปตยทั้งนั้นเปนคนอภิปรายครับ  



 ๔๒๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๙๗/๓ 
 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานสมาชิกเขาหอง
ประชุมครับ เพื่อแสดงตนอีกครั้งหนึ่งวาครบ ๒๓๕ หรือไมครับ เชิญครับ มีอะไร 
คุณสมชายครับ  
  พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ พรรคพลังประชาชน จากจังหวัด
นครราชสีมา ทานประธานครับ ผมเขาใจวาเมื่อสักครูนี้ เพื่อนสมาชิกจากซีกของ 
พรรคประชาธิปตย ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๙๘/๑ 
 
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล นั้นเจตนาจริง ๆ ตองเรียนถามวาเขาไมไดคิดอยากจะนับ 
องคประชุมครับ ทานประธานครับ ทานประธานลองถามใหมสิครับ ผมคิดวาเขาตองการ
จะเลื่อนประชุมเพื่อใหการประชุมครั้งนี้มันพรอม ในคราวหนามันพรอมเนื่องจากวาวันนี้
เราประชุมกันมานานมากแลว แลวก็เห็นใจเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสภา แมกระทั่ง
พวกเราดวยทานประธานลองถามคุณสมบูรณใหมสิครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   เชิญคุณสมบูรณ 
ชวยตอบทีครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง 
พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูผมไดกราบเรียนวา ในการประชุมของเราผานมาทุกมาตรา
ดวยดีแลวก็เกินครึ่งหนึ่งขององคประชุมทุกครั้ง ผมก็คิดวาภาพที่สงางามมาก ในขณะนี้
นะครับเปนตีสองครึ่ง แลวผมก็เรียนจริง ๆ ครับวา ภาพแตละภาพนะครับ เมื่อสักครู
กรรมาธิการก็หลับในที่ประชุม เรียนตรง ๆ นะครับ ทานกรรมาธิการเขาแจงเอง แลวก็ 
ในของ ส.ส. เองก็เต็มทีครับ เจาหนาที่ครับทานประธานครับ ไดเบี้ยเลี้ยงโอที (OT) แค  
๒ ทุมเทานั้นเอง ทีนี้ผมก็ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   เขาถามนิดเดียว 
เทานั้นเองครับ ไมตองอภิปรายมาก ถามนิดเดียวเทานั้นเอง 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ผมก็ขอเรียนวา ถาเกิดทานประธาน 
ไดเลื่อนการประชุมเปนพรุงนี้ ประชาชนจะไดรับทราบดวยครับวา การจัดงบประมาณของ
รัฐบาลเปนอยางไรนะครับ ผมก็เลยคิดวาก็ไมคิดจะนับองคประชุมใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ 
แต เมื่อทานประธานถามวาใหผมนับหรือ  ผมก็เลยสนองตามทานประธานครับ 
แตขอเรียนวาผมอยากใหทานประธานไดเลื่อนการประชุม เพราะวาพูดไปก็โอ.เค. (O.K.) 
ครับ ทานคิดวาประชาธิปตยพูด เราก็พูดไป ใครฟงละครับ มีทานประธานฟงอยูคนเดียว 
กรรมาธิการ ๒ ๓ ทาน ประโยชนที่ไดรับกับประชาชนคืออะไรครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา
ถาเลื่อนการประชุมพรุงนี้ก็ไมสายครับ เราประชุมกันเสร็จ 



 ๔๒๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๙๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พรุงนี้วันศุกร วุฒิสมาชิก
ทานประชุมครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ก็ทานนัดเราตอนชวงบายแลวนี่ครับ 
เราก็มาประชุมตอนบาย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ชวงบายจะเวลาไหน  
แตผมไดออกระเบียบวาระไปแลวนะครับวาเปน ๑๓.๓๐ นาฬิกา แตกลัววามันจะไมใช
เวลานั้นนะครับ เชิญวิปฝายคานครับ 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน  (ตาก)   :   ทานประธานครับ  ผม  ธนิตพล 
ไชยนันทน ครับ ในฐานะเลขาฯวิป ผมขออนุญาตทานประธานพักการประชุมสัก ๕ นาที
ไดไหมครับ เพื่อจะไดคุยกับทางวิปรัฐบาลดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็วิปรัฐบาลเขา คือ
หมายความวาฝายคานจะขอเลื่อนอยางนั้นใชไหมครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ยังไมไดตัดสินใจเลื่อนครับ  แตวา 
อยากจะขอ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็นั่นสมาชิกจากซีก 
ทางฝายคานทานขอเลื่อนนะครับ แลวทานในฐานะรักษาการแทนวิปฝายคานทานมี
ความเห็นอยางไรครับ ผมตองตามนี้เลยครับ เพราะก็อยูตรงหนากัน 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  จริง ๆ แลวมีอยู ๒ ๓ มาตรานะครับที่ได
สงชื่อไปแลว แลวก็มีผูอภิปราย รายชื่ออภิปรายอยูแลว 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รายชื่อก็อยูกับมือ 
นี่ละครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  จะขอสัก ๒ มาตรา ไดไหมครับ ไมทราบ
ทางประธานวิปเห็นวาอยางไรครับ แลวเดี๋ยวพรุงนี้เราประชมุกันตอเราก็ตอ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือทานรักษการวิป 
ฝายคานของทานบอกวาขออีกสัก ๒ - ๓ มาตรา เล็ก ๆ นอย ๆ ใหมันผานไปใหมันเหลือ
นอยหนอย เพราะวาพรุงนี้เราจะไดไมตองหนักเทาไร  



 ๔๒๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๙๘/๓ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ใหผมถอนเรื่องอะไรครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอเลื่อนหมายความวา 
คุณถอนการขอเลื่อนไดไหม  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ผมหารือทานประธาน ทานประธาน
จะใหเลื่อนก็ โอ.เค. ถาทานประธานบอกวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นั่นผมขอคุณครับ 
ใหคุณถอนไดไหม 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  มันไมใชเปนมตินะครับ ผมขอหารือ
ทานวาเลื่อนไดไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นั่นแหละถอนการหารือ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ถอนการหารือหรือครับ 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ 
ฉะนั้นก็ดําเนินการตอ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ตามทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาอยางนั้นก็ดําเนินการตอ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มีผูอภิปรายไมกี่คนครับ แลวก็ขอใหทานสมาชิก 
นั่งอยูในหองประชุมดวยครับ เชิญเลขาฯ มาตรา ๑๔ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มีการแกไข  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติ  ขอสงวน 
คําแปรญัตติครับ 
 

- ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 



 ๔๓๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๙๙/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณปรีชญา ขําเจริญ 
เชิญครับ 
  นางสาวปรีชญา ขําเจริญ (ราชบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน  นางสาวปรีชญา  ขําเจริญ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดราชบุ รี  พรรค
ประชาธิปตย  ดิฉันขอเสียสละเวลาในการแปรญัตติปรับลดงบประมาณใหแก 
คุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค คะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณไมตรี สอยเหลือง
ครับ 
  นายไมตรี  สอยเหลือง  (ชลบุ รี )   :   กราบเ รียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ ผม นายไมตรี สอยเหลือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรี 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ขณะนี้เวลา ๐๒ นาฬิกากับ ๓๐ นาทีพอดีของ 
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระผมไดขอสงวนคําแปรญัตติไวเพื่อปรับลด
งบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ขอปรับลดไว 
๕ เปอรเซ็นต ครับ มีเหตุผลดังที่จะกลาวตอไปนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร นอกจากจะมีหนาที่กํากับดูแลเรื่องเว็บไซต (Web site) ยังมีหนาที่อีกมากมาย 
หลายประการ สําหรับเร่ืองการกํากับดูแลเว็บไซตใหอยูภายใตกฎหมายไทยนั้น ก็มักจะมี
ผู ก ระทํ าความผิ ดที่ ล ะ เมิ ดต อผู อ่ื นอยู เ สมอ  ๆ  โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง เ ว็ บ ไซต 
ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ซึ่ งมีจํานวนมากมาย 
หลายเว็บไซต ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตองเขามาดําเนินคดี
กับผูที่กระทําความผิด  แต เทาที่ทราบมีการดําเนินคดีกับผูที่ทําความผิดในคดี 
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนอยมาก และก็ยังมีเว็บไซตซึ่งยังไมไดถูกดําเนินคดีอีกหลาย
เว็บไซต ทั้ง ๆ ที่เปนคดีที่สําคัญเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดของประเทศ ทานประธานครับ  
ผมมักจะไดยินขาราชการพูดกันเสมอ  ๆ  วาเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว แตเวลาที่พระองคมีผูกระทําละเมิดตอพระองค ขาราชการเหลานั้น 
กลับดําเนินคดีตอผูที่ละเมิดตอพระองคลาชา แลวก็ไมไดมีการดําเนินคดีใหรวดเร็ว  
ไมกระตือรือรนที่จะออกมาปกปองพระองค ใหสมกับที่ปากพูดวา ตนเองเปนขาราชการ 



 ๔๓๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๙๙/๒ 
 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานประธานครับ ผมขอเรียนถามทานประธานผานไป
ยังกรรมาธิการวาไดสอบถามผูที่มาชี้แจง เจาหนาที่ผูมาชี้แจงจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบางไหมวายังมีเว็บไซตที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ยังไมได
ดําเนินคดีอีกมากนอยเพียงใด----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภัสสร ๒๐๐/๑ 
 
และสําหรับเว็บไซตที่ดําเนินคดีไปแลว ผูที่กระทําความผิดไดรับโทษอยางไรบาง แตเทาที่
ผมทราบยังมีเว็บไซตที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ยังไมไดดําเนินคดีอีกเปนจํานวนมาก 
ทั้ง  ๆ  ที่ เปนคดีสําคัญตอสถาบันสูงสุดของประเทศ  ผมจึงไมเห็นดวย  ที่จะใหนํา
งบประมาณไปใชไดอยางสะดวก  จึงขอแปรญัตติปรับลดลง  ๕  เปอร เซ็นตครับ 
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ คนสุดทาย
นะครับ ทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ครับ ชวยกรุณาหนอยนะครับ  
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 
ผมอยากกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพครับ ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ผมจะใชเวลาใหสั้นที่สุดครับเพราะวาดึกแลว แลวก็
ถาไมเปนเรื่องสําคัญผมก็คงจะไมขอใชเวลา ความจริงก็ตองขอใชเวลานี้แทนพวกเราดวย
ซ้ําไป บันทึกไวในการประชุมของเราวากรรมาธิการงบประมาณชุดนี้ผมขออนุญาตพูด   
ทั้งในฐานะ ส.ส. และในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ไดสงวนคําแปรญัตติไว          
แตถึงแมเปนเสียงขางนอยแตก็อยากกราบเรียนทานประธานวาทุกคนในกรรมาธิการรูสึก
เปนหวงเรื่องนี้นะครับ คือตอเนื่องจากที่ทานไมตรี สอยเหลือง ขออภัยที่เอยนามไดกลาว
ไปเม่ือสักครูครับ คือเร่ืองของการทําหนาที่ของกระทรวงนี้ ผมขอเรียกงาย ๆ สั้น ๆ วา   
ไอซีที  ( ICT)  ทานประธานเชื่อไหมครับวา เปนครั้ งแรกกระมังครับที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงถูกซักตั้งแตเชาเลยเที่ยงไปจนบายครับทานประธาน เนื่อจากวามีประเด็น
สําคัญ เนื่องจากมีการสอบถามเกี่ยวกับการทําหนาที่ดูแลเว็บไซต ซึ่งทานประธานก็คง
ทราบนะครับวาในชวงหลายปที่ผานมามีการกระทําที่ไมเหมาะสม ลักษณะหมิ่น        
พระบรมเดชานุภาพทั้งการกระทําและผานทางเว็บไซตดวย ก็ไดทราบวากระทรวงนี้     
เปนผูที่มีหนาที่ดูแลเว็บไซตที่ทําการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พวกเราไดมีการสอบถาม
กันเยอะมากครับ ประเด็นที่ไดคําตอบประการที่ ๑ ทานประธานครับ เขาบอกวาเขา      
ไมสามารถทําไดมากนักเพราะวาติดขัดเรื่องปญหาเรื่องกฎหมาย ทานประธานฟงดูแลว
ตลกไหมครับ กับแคเร่ืองกฎหมาย ทําไมไมเสนอแก ผมก็ยกตัวอยางถามวาแลวทําไม 
ทีออกพระราชบัญญัติมาแกไขเรื่องภาษีสรรพสามิต โทรคมนาคม ทานประธานคงจําได 



 ๔๓๓ 
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นะครับ ตอนนี้ก็เปนประเด็นคดีทุจริตไปอีกแลว ทําไมทําไดรวดเดียวเลยครับ ก็ไมมี
คําตอบ ทานประธานเห็นไหมครับวาการทํางานกระทรวงนี้ ในระหวางเรื่องของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับเร่ืองอื่นมันตางกันอยางไร ผมก็เรียนถามไปวาแลว
ทําไมไมเสนอแกกฎหมายถาเปนอุปสรรค เหมือนกรณีเร่ืองภาษีสรรพสามิต คําตอบก็คือ
ไมมีอะไรในอากาศ คือไมมีคําตอบครับ  
  ประการที่ ๒ ก็ไดถามตอไปครับวา แลวเมื่อไดรับทราบปญหาตาง ๆ แลว
ทําอะไรบางครับ มีปญหาอุปสรรค ไดมีการรายงานผานไปยังหนวยงานอื่นไหม เพราะ
การแกปญหาเรื่องนี้ไมไดมีแตเพียงของกระทรวงนี้กระทรวงเดียวนะครับ หนวยงานอื่น 
ก็มีอีก ปรากฏวาไมมีการประสานงานครับ  
  ประการที่ ๓ ถามวาจากการตรวจสอบนี่มีเว็บไซตที่มีการกระทําหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพรวมทั้งหมดเทาไร บอกวามีประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เว็บไซต ๒๐๐ – 
๓๐๐ เว็บไซตนะครับ แตจริง ๆ มีมากกวานั้นนะครับ นี่เขาบอกวาเขาตรวจพบ ถามวา 
ใน ๒๐๐ – ๓๐๐ เว็บไซตนี้ดําเนินการไปแลวกี่เว็บไซต ดําเนินการไปแลว ๒๙ เว็บไซต 
และใน ๒๙ เว็บไซตนี้ดําเนินคดีไปแลวกี่เว็บไซต ดําเนินคดีไปแลว ๙ เว็บไซตครับ 
สรุปแลว ๙ ใน ๒๐๐ – ๓๐๐ เว็บไซตนะครับ แลวใน ๙ เว็บไซตที่อยูในมือผมคือ 
คําพิพากษาของศาล  ทานประธานเคยเห็นไหมครับที่วาดําเนินคดี แลวที่วันกอน 
ทานรัฐมนตรีก็ออกไปพูดจาใหขาวสารสื่อมวลชนวาดําเนินการแลว ดําเนินคดีแลว 
๙ เว็บไซต ดําเนินคดีกับเว็บไซตครับทานประธาน ----------------------------------------------- 
 

- ๒๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๔ 
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ประธานเคยเจอไหมครับ ใหศาลสั่งปดเว็บไซตฟองเว็บไซตไมไดฟองคนดําเนินการ 
เว็บไซตนะครับ และแทนที่จะฟองขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ฟองขอหาผิดตาม 
พระราชบัญญัติเร่ืองคอมพิวเตอรเทานั้นเอง อยางนี้ทานประธานคิดวาเปนการกระทํา 
ที่เหมาะสมและสมควรของกระทรวงนี้ไหมครับ เที่ยวไปโฆษณาบอกดําเนินการแลว ๆ  
แตดําเนินการฟองแคเว็บไซตไมไดฟองคน เหมือนทานประธานบอกวาบริษัทนี้ทําผิด 
กฎหมายฟองบริษัทแตไมฟองผูบริหาร แลวมันจะเข็ดหลาบไหมครับ ทานประธาน 
ลักษณะอยางนี้ค รับที่ทําให เกิดปญหาเรื่องการแก ไขปญหาเรื่องเว็บไซตหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพไมเสร็จสิ้น เราไดถามครับวาแลว ๒๐๐ - ๓๐๐ เว็บไซตที่เหลือเอา
เปนวาเทาที่คุณวาก็ได ดําเนินการอยางไร ปรากฏวากําลังไลเช็คทีละเว็บไซต แตถามวา
วิธีงาย ๆ เว็บไซตพวกนี้มันเขามาในประเทศไทยได เขาบอกวามันมาจากตางประเทศ
จํานวนมาก ในตางประเทศมันตองผานเกตเวยเขามาครับ เกตเวยมีอยูประมาณ  
๘ เกตเวยหลักเทานั้นเองแทนที่จะไปดําเนินการกับ ๘ เกตเวยหลักไปไลเช็คขางลาง 
ตัวเล็ก ๆ เต็มไปหมดเปนรอยเปนพัน ทานประธานวาสติปญญาแบบนี้สมควรไดรับ
งบประมาณไปใชไหม แลวพอถามวาตรงนี้ใครเปนคนดูแลรับผิดชอบบอก กทช.  
เคยประสานงานกันไหม ก็ไมมีคําตอบที่ชัดเจนครับ ทานประธานคิดไหมครับวาถาใน
ราชการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อนายสูงสุดได รับการกระทําแบบนี้กับ 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ ราชการแบบนี้ ใชได ไหมครับ  ผมก็ตองขอบคุณ 
เพื่อนกรรมาธิการทุกทานนะครับทุกคนรับไมไดครับ ตรงนี้ถาถามวาทานประธานได
กรุณาไปดูขอสังเกตของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผมก็ขออนุญาตพูดแทนคณะกรรมาธิการ
ดวย เราเห็นพองตองกันเลยครับ เขียนขอสังเกตขอแรกของคณะกรรมาธิการชุดนี้ไวเปน
ขอแรก เร่ืองขอสังเกตใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการปกปองสถาบันพระมหากษัตริยครับ 
หวังเปนอยางยิ่งครับวาหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ ตอไปจะดําเนินการอยางจริงจัง แลวพวกเรา
ก็ไดมีความเห็นเอาไวทานประธานครับ ใหกองทัพเปนแมงานในการเอาหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทั้งหมดมาเปนผูประสานงานในหองกรรมาธิการ เพราะเห็นวากองทัพมี
กฎหมายรองรับเฉพาะวามีภารกิจหนาที่ในการปกปองสถาบันพระมหากษัตริยจึงได 
มอบไว แตวาในการเขียนรายงานเราคิดวาเราไมตองการที่จะไปปดกั้นรัฐบาลมากนัก  



 ๔๓๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                              สารศิา ๒๐๑/๒ 
 
ก็เลยบอกวาใหเปนกองทัพหรือหนวยงานที่รัฐบาลเห็นเหมาะสมก็แลวกัน แตตอไปนี้ไมได
ตองมีคนรับผิดชอบหลักและมีการประสานงานจัดการเรื่องนี้ใหจริงจังและเด็ดขาด  
แตมีขอนาสังเกตอยูอันหนึ่งครับทานประธาน การดําเนินการของเว็บไซตเหลานี้ไดมี 
การดําเนินการมาอยางตอเนื่องยาวนาน แลวก็เปนที่ประจักษรูกันอยูครับ แตไมเคยมี 
การดําเนินการใด ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงไอซีทีนี้เลย จนกระทั่ง
ขออภัยเอยนามนะครับ ทานเทพไท เสนพงศ จากพรรคประชาธิปตยไดไปทําหนังสือยื่น
ไปที่กระทรวงใหชวยตรวจสอบดําเนินการเพราะไมไหวแลว หลังจากนั้นสิ่งที่ผม 
ไดกราบเรียนทานประธานเมื่อสักครูถึงไดเร่ิมมีการดําเนินการอยางจริงจังมากขึ้นและที่ไป
ฟองคดีลักษณะการปฏิบัติหนาที่ราชการแบบนี้ผมคิดวาทานประธานเองก็คงรับไมได  
แตนี่เปนความจริงครับ พวกเรารูสึกผิดหวังมากเลยครับกับการทํางานในเรื่องนี้ของ
กระทรวงไอซีที เพราะวาแสดงถึงความไมรูสึกรับผิดชอบเลย แลวก็ไมไดรูสึกถึงสิ่งที่กําลัง
เกิดขึ้นเลย ผมขออนุญาตพูดรวมไปเลยนะครับ แมแตกระทรวงการตางประเทศ 
ทานประธานเชื่อไหมครับ เพราะวาเว็บไซตเหลานี้อยูในตางประเทศจํานวนมาก 
โดยเฉพาะประเทศในยุโรปไดมีการสอบถามกระทรวงการตางประเทศวาไดดําเนินการ
ประสานงานติดตอเรื่องพวกนี้เพื่อทําความเขาใจกับรัฐบาลในประเทศตาง ๆ เหลานั้น
เพื่อใหดําเนินการปราบปรามเว็บไซตในเรื่องเหลานี้มากนอยแคไหน  ไม มีครับ  
ขาดการดําเนินการโดยสิ้นเชิง ทานประธานลองนึกภาพสิครับวาถาหนวยงานตาง ๆ 
เหลานี้ ซึ่งตางคนตางมีภารกิจ ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                สุทธิกานต ๒๐๒/๑ 
 
ตางคนตางมีหนาที่ที่ตองดําเนินการ แลวตางลวนเพิกเฉยถือวาเปนภารกิจของกระทรวง
อ่ืนหรือเปลา ถาเปนเชนนี้เมื่อไรปญหาเรื่องการละเมิดพระราชอํานาจ เ ร่ืองหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพจะหมดสิ้นไปครับ นับวันจะทวีมากยิ่งขึ้น ผมไมตองการใหสิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นอีกตอไป และผมเชื่อวากรรมาธิการทุกคนที่เราทําหนาที่มาและพบเรื่องนี้ เขาไม
ตองการ เพื่อนสมาชิกทุกคนในหองนี้ก็ไมตองการและอยากใหจบใหหมดสิ้นไป ผมไม
ตองการใหปหนาคําตอบของกระทรวงไอซีทีและหนวยงานอื่นจะมาตอบพวกเราในสภา
ผูแทนราษฎร ในกรรมาธิการเชนเดียวกับที่ตอบพวกเราในครั้งนี้ ในปนี้ แลวก็หวังเปน
อยางยิ่งครับวาหนวยงานอื่น ๆ  ที่จะเกิดขึ้นตามมติของสภาเรานี่นะครับตามรายงานของ
กรรมาธิการและตามมติสภาจะมีการดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง  เพราะนี่คือ
วัตถุประสงคเปาหมายที่มุงหวังที่แทจริง ๆ เลยของพวกเราจากใจ ไมใชเพื่อการเมืองหรือ
เพื่ออะไร เพราะพระองคทานนั้นเปนสถาบันสูงสุดทีเดียว แลวเราไมตองการใหมี 
การละเมิดพระราชอํานาจหรือละเมิดสิ่งตาง  ๆ  เหลานี้ เกิดขึ้นอีก เพราะวาสิ่งที่ 
ทานประธานไปพบทานประธานจะตระหนักเลยครับ เปดเว็บไซตมาเคยเปดใหดู และ
พิมพใหดูกันเลยครับ แตไมใชเปนการเผยแพร เพราะเปนตัวอยางหองประชุม มีรูปที่ไม
เหมาะสมไมบังควร แมแตพูดผมยังไมอยากกลาวตรงนี้ แตสิ่งที่กระทรวงไอซีทีบอกเราวา
ยังดําเนินการไมได แมในสิ่งที่เราพบบอกวา รวบรวมหลักฐาน ทานประธานนึกสิครับ  
เปดมาเห็นชัด ๆ ยังบอกวาตองรวบรวมหลักฐานอะไรกันอีก สิ่งตาง ๆ เหลานี้เราไม
ตองการใหเกิดขึ้นอีกครับ ในประเทศนี้ และเราไมตองการใหหนวยงานอื่นมาตอบเรา 
ชี้แจงเราเหมือนกับที่กระทรวงไอซีทีไดชี้แจงมา นี่คือสาเหตุหนึ่งครับที่ทําใหการเขียน
รายงานของกรรมาธิการในปนี้คอนขางละเอียด และแบงไวเปนเรื่อง ๆ  อยางชัดเจน ผมก็
หวังเปนอยางยิ่งครับทานประธานครับวารายงานของกรรมาธิการของเรานี่จะไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้ แลวก็จะทําใหเกิดความสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาวเหลานี้ครับทานประธานครับ ผมจึงไมสามารถ จริง ๆ 
แลวอยากจะเรียนทานประธานวาอยากจะตัดใหหมดเลย อยากจะตัดกระทรวงนี้ใหหมด
เลย แมแตเงินเดือนก็ไมอยากให เพราะไมคุมกับเงินเดือนเลยครับ ถาไมทําเรื่องนี้ก็ตอง 
ขออนุญาตทานประธานครับ ดวยเหตุนี้ผมจึงไดสงวนคําแปรญัตติ และปรับลด 



 ๔๓๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                สุทธิกานต ๒๐๒/๒ 
 
งบประมาณไว แตวาก็ขอขอบคุณทานกรรมาธิการทุกทานที่ไดชวยกันทําเรื่องแลวเขียน
เปนรายงานไวเปนเรื่องแรกเลย ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ  
จบการอภิปรายนะครับ ทางกรรมาธิการมีอะไรชี้แจงไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีเอาไว 
ในขอสังเกตนะครับ เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมโหวต เนื่องจากมีการแกไขใน 
มาตรา ๑๔  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ทานสมาชิกครับ  
ชวยกรุณาเขามาโหวตนะครับ เพราะวาผมก็มองเห็นแลววาแตละทานอิดโรยกันทั้งนั้น 
นะครับ ขอใหพรอมเพรียงกันนะครับ สมัยกอนที่ผมเปนผูแทนสมัยที่ ๑ ๒ ๓ มานะครับ
เขาสวางกัน ๗ วัน ๗ คืนครับ โปรดเสียบบัตรแสดงตนนะครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  โปรดเสียบบัตรแสดงตน
นะครับ เสียบกันหมดหรือยังครับ ถาหมดแลวขอผล ชวยดูหนอยทาน ส.ส. สมุทรสงคราม
นะครับ นับเปนรายหัวก็ไดครับ ยืนนับเลยครับ 
 

- ๒๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๒๐๓/๑ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉัน 
รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูนี้ดิฉันไมไดบอก
กับทานประธานวาดิฉันจะนับองคประชุม  
  นายชยั ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมใช ผมใหชวยตรวจสอบ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานฟงดิฉันกอนสิคะ อยา
เพิ่งพูด  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ดิฉันไมไดบอกวาดิฉันจะนับ
องคประชุม แตวามีคนที่เขาดูถายทอดทีวี เขาบอกกับดิฉันวา รังสิมาคุณชวยดูทีสิวาทําไม
มัน ๓๐๐ กวาทุกที คอมพิวเตอรในสภามันเสียหรือเปลา ดิฉันก็เลยมาดูใหเขา ดิฉันก็เลย
ลองมานับ มันมี ๑๐๐ กวา แตมันขึ้น ๓๐๐ กวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นี่ประธานขอรองใหชวยดู
ใหเทานั้นเอง ใหดูเฉย ๆ ครับ  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ดิฉันก็ดูแลวนี่คะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ นั่งลงครับ 
ไมใหเสียเวลาครับ  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ถาประธานทาดิฉัน ดิฉันเอา
จริงนะคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมเอาจริงหรอกครับ 
ผมยอม จํานวนผูเขาประชุม ๒๔๒ คน ครบองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               นภา ๒๐๓/๒ 
 
  ผมขอดําเนินการลงมติตอไปนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 
ในมาตรา ๑๔ นี้ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น 
หรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง 
โปรดกดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิเสร็จแลวนะครับ 
แจงผลมา มีผูเห็นดวย ๒๑๖ ไมเห็นดวย ๒๐  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต
ครับ สุธรรม ระหงษ ประชาธิปตย ๔๐๗ ไมเห็นดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานเสียบบัตรไมไดหรือ
อยางไรครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ผมเสียบไปแลวครับ แตวาเครื่อง
ไมทํางานครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มันไมขึ้นใชไหมครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มันดึกเกินไปมันก็ไมขึ้น 
ก็เปน ๒๑ ก็ปรากฏผลแลวนะครับ ถือวาคณะกรรมาธิการถือตามคณะกรรมาธิการ 
เสียงสวนใหญ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๒๐๓/๓ 
 
  เนื่องจากวาผมเห็นใจ แลวก็ไดตกลงทางวิปฝายคานและฝายรัฐบาลแลว 
เลื่อนการพิจารณาไปบายวันนี้  บายโมงครึ่ ง  ตอนนี้พักจนถึงบายโมงครึ่ งวันนี้  
เชิญโดยพรอมเพรียงกันครับ ขอบคุณมากครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๐๒.๕๓ นาฬิกา ของวันที่ ๕ กนัยายน ๒๕๕๑ 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางสาวลักขณา  อนุอัน  นางสาววชิราภรณ  นันลังค 
  นางวัชรี  สะหาบ   นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  
  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
นางเพทาย  เรือนเรือง    

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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